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QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐEM BẢN IN TÀI 
LIỆU HƯỚNG DẪN CHO CỬ TRI 
THEO VÀO PHÒNG PHIẾU. Cấm 
sử dụng thiết bị điện tử.

BẢNG ĐIỂM DUYỆT 
CỦA CỬ TRI
Mọi thứ quý vị cần biết trước khi đi 
bầu! Hoàn thành mọi bước dưới đây và 
quý vị sẽ sẵn sàng và chuẩn bị đầy đủ 
để đi bầu.

❑ Xác nhận ghi danh cử tri: Cử tri 
đã ghi danh sẽ nhận được thẻ cử tri 
màu cam. Tuy rằng văn bản này không 
bắt buộc phải mang theo để bỏ phiếu, 
nó chứa đựng thông tin hữu ích về khu 
vực cư trú, khu vực tuyển cử và các 
chi tiết khác. Nếu quý vị mang thẻ cử 
tri đến nơi bỏ phiếu và nếu có trở ngại, 
nhân viên phòng phiếu có thể dùng nó 
để xác nhận quý vị hội đủ điều kiện. 
Thẻ cử tri xác định quý vị hội đủ điều 
kiện để bỏ phiếu. Nếu quý vị không 
rõ mình đã được ký lục hay chưa, 
quý vị có thể kiểm tra trực tuyến tại 
votetravis.com hoặc apps.wilco.org 
/elections/. Nếu là học sinh/sinh viên, 
xin truy cập trang 3 để biết thêm 
chi tiết.

❑ Cập nhật tên hoặc địa chỉ trong 
hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị: 
Muốn bỏ phiếu, quý vị phải cập nhật 
hóa ký lục của mình mỗi khi đổi địa chỉ 
hoặc thay đổi tên họ. Nếu quý vị chưa 
cập nhật hoá hồ sơ ghi danh cử tri của 
mình, quý vị sẽ phải bỏ phiếu tạm thời. 
Điều đó có nghĩa là lá phiếu của quý vị 
sẽ không được tính cho đến khi vấn đề 
về thẻ cử tri của quý vị được giải quyết. 
Hãy nhớ cập nhật hóa hồ sơ ghi danh 
cử tri của quý vị TRƯỚC KHI QUÝ 
VỊ ĐẾN CÁC PHÒNG PHIẾU:

➤➤ Quý vị có thể sửa thông tin ghi danh 
cử tri của quý vị ở mặt sau của giấy 

chứng nhận ghi danh cử tri và gửi 
đến Lục Sự Ghi Danh Cử Tri tại địa 
phương của mình.

Quận Hạt Travis: 
Bruce Elfant 
P.O. Box 1748, Austin, TX 78767

Quận Hạt Williamson: 
Christopher J. Davis 
301 S.E. Inner Loop, Suite 104,  
Georgetown, TX 78626

➤➤ Quý vị có thể thay đổi địa chỉ hoặc 
tên họ của mình trên trang mạng  
của Tổng Thư Ký Tiểu Bang Texas: 
https://bit.ly/32E8QK8

Nếu quý vị đã chuyển đến cư trú ở quận 
hạt khác, QUÝ VỊ PHẢI GHI DANH 
LẠI. Nộp đơn ghi danh mới đến Lục 
Sự ghi danh cử tri của quận hạt nơi quý 
vị đang cư trú hiện tại.

Mọi thông tin về việc cập nhật hoá 
hồ sơ ghi danh của quý vị có thể tìm 
thấy tại: https://www.votetexas.gov 
/register-to-vote/did-you-change 
-something.html

BỎ PHIẾU TRONG CUỘC BẦU CỬ ĐỊA PHƯƠNG 2021

BẦU CỬ ĐỊA PHƯƠNG 2021 ★ NGÀY 1 THÁNG NĂM ★  
BỎ PHIẾU SỚM: NGÀY 19–27 THÁNG TƯ

Do Liên Đoàn Nữ Cử Tri Khu Vực Austin soạn thảo

TÀI LIỆU HƯỚNG ★ DẪN CHO CỬ TRI

SOẠN BẰNG BA NGÔN 
NGỮ KHÁC NỮA!

¡Disponible en Español!
有中文

Tiếng Việt

Chúng tôi còn rất tự hào cung cấp 
các bản dịch sang tiếng Tây Ban 
Nha, tiếng Hoa và tiếng Việt trên 
VOTE411.org! Ngoài ra còn có 
các tập hồ sơ dạng PDF có thể tải 
và in cho cả bốn ngôn ngữ trên 
trang mạng của chúng tôi: 
LWVAustin.org/voters-guide/

MỤC LỤC TÀI LIỆU 

HƯỚNG DẪN CHO CỬ TRI

Thành Phố Austin 5

Thành Phố Bee Cave 7

Thành Phố Cedar Park 10

Thành Phố Georgetown 14

Thành Phố Hutto 17

Thành Phố Lakeway 20

Thành Phố Leander 24

Thành Phố Round Rock 29

Thành Phố Taylor 32

Khu Học Chánh 33

Khu Học Chánh Eanes 33

Khu Học Chánh  

Georgetown 35

Khu Học Chánh Hutto 38

Khu Học Chánh  

Lake Travis 40

Khu Học Chánh  

Pflugerville 43

Khu Học Chánh Taylor 45
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BỎ PHIẾU TRONG CUỘC BẦU CỬ ĐỊA PHƯƠNG 2021 (tiếp tục)
❑ Giấy Tờ Tuỳ Thân có ảnh: Quý vị phải sử dụng một 
trong bảy loại chứng minh thư sau đây khi bỏ phiếu:

➤➤ Bằng lái xe Texas
➤➤ Thẻ Căn Cước Bầu Cử Texas (EIC)
➤➤ Thẻ Căn Cước Cá Nhân Texas do DPS cấp
➤➤ Giấy phép mang súng lục trong Texas do DPS cấp
➤➤ Thẻ căn cước quân nhân Hoa Kỳ kèm ảnh rõ ràng 
➤➤ Giấy chứng nhận quốc tịch Hoa Kỳ kèm ảnh rõ ràng
➤➤ Thông hành Hoa Kỳ (sổ hoặc thẻ)

Nếu quý vị không có một trong các loại giấy tờ tuỳ thân có 
ảnh ở trên, với tư cách là cử tri đã ghi danh, quý vị vẫn có 
thể bỏ phiếu!

Quý vị sẽ được yêu cầu ký tên vào bản Tuyên Bố Trở Ngại 
Hợp Lý và xuất trình một trong các văn bản sau:

➤➤ Giấy chứng nhận ghi danh cử tri Texas
➤➤ Giấy khai sinh đã được chứng thực
➤➤ Hóa đơn điện nước hiện hành
➤➤ Văn bản trương mục ngân hàng
➤➤ Ngân phiếu của chính phủ
➤➤ Ngân phiếu lương bổng
➤➤ Bất kỳ văn bản nào do chính phủ cấp như bằng lái xe từ 
tiểu bang khác còn hiệu lực hoặc đã quá hạn Bằng lái xe 
Texas

❑ Kiểm tra ngày hết hạn trên Giấy Tờ Tuỳ Thân: Quý vị 
vẫn có thể bỏ phiếu với giấy tờ tuỳ thân có ảnh đã quá hạn. 
Giấy tờ tuỳ thân có thể quá hạn lên đến tối đa bốn năm. Đối 
với các cử tri từ 70 tuổi trở lên, KHÔNG có giới hạn về việc 
giấy tờ tuỳ thân quá hạn.

❑ Ngày Bầu Cử
ĐỊA ĐIỂM: Cư dân của Quận Hạt Travis và Williamson có 
thể bỏ phiếu tại BẤT KỲ địa điểm phòng phiếu nào trong 
quận hạt của mình. Thông tin về địa điểm và thời gian chờ 
đợi được đăng tải trên trang thông tin cử tri của quận hạt.

Quận Hạt Travis:  
VoteTravis.com
Quận Hạt Williamson:  
wilco.org/elections

THỜI GIAN: Quý vị có thể bỏ phiếu sớm từ ngày 19–
27 Tháng Tư, thời gian và địa điểm có thể khác nhau. Vào 
Ngày Bầu Cử (Ngày 1 Tháng Năm), các phòng phiếu sẽ mở 
cửa từ 7:00 sáng tới 7:00 tối.

❑ Hiểu biết về quyền bỏ phiếu của quý vị

➤➤ Nếu quý vị vẫn đang xếp hàng lúc 7:00 tối, xin hãy đứng 
yên trong hàng! Quý vị vẫn có thể bỏ phiếu sau 7:00 tối 
miễn là quý vị đứng trong hàng đợi.

➤➤ Quý vị có thể yêu cầu lá phiếu khác nếu quý vị có 
nhầm lẫn.

➤➤ Nếu máy ghi phiếu không hoạt động, quý vị có thể yêu 
cầu bỏ phiếu bằng giấy.

➤➤ Nếu quý vị gặp trở ngại trong Ngày Bầu Cử, hãy gọi cho 
Đường Dây Bảo Vệ Bầu Cử.
Tiếng Anh: 1-866-OUR-VOTE / 1-866-687-8683
Tiếng Tây Ban Nha: 1-888-VE-Y-VOTA / 
1-888-839-8682
Tiếng Ả Rập: 1-844-YALLA-US / 1-844-925-5287
Các ngôn ngữ Á châu: 1-888-274-8683
Thủ Ngữ (Video): 301-818-VOTE / 301-818-8683
Cơ Quan Bảo Vệ Quyền của Người Khuyết Tật Texas: 
888-796-VOTE / 888-796-8683

❑ Hãy bỏ phiếu trong an toàn! Liên Đoàn Nữ Cử Tri 
khuyến khích cử trị “Hãy là Cử Tri Texas An Toàn!”

➤➤ Bỏ phiếu tại nhà bằng thư tín: Phải từ 65 tuổi trở lên, bị 
khuyết tật, cư trú ngoài quận hạt trong thời hạn bỏ phiếu 
sớm hoặc ngay Ngày Bầu Cử, hoặc là cử tri hội đủ điều 
kiện đang bị tù giam. Xem mục kế tiếp để biết thêm chi 
tiết về cách ghi danh.

➤➤ Bỏ phiếu sớm: Thời hạn bỏ phiếu sớm là ngày 19–
27 Tháng Tư. Hãy tận dụng điều này để tránh các địa 
điểm phòng phiếu quá đông trong Ngày Bầu Cử. Trong 
thời hạn bỏ phiếu sớm và đặc biệt là vào Ngày Bầu Cử, 
hãy bỏ phiếu vào những giờ ngoài giờ cao điểm, chẳng 
hạn giữa buổi sáng hoặc giữa buổi chiều.

➤➤ Đeo khẩu trang khi bỏ phiếu: Yêu cầu này bao gồm mọi 
địa điểm phòng phiếu bất cứ lúc nào quý vị đi bỏ phiếu. 
Chúng tôi khuyến khích mọi người đeo khẩu trang tại 
các địa điểm phòng phiếu để mọi người có thể bỏ phiếu 
an toàn.

➤➤ Đứng cách nhau 6 bộ khi bỏ phiếu: Giữ khoảng cách 
với cử tri khác và nhân viên phòng phiếu ít nhất sáu bộ. 
Tuy hàng đợi sẽ dài hơn nhưng mọi người đều cùng giữ 
an toàn.

CÁCH BỎ PHIẾU BẰNG THƯ TÍN
Cử tri đã ghi danh đều có thể bỏ phiếu bằng thư tín nếu họ:

➤➤ từ 65 tuổi trở lên (có thể bỏ phiếu bằng thư tín nguyên 
năm).

➤➤ bị bệnh hoặc tàn tật (có thể bỏ phiếu bằng thư tín nguyên 
năm).

➤➤ sẽ vắng mặt tại quận hạt trong toàn bộ thời hạn bỏ phiếu 
sớm và Ngày Bầu Cử, VÀ có cung cấp địa chỉ ngoài quận 
hạt để lá phiếu được gửi về bằng đường bưu điện, VÀ có 
ghi khoảng thời gian họ có thể nhận được thư tại địa chỉ 
ngoài quận hạt đó (mỗi lần chỉ có thể bỏ phiếu cho một 
cuộc bầu cử ). Cử tri vắng mặt tại quận hạt vì đang thực 
hành nghĩa vụ quân sự hoặc vì cư trú tại nước ngoài nên 
hoàn tất Đơn Xin Cấp Thẻ Bưu Chính Liên Bang. Chi tiết 
và mẫu đơn có tại văn phòng quận hạt và tiểu bang.

➤➤ đang bị tù giam nhưng vẫn hội đủ điều kiện để bỏ phiếu 
(mỗi lần chỉ có thể bỏ phiếu cho một cuộc bầu cử)

http://VoteTravis.com
http://wilco.org/elections
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BỎ PHIẾU TRONG CUỘC BẦU CỬ ĐỊA PHƯƠNG 2021 (tiếp tục)
Thủ tục:

1. Yêu cầu nhận mẫu đơn, có thể tải xuống từ trang mạng về 
bầu cử của quận hạt hoặc trang mạng của tổng thư ký tiểu 
bang, hoặc gọi điện thoại hoặc gửi điện thư cho văn phòng 
thích hợp. Mẫu đơn này được gọi là ABBM (đơn xin bỏ 
phiếu qua đường bưu điện). https://bit.ly/2YL0Gi3

2. QUAN TRỌNG—Đơn PHẢI được điền đầy đủ và được 
văn phòng lục sự phụ trách việc bỏ phiếu sớm ở Ban Đặc 
Trách Bầu Cử Quận Hạt Travis hoặc Williamson nhận 
trước Ngày 20 Tháng Tư, 2021. LƯU Ý: Nếu quý vị gửi 
ABBM qua fax hoặc điện thư thì đơn này vẫn phải gửi 
qua đường bưu điện và được nhận tại văn phòng thích 
hợp trong vòng bốn ngày làm việc kể từ ngày quý vị nộp 
qua đường điện tử.

3. Sau khi nhận được, lá phiếu bầu qua thư tín PHẢI được 
hoàn tất và nhận bởi Lục Sự phụ trách bỏ phiếu sớm 
không trễ hơn Ngày Bầu Cử, Ngày 1 Tháng Năm, 2021, 
hoặc được đóng dấu bưu điện trước Ngày 1 Tháng 
Năm và nhận trước Ngày 3 Tháng Năm, hoặc trước 
Ngày 6 Tháng Năm nếu được gửi bằng đường bưu 
điện bên ngoài Hoa Kỳ.

Vui lòng truy cập trang mạng của chúng tôi để biết thêm chi 
tiết: LWVAustin.org/vbm/

CỬ TRI LÀ HỌC SINH/SINH VIÊN
Học sinh/sinh viên có thể dùng địa chỉ của phụ huynh hoặc 
địa chỉ trường đại học của mình để nộp đơn ghi danh cử tri, 
dùng địa chỉ nào được xem là nơi thường trú. Học sinh/sinh 
viên không thể ghi danh ở hai nơi cùng một lúc. Học sinh/
sinh viên nếu không ở tại địa chỉ thường trú của mình vào 
Ngày Bầu Cử và trong thời hạn bỏ phiếu sớm có thể yêu 
cầu lá phiếu qua thư tín từ văn phòng lục sự quận hạt của 
mình. Cử tri là sinh viên cũng nên biết thẻ sinh viên có ảnh 
do trường đại học cấp không được chấp nhận tại các phòng 
phiếu. Hãy lưu ý các yêu cầu chung về giấy tờ tuỳ thân.

BẦU CỬ VÒNG HAI
Nếu phải có, cuộc bầu cử vòng hai sẽ diễn ra vào Ngày 25 
Tháng Năm, 2021, với việc bỏ phiếu sớm diễn ra một tuần 
trước đó (ngày chính thức sẽ được thông báo sau). Để tham 
gia, cư dân phải là cử tri đã ghi danh trước Ngày 25 Tháng 
Tư, 2021. Địa điểm bỏ phiếu sẽ được thông báo trước thời 
hạn bỏ phiếu sớm.

HãY TìM HIỂU CÔNG VIỆC CỦA CÁC 
VIÊN CHứC DâN CỬ ĐỊA PHƯƠNG!
Quý vị có tò mò muốn biết các viên chức dân cử địa phương 
làm gì không? Quý vị có muốn tìm hiểu thêm về các vị trí 
mà mình đã bầu chọn không? Hãy tìm xem các bài tự khám 
phá trên trang mạng của chúng tôi! Các bài học hỏi này có 
thể hoàn thành khi nào quý vị muốn và trong nhiều đợt. 
Chúng có tính tương tác và sẽ có các hoạt động quý vị phải 
hoàn thành trước khi chuyển sang phần tiếp theo. Quý vị có 
thể xem bài trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại 
của mình. Ghé thăm trang mạng của chúng tôi tại https://
lwvaustin.org/what-local-elected-officials-do/.

HỆ THỐNG BẦU CỬ MỚI
Cả hai Quận Hạt Travis và Williamson nay đều dùng Thiết 
Bị Đánh Dấu Lá Phiếu (BMD) ExpressVote với kỹ thuật 
màn hình cảm ứng và vẫn in ra lá phiếu bằng giấy để đếm. 
Phương pháp này hiện đại, bảo mật và cho quý vị khả năng 
xác minh các lựa chọn của mình trước khi bỏ phiếu.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập:

https://countyclerk.traviscountytx.gov/elections/meet 
-your-new-voting-system.html

hoặc www.wilco.org/wilcovotes

Các Bước Bỏ Phiếu
1. BỎ PHIẾU: Tại địa điểm làm thủ tục,  

quý vị sẽ nhận được một lá phiếu trống. 
Đưa lá phiếu này vào bất kỳ thiết bị đánh 
dấu lá phiếu BMD ExpressVote nào. Làm 
theo hướng dẫn trên màn hình để thực 
hiện lựa chọn của quý vị. Nhân viên  
phòng phiếu sẽ có mặt trong trường hợp  
quý vị cần trợ giúp.

2. XEM LẠI: Khi được nhắc nhở, hãy in  
lá phiếu của quý vị. Xem xét cẩn thận tất 
cả các lựa chọn được in trên thẻ để bảo 
đảm nó phản ánh chính xác các lựa chọn 
của quý vị.

3. CHỤP LẠI: Sau đó quý vị PHẢI đút lá  
phiếu của mình vào máy quét DS200 để 
bỏ phiếu. KHÔNG rời khỏi phòng phiếu 
với lá phiếu vẫn còn trên người quý vị.

QUậN HẠT WILLIAMSON THÔNG BÁO 
Về VIỆC THÀNH LậP LIÊN ĐOÀN 
ĐỊA PHƯƠNG MỚI: LIÊN ĐOÀN NỮ 
CỬ TRI WILCO (LWV WILCO)
Vào Ngày 3 Tháng Chín, 2019, Chủ Tịch LWV Texas, 
Grace Chimene, đã chấp thuận việc thành lập Liên 
Đoàn mới cho khu vực đang phát triển nhanh chóng 
của Miền Trung Texas. Lịch sử của Liên Đoàn Texas 
hiện đã kéo dài được 100 năm và chủ tịch đầu tiên của 
Liên Đoàn là Jessie Daniel Ames, cư dân Quận Hạt 
Williamson. Lịch sử trao quyền cho cử tri và phòng 
vệ nền dân chủ đã đi một vòng về lại điểm xuất phát 
ở Quận Hạt Williamson với sự hình thành của Liên 
Đoàn mới này. LWV Wilco khuyến khích bất kỳ ai 
muốn ủng hộ liên đoàn mới thành lập này hãy tham 
dự một trong các buổi họp hàng tháng được tổ chức 
vào ngày Thứ Hai tuần thứ tư của mỗi tháng lúc 6 giờ 
chiều. Xin truy cập trang mạng tại lwvwilco.org để 
biết thêm chi tiết và tài liệu.

https://bit.ly/2YL0Gi3
http://LWVAustin.org/vbm/
https://lwvaustin.org/what-local-elected-officials-do/
https://lwvaustin.org/what-local-elected-officials-do/
https://countyclerk.traviscountytx.gov/elections/meet-your-new-voting-system.html
https://countyclerk.traviscountytx.gov/elections/meet-your-new-voting-system.html
www.wilco.org/wilcovotes
http://lwvwilco.org
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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO CỬ TRI CỦA LIÊN ĐOÀN NỮ CỬ TRI
Về TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY
Tài liệu hướng dẫn cho cử tri này được Liên Đoàn Nữ Cử Tri 
Khu Vực Austin (LWV-AA) tài trợ và phát hành. Chúng tôi 
mời từng ứng cử viên cạnh tranh cho chức vụ của mình cung 
cấp thông tin. Chúng tôi liệt kê tên của những ứng cử viên 
không có đối thủ nhưng không gửi cho họ bảng câu hỏi.

Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Cử Tri này và các tài liệu 
giáo dục khác của Liên Đoàn được tài trợ bởi đóng góp 
từ thành viên và người ủng hộ. Quý vị có thể đóng góp tại 
LWVAustin.org. Các khoản đóng góp giúp chúng tôi ấn 
hành và phân phối nhiều tài liệu hướng dẫn hơn và có thể 
cung cấp các bản dịch sang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa và 
tiếng Việt. Vì LWV-AA là tổ chức bất vụ lợi 501(c)(3), mỗi 
khoản đóng góp đều được ghi nhận, trân trọng và sẽ được 
khấu trừ trong phạm vi luật pháp cho phép.

THÔNG TIN Về LIÊN ĐOÀN
Liên Đoàn Nữ Cử Tri Khu Vực Austin là tổ chức cấp cơ sở, 
quản trị bởi tình nguyện viên nhằm khuyến khích sự tham 
gia tích cực và có hiểu biết của cư dân vào chính phủ. Kể từ 
năm 1919, cả Liên Đoàn Nữ Cử Tri Texas và LWV-AA đã giúp 
cử tri bỏ lá phiếu với sự hiểu biết mỗi khi đến phòng phiếu. 
Không tổ chức nào thuộc Liên Đoàn hỗ trợ hoặc phản đối bất 
kỳ đảng phái chính trị hoặc ứng cử viên nào. Là tổ chức phi 
đảng phái, Liên Đoàn tin rằng tất cả chúng ta đều là các thành 
phần liên quan khiến nền dân chủ vận hành đúng đắn. Chúng 
tôi tổ chức các chương trình cung cấp thông tin liên quan đến 
chính sách công cộng quan trọng, tổ chức và phục vụ cho nỗ 
lực ghi danh cử tri, tham gia vào các dự án mang-lá-phiếu-ra, 
làm việc với các trường học và đại học địa phương để khuyến 
khích sự tham gia vào nghĩa vụ công dân, và tiến hành các 
diễn đàn công bằng và cởi mở cho ứng cử viên.

. . . CHÍNH NHỜ QUÝ VỊ!
Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Cử Tri này được phát hành nhờ 
vào sự đóng góp hào phóng của thành viên và người ủng hộ. 
Chúng tôi vô cùng biết ơn những đóng góp to lớn từ:

Dorsey Cartwright, Jonathan Combs, Tom Deitrich, 
Dennisa Charitable Fund, Gloria DeVere, Lynne Dobson, 
Lenora DuBose, Carol Eckelkamp, Mary Elzy, Andy 
và Michelle Goerdel, Michael và Jean Haggerty, Joan 
Harman, Erin và Kendall Housewright, Dân Biểu Donna 
Howard, Louise Hrncir, Calvin Johnson, Candace 
Johnson, Dennis Kearns, Jerry Kilpatrick và Patricia 
Orlosky, Carol King, Brenda và Dan Koegler, Joyce 
LeBombard và Benny Souder, Blake Locklin, Sharon 
Love, Julia Marsden, Nicolas McCrary, Frances McIntyre, 
Valerie Myers, Nancy Neavel, Edward và Judith Parken, 
Moriah Powers, Hon. Velva Price, John Robertson, Daniel 
Roesler, Martha M. Rogers, Gwen Santiago, Ryan và 
Sarah Sederholm, Charlotte Slack, Hon. Jan Soifer, Erin 
Stenzel, Gail Sulak, Swinney, Harry L. Mary Herr và 

Rusty Tally, Paul Turner, Deborah và Charles Voss, Cinde 
Weatherby, Lynne Xavier

Chúng tôi đặc biệt cảm ơn những cá nhân và thực thể đã 
giảm giá và đóng góp bằng hiện vật hay dịch vụ.

XUẤT BẢN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO CỬ TRI
Chủ Bút Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Cử Tri: 

Gretchen Otto

Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Cử Tri: Pam Bixby

Điều Phối Viên VOTE411: Jaci Collins

Trợ Lý VOTE411: Daniel Roesler

Hỗ Trợ GIS: Britin Bostick và Bernie South

Điều Phối Viên Câu Hỏi: Gretchen Otto

Thiết Kế: Amber Morena và Chelsea Levin

Chấp Bút Viên Tiếng Anh: Ranveig Borland

Chấp Bút Viên Tiếng Tây Ban Nha: 

Teresa Perez-Wiseley

Chấp Bút Viên Tiếng Hoa: Alice Yi và nhóm 

APAPA-ATC

Chấp Bút Viên Tiếng Việt: Kim-Thư Võ, Phil Hoàng, 

và Tổ Chức Trúc Việt

Điều Phối Viên Phân Phát: Nancy Mossman và Polly 

Elrod

Dịch Thuật Tiếng Tây Ban Nha: Inspirare 

Communications, LLC

Dịch Thuật Tiếng Hoa và Tiếng Việt: Itzamna 

Translations

TRâN TRỌNG CÁM ƠN CÁC CÁ NHâN VÀ 
THựC THỂ SAU ĐâY Đã GIẢM GIÁ VÀ ĐÓNG 
GÓP BẰNG HIỆN VậT HOặC DỊCH VỤ:
Motto Publishing Services

Inspirare Communications, LLC

Itzamna Translations

http://LWVAustin.org
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THÀNH PHỐ AUSTIN
TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG

Bối Cảnh
Hiến chương là gì? Hiến chương thành phố là văn bản pháp 
lý trong đó quy định cách thức thiết lập cũng như xác định 
quyền hạn của thành phố đó. Hiến chương thành phố tương 
tự như hiến pháp của thành phố.

Đề XUẤT A

Ngôn Từ Lá Phiếu
Có nên tu chính Hiến Chương Thành Phố để trao cho Hiệp 
Hội Lính Cứu Hỏa Austin, Quản Hạt 975 của Hiệp Hội Lính 
Cứu Hỏa Quốc Tế quyền được yêu cầu Thành Phố dự phần 
vào quy trình hòa giải phải tuân thủ cho mọi vấn đề có tranh 
chấp với Hiệp Hội nếu Thành Phố và Hiệp Hội vấp phải bế 
tắc trong đàm phán thương lượng tập thể?

Giải Thích
Hiện nay, khi Hiệp Hội Lính Cứu Hỏa Austin và Thành Phố 
Austin gặp bế tắc trong đàm phán giao kèo, họ có thể lựa 
chọn phương pháp hòa giải phải tuân thủ. Tuy nhiên, nếu một 
bên muốn hoà giải phải tuân thủ nhưng bên còn lại không 
muốn thì quy trình hoà giải phải tuân thủ sẽ không được thực 
hiện. Hoà giải phải tuân thủ là công cụ để giải quyết tranh 
chấp bằng cách để bên thứ ba trung gian nghe bằng chứng từ 
cả hai phía và đưa ra quyết định. Quyết định của bên thứ ba 
trung gian là tối hậu và có thể được tòa án ban hành trát lệnh.

Năm 2020, Hiệp Hội Lính Cứu Hỏa Austin đã thu thập 
nhiều hơn số 20.000 chữ ký cần thiết để đưa đề xuất vào 
lá phiếu yêu cầu phương pháp hoà giải phải tuân thủ. Đề 
xuất A, nếu thông qua, sẽ yêu cầu cả Thành Phố Austin và 
Hiệp Hội Lính Cứu Hỏa Austin cùng tiến hành quy trình 
hoà giải phải tuân thủ khi xảy ra bế tắc trong việc đàm phán 
giao kèo.

Đề XUẤT B

Ngôn Từ Lá Phiếu
Có nên chấp nhận một sắc lệnh mà có thể quy định tội hình 
sự và phạt đền cho hành vi ngồi hoặc nằm trên vỉa hè công 
cộng hoặc ngủ ngoài trời trong và gần khu vực Trung Tâm 
Thành Phố và khu vực xung quanh khuôn viên trường Đại 
học Texas; quy định tội hình sự và phạt đền cho hành vi mời 
chào nài xin, chẳng hạn như xin tiền hoặc thứ khác có giá 
trị, vào giờ giấc và địa điểm cụ thể hoặc đối với hành vi mời 
chào nài xin ở khu vực công cộng được coi là có tính cách 
công kích; quy định tội hình sự và phạt đền đối với hành vi 
cắm trại ở bất kỳ khu vực công cộng nào không được Sở 
Công Viên và Giải Trí chỉ định?

Giải Thích
Trước năm 2019, Austin có một sắc lệnh cấp thành phố quy 
định việc ngồi và nằm ở một số khu vực nhất định và cắm 
trại ở hầu hết các khu vực trong thành phố là bất hợp pháp. 
Vào năm 2019, Hội Đồng Nghị Viên Thành Phố Austin đã 

đổi sắc lệnh này, trong đó quy định việc ngồi, nằm, cắm trại 
và xin tiền một cách yên bình là hợp pháp ở nhiều nơi trong 
thành phố.

Một ủy ban phi lợi nhuận và hoạt động chính trị địa 
phương có tên Save Austin Now đã thu thập được nhiều hơn 
số 20.000 chữ ký cần thiết để đưa đề xuất vào lá phiếu nhằm 
tái lập một số phần trong sắc lệnh cấm cắm trại và ăn xin.

Đề Xuất B, nếu thông qua, sẽ tái lập sắc lệnh cấm cắm trại 
và quy định việc ngồi và nằm ở nhiều khu vực công cộng là 
bất hợp pháp. Hành vi ăn xin cũng trở thành bất hợp pháp ở 
nhiều khu vực.

Đề XUẤT C

Ngôn Từ Lá Phiếu
Có nên tu chính Hiến Chương Thành Phố để cho phép việc 
bổ nhiệm hoặc cách chức Giám Đốc Giám Sát Cảnh Sát theo 
cách thức được thiết lập bởi sắc lệnh của Hội Đồng Nghị 
Viên Thành Phố, với nhiệm vụ bao gồm trách nhiệm bảo 
đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình liên quan đến 
hoạt động trị an?

Giải Thích
Hiện nay, Văn Phòng Giám Sát Cảnh Sát là một bộ phận 
hành chính dưới quyền Quản Trị Viên Thành Phố. Văn 
Phòng Giám Sát Cảnh Sát có nhiệm vụ cung cấp việc giám 
sát công minh về hành vi, hoạt động, và chính sách của Sở 
Cảnh Sát Austin. Giám đốc của bộ phận này do Quản Đốc 
Thành Phố bổ nhiệm.

Đề Xuất C, nếu thông qua, sẽ cho phép Hội Đồng Nghị 
Viên Thành Phố thay đổi cách bổ nhiệm hoặc cách chức 
Giám Đốc Giám Sát Cảnh Sát. Đề xuất này không đưa ra quy 
trình cụ thể cho việc bổ nhiệm Giám Đốc, nhưng thay vào 
đó, mang sự uyển chuyển vào Hiến Chương Thành Phố giúp 
Hội Đồng Thành phố đề ra những phương pháp khác nhau 
cho việc quản trị Văn Phòng Giám Sát Cảnh Sát.

Bối Cảnh cho Đề Xuất D–H
Một ủy ban hoạt động chính trị địa phương có tên Austinites 
for Progressive Reform (Người Austin Làm Cải Cách Tiến 
Bộ) đã thu thập nhiều hơn số 20.000 chữ ký cần thiết để đưa 
4 đề xuất vào lá phiếu liên quan đến việc quản trị thành phố 
và bỏ phiếu. Trong cuộc họp vào tháng Hai, Hội Đồng Nghị 
Viên Thành Phố đã chọn tách một trong các đề xuất thành 
2 đề xuất riêng biệt (Đề Xuất F và G) cho cuộc bầu cử vào 
tháng Năm.

Đề XUẤT D

Ngôn Từ Lá Phiếu
Có nên tu chính Hiến Chương Thành Phố để đổi cuộc bầu cử 
thị trưởng từ năm bầu cử thống đốc sang năm bầu cử tổng 
thống, với điều kiện thị trưởng được bầu vào năm 2022 sẽ 
phục vụ với nhiệm kỳ 2 năm và sau đó các cuộc bầu cử thị 
trưởng sẽ diễn ra cùng ngày với cuộc bầu cử tổng thống bắt 
đầu vào 2024?
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THÀNH PHỐ AUSTIN
Đề XUẤT D (tiếp tục)

Giải Thích
Hiện nay, thị trưởng được bầu 4 năm một lần trong cùng đợt 
bầu cử thống đốc. Đề Xuất D, nếu thông qua, sẽ đổi năm bầu 
cử thị trưởng sang cùng năm bầu cử tổng thống. Đề Xuất D 
cũng có nghĩa là thị trưởng được bầu vào năm 2022 sẽ chỉ 
phục vụ trong 2 năm. Sau đó, năm bầu cử thị trưởng sẽ đổi 
sang năm bầu cử tổng thống bắt đầu từ năm 2024.

Đề XUẤT E

Ngôn Từ Lá Phiếu
Có nên tu chính Hiến Chương Thành Phố để quy định việc 
sử dụng hình thức bỏ phiếu bằng cách xếp hạng trong các 
cuộc bầu cử thành phố hay không, nếu việc bỏ phiếu như vậy 
được luật pháp tiểu bang thừa nhận?

Giải Thích
Hiện nay, thị trưởng thành phố hoặc một nghị viên hội đồng 
thành phố thắng cử nếu họ giành được hơn 50% số phiếu. 
Nếu không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu 
bầu, một cuộc bầu cử vòng hai sẽ được tổ chức giữa hai ứng 
cử viên có nhiều phiếu nhất.

Đề Xuất E, nếu được thông qua, sẽ cho phép bỏ phiếu 
theo cách xếp hạng trong các cuộc bầu cử thành phố nếu luật 
tiểu bang thừa nhận. Lựa chọn theo cách xếp hạng là một 
hệ thống bỏ phiếu khác cho phép cử tri xếp hạng các ứng 
cử viên từ yêu thích nhất đến ít yêu thích nhất. (Cử tri cũng 
có thể chỉ bỏ phiếu cho một ứng cử viên nếu họ thích.) Ứng 
cử viên nhận được hơn 50% số phiếu lựa chọn hàng đầu sẽ 
thắng cử, nhưng nếu không có ứng cử viên nào vượt mốc 
50%, thì một cuộc bỏ phiếu vòng hai cấp tốc sẽ diễn ra bằng 
cách sử dụng các lựa chọn có xếp hạng của cử tri.

Cuộc đếm phiếu vòng hai cấp tốc loại bỏ ứng cử viên ở vị 
trí cuối cùng trong số các phiếu lựa chọn hàng đầu. Đối với 
những cử tri đã chọn ứng cử viên ở vị trí cuối cùng, phiếu 
bầu cho ứng cử viên lựa chọn hạng nhì của họ sẽ được tính 
thay thế. Các phiếu bầu lựa chọn thứ hai đó được thêm vào 
các phiếu bầu của các ứng cử viên khác. Theo quy trình này, 
ứng cử viên nào nhận được hơn 50% số phiếu lựa chọn cao 
nhất sẽ thắng cử. Nếu vẫn không có ứng cử viên nào vượt 
mốc 50%, thì vòng đếm thứ ba sẽ được tổ chức.

Vòng thứ ba loại bỏ ứng cử viên xếp hạng cuối cùng trong 
đợt đếm phiếu vòng hai cấp tốc. Đối với những cử tri đã bỏ 
phiếu cho ứng cử viên này, lựa chọn thứ hai của họ sẽ được 
tính thay thế. (Nếu ứng cử viên hạng nhì của một cử tri đã bị 
loại bỏ khỏi cuộc đếm phiếu, ứng cử viên hạng ba của họ sẽ 
nhận được phiếu bầu của họ.) Quy trình này tiếp tục cho đến 
khi một ứng cử viên vượt mốc 50%.

Đề XUẤT F

Ngôn Từ Lá Phiếu
Có nên tu chính Hiến Chương Thành Phố để thay đổi hình 
thức quản trị thành phố từ ‘hội đồng-quản trị viên thành ‘thị 

trưởng mạnh-hội đồng’, hầu loại bỏ vị trí quản trị viên thành 
phố chuyên nghiệp và bổ nhiệm một thị trưởng đắc cử làm 
giám đốc hành chính và điều hành thành phố với quyền phủ 
quyết đối với tất cả các luật bao gồm ngân sách; và có toàn 
quyền tuyển dụng và sa thải hầu hết các lãnh đạo ban ngành 
và nhân viên trực tiếp; và không có quyền hạn qua ngôn từ 
hoặc văn bản nào trong hiến chương có thể buộc thị trưởng 
phải thực hiện quyết định của Hội Đồng?

Giải Thích
Hiện nay, hình thức quản trị của Thành phố Austin được gọi 
là ‘hội đồng-quản trị viên.’ Trong hình thức quản trị thành 
phố này, hội đồng nghị viên thành phố là cơ quan lập pháp 
cho thành phố, có trách nhiệm thông qua luật lệ và phê duyệt 
ngân sách. Hội đồng thành phố bổ nhiệm một quản trị viên 
thành phố để giám sát hoạt động hàng ngày của thành phố, 
dự thảo ngân sách và bổ nhiệm các lãnh đạo ban ngành. 
Trong hình thức quản trị này, thị trưởng đại diện cho thành 
phố và là một thành viên bình đẳng của hội đồng thành phố. 
Phiếu bầu của thị trưởng không được tính nhiều hơn phiếu 
bầu của các thành viên hội đồng khác.

Đề Xuất F, nếu được thông qua, sẽ thay đổi hình thức 
quản trị thành phố của Austin từ hình thức ‘hội đồng-quản 
trị viên thành một hệ thống ‘thị trưởng mạnh-hội đồng’. 
Trong một hệ thống ‘thị trưởng mạnh-hội đồng’, thị trưởng, 
không phải quản trị viên thành phố, chịu trách nhiệm giám 
sát các hoạt động hàng ngày của thành phố, dự thảo ngân 
sách và bổ nhiệm các lãnh đạo ban ngành. Ngoài ra, thị 
trưởng không phải là một thành viên của hội đồng thành phố 
và có thể phủ quyết luật lệ mà hội đồng thành phố thông qua.

Đề XUẤT G

Ngôn Từ Lá Phiếu
Có nên tu chính Hiến Chương Thành Phố để bổ sung thêm 
một địa hạt hội đồng, hầu dẫn đến 11 nghị viên thành phố 
được bầu từ các địa hạt đơn cử không?

Giải Thích
Thành phố Austin có 10 địa hạt thành viên hội đồng được 
chia thành các khu vực địa lý của Austin. Mỗi địa hạt có một 
đại diện phục vụ trong hội đồng nghị viên thành phố cùng 
với thị trưởng. Đề Xuất G, nếu thông qua, sẽ thêm địa hạt 
thứ 11. Địa hạt này sẽ do Ủy Ban Cư Dân Độc Lập Thành 
Phố Austin Tái Phân Vùng Bầu Cử dựa theo dữ liệu điều tra 
dân số.

http://vote411.org
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THÀNH PHỐ AUSTIN
Đề XUẤT H

Ngôn Từ Lá Phiếu
Có nên tu chính Hiến Chương Thành Phố để thừa nhận một 
chương trình tài chính vận động tranh cử công khai, trong 
đó yêu cầu thư ký thành phố cung cấp tối đa hai tem phiếu 
trị giá 25 đô la cho mỗi cử tri đã ghi danh, để họ được quyền 
quyên góp cho các ứng cử viên hội đủ điều kiện của chương 
trình này có thể tranh cử vào văn phòng thành phố?

Giải Thích
Đề Xuất H, nếu thông qua, sẽ cung cấp cho mỗi cử tri đã 
ghi danh ở Austin các tem phiếu trị giá tổng cộng 50 đô la 
để quyên góp cho các ứng cử viên tranh cử vào hội đồng 
nghị viên thành phố hoặc chức vụ thị trưởng. Số tiền này sẽ 
được trích từ ngân sách thành phố. Nếu một cử tri không sử 
dụng tem phiếu, số tiền sẽ được hoàn trả vào ngân sách của 
chương trình.

THÀNH PHỐ BEE CAVE
HỘI ĐồNG NGHỊ VIÊN THÀNH PHỐ
Chọn 0, 1, 2, hoặc 3
Tính minh bạch: Quý vị sẽ sử dụng sách lược gì để bảo đảm 
sự giao tiếp cởi mở và tính minh bạch từ tòa thị chính?
COVID-19: COVID-19: Quý vị nghĩ gì về tầm ảnh hưởng 
của COVID-19 và tác động kinh tế đang tiếp diễn của nó lên 
các ưu tiên của mình?
An Toàn Công Cộng: Ưu tiên của quý vị về an toàn công 
cộng là gì?
Tăng trưởng: Quý vị sẽ đưa ra hành động cụ thể nào liên 
quan đến hạ tầng cơ sở của thành phố với hội đồng thành 
phố để quản lý hiệu quả sự tăng trưởng (đường xá, điện 
nước, v.v.)?
Vấn đề khác: Đâu là vấn đề thiết yếu nhất trong khu vực của 
quý vị và quý vị sẽ làm gì để giải quyết những vấn đề đó?

Andrew Clark
Lý lịch: Cư dân sinh sống tại Bee Cave trong 13 năm. Từng 
phục vụ tại Ủy Ban Quy Hoạch và Phân Vùng của Thành 
Phố trong ba năm trước khi được bổ nhiệm vào Hội Đồng 
Nghị Viên Thành Phố năm 2018.
Học vấn: Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Baylor. 
Tiến Sĩ Luật Khoa, Đại Học St. Mary’s.
Tính minh bạch: Tôi tin rằng thành phố của chúng ta đã 
minh bạch hơn bất kỳ chính quyền địa phương nào mà tôi 
từng giao dịch. Quản Trị Viên Thành Phố của chúng ta công 
khai số điện thoại di động của mình và đích thân giải đáp 
cho bất kỳ công dân nào có vấn đề hoặc thắc mắc. Tôi cam 
kết tiếp tục duy trì văn hóa minh bạch tại tòa thị chính trong 
nhiệm kỳ tới.
COVID-19: Tôi cam kết duy trì sự tận tụy của Hội Đồng 
Nghị Viên Thành Phố Bee Cave dành cho doanh nghiệp địa 
phương. Bee Cave có mức thuế bất động sản thấp nhất trong 
vùng và tôi dự định giữ nguyên như vậy. Để làm được điều 
đó, thành phố của chúng ta chủ yếu dựa vào thuế mua sắm 
để tài trợ cho ngân sách của chúng ta. Ngay từ đầu đại dịch, 
tôi đã thúc đẩy chương trình tài trợ của thành phố cho doanh 
nghiệp địa phương bị ảnh hưởng. Tương tự như vậy, chúng 

ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nhu cầu của doanh nghiệp địa phương 
khi chúng ta thoát khỏi đại dịch trong những tháng tới.
An Toàn Công Cộng: Ưu tiên số 1 của tôi đối với an toàn 
công cộng là bảo đảm lực lượng cảnh sát xuất sắc của chúng 
ta tiếp tục có tất cả nguồn lực cần thiết để bảo vệ công dân 
của chúng ta. Thứ hai, tôi cam kết làm việc với nhân viên để 
phát triển chiến lược nhằm giảm thiểu lưu lượng giao thông 
trên những xa lộ chính của chúng ta.
Tăng trưởng: Khi tôi tham gia vào hội đồng, một trong 
những mục tiêu của tôi là hoàn thành việc cập nhật hóa bộ 
điều lệ toàn diện. Dự án đó đã được phê duyệt và thực hiện 
trong nhiều tháng qua. Tôi rất tự hào về dự án này và tôi nghĩ 
phải nhất thiết hoàn thành việc cập nhật hóa bộ điều lệ này 
để đáp ứng sự phát triển đáng kinh ngạc trong khu vực của 
chúng ta.
Vấn đề khác: Tôi nghĩ rằng tăng trưởng và duy trì mức thuế 
thấp lịch sử là những vấn đề cấp bách nhất mà Thành Phố 
của chúng ta phải đối mặt. Phát triển chiến lược kinh tế là 
chìa khóa để giải quyết cả hai vấn đề. Là một Thành Phố, 
điều quan trọng nhất là chúng ta cần khuyến khích tăng 
trưởng có trách nhiệm cùng bảo đảm chúng ta tiếp tục phát 
triển nền móng thuế mua sắm. Tôi thấy được khích lệ với 
công việc mà chúng ta đã làm với tư cách là một thành phố 
trong vài năm qua và mong được tiếp tục duy trì công việc 
của chúng ta.

Kevin Hight
Lý lịch: Hơn 20 năm trong lĩnh vực quản lý đầu tư, hơn 6 
năm trong chính quyền thành phố, hơn 10 năm tham gia 
ban điều hành Hiệp Hội Chủ Nhà, nhiều vai trò tình nguyện 
khác.
Học vấn: Cao Học Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Southern 
Methodist, Cử Nhân, Đại Học Whitman
Tính minh bạch: Việc quản lý một khu đô thị tương tự như 
bất kỳ mối quan hệ cá nhân thiết thực nào: nó hoạt động tốt 
hơn khi các bên đều trung thực và minh bạch, và nó sẽ đổ 
vỡ khi không được như vậy. Đối với chính quyền thành phố, 
việc làm tiên quyết và quan trọng nhất trong quá trình này là 
phải tuân thủ rất rõ ràng Đạo Luật của Texas về Họp Công 
Khai khi đưa ra quyết định. Nhưng trước khi có quyết định, 
Hội Đồng Nghị Viên Thành Phố nên tạo cơ hội cho cộng
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THÀNH PHỐ BEE CAVE
HỘI ĐồNG NGHỊ VIÊN THÀNH PHỐ

Kevin Hight (tiếp tục)
đồng đóng góp ý kiến, và lắng nghe ý tưởng hay của họ một 
cách thường xuyên.
COVID-19: Tuy cuộc khủng hoảng Covid-19 đã gây ra nhiều 
khó khăn, nhưng nó cũng nhắc nhở chúng ta một số điều tích 
cực. Đầu tiên, chúng ta là một cộng đồng. Chúng ta cần có 
lòng vị tha trong cách hành xử, chẳng hạn như tuân theo các 
khuyến nghị của hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta. 
Thứ hai, tránh cô lập, chúng ta cần tập trung vào cộng đồng 
- giúp đỡ hàng xóm của chúng ta, giúp đỡ các doanh nghiệp 
của chúng ta và giúp đỡ trường học của chúng ta. Thứ ba, 
Covid đã tạo động lực cho cách thức giao tiếp mới và chúng 
ta nên dựa vào đó để phát triển trong tương lai.
An Toàn Công Cộng: Chúng ta may mắn được sống trong 
một môi trường khá an toàn. Nhưng một phần của điều đó 
là bảo đảm chúng ta có hệ thống an toàn công cộng với công 
năng cao và đầy đủ nguồn lực. Sự tín nhiệm giữa cảnh sát và 
cộng đồng là điều nên có thể kỳ vọng, nhưng cần được củng 
cố thông qua các tương tác tích cực như sự hiện diện tại các 
cuộc họp của hiệp hội chủ nhà, các cuộc họp của cư dân cảnh 
giới, v.v. Nếu có thể, chúng ta cần tìm cách để lực lượng tiên 
phong không chỉ là một dịch vụ cho cộng đồng mà còn là một 
phần tử của cộng đồng chúng ta.
Tăng trưởng: Tăng trưởng như một vấn đề cơ bản là điều 
tốt, vì chúng ta muốn doanh nghiệp phát triển, chúng ta 
muốn cộng đồng thành công hơn, chúng ta muốn các khu 
dân cư nhìn thu hút hơn. Nhưng điều quan trọng là phải tiếp 
cận sự tăng trưởng đó theo hướng dài hạn. Chúng ta muốn 
cộng đồng tương lai của mình trông như thế nào? Bảo đảm 
rằng chúng ta tiếp tục tuân theo các điều lệ đã được thiết lập 
về quy hoạch & phân vùng, và việc cập nhật hóa những điều 
lệ đã lỗi thời là vô cùng quan trọng. Chủ động trong việc tạo 
ra không gian công cộng có thể cho phép tăng trưởng nhiều 
hơn khi được thực hiện một cách hiệu quả.
Vấn đề khác: Giao điểm của các câu hỏi trên vô cùng thiết 
yếu trong vài năm tới đối với cộng đồng của chúng ta. Có 
vài phát triển lý thú phía trước đối với cộng đồng của chúng 
ta và điều tối quan trọng là chúng ta phải tìm ra sự cân bằng 
phù hợp trong việc hỗ trợ tăng trưởng và phát triển, đồng 
thời cân nhắc đến ý kiến đóng góp của cộng đồng, đặc biệt là 
những cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Các nhà lãnh đạo 
cộng đồng của chúng ta cần mở rộng cơ hội cho tất cả các 
bên và bảo đảm việc này được quản lý kỹ lưỡng.

Andrew Rebber
Lý lịch: Thành viên Hội Đồng Phê Duyệt 
Hiến Chương, Ủy Viên Ban Quy Hoạch và 
Phân Khu và Nghị Viên Hội Đồng Thành 
Phố ở Cedar Park. Thành viên Hội Đồng 
Quản Trị BC Parks. Thành viên và Chủ 

Tịch tiền nhiệm Câu Lạc Bộ LT Rotary.
Học vấn: Cử Nhân Sử Học/Khoa Học Chính Trị; Đại Học 
Indiana; Cao Học Quản Trị Kinh Doanh Điều Hành Đại Học 
Texas-Austin

Trang Mạng Vận Động Tranh Cử: http://Rebber4BeeCave 
.com
Tính minh bạch: Với tư cách là viên chức dân cử của Thành 
Phố Bee Cave, nhất thiết mọi thông tin liên lạc và quyết 
định đều phải được thực hiện trên diễn đàn công khai. Đối 
thoại và thảo luận mở cần được thực hiện trên khán đài và 
các cuộc thảo luận trong Phiên Họp của Ban Điều Hành nên 
được giới hạn ở mức tối thiểu. Nên tổ chức các buổi hội thảo 
để bàn bạc về các dự án và chính sách như thay đổi Hiến 
Chương Thành Phố và các dự án xây cất để người dân có cơ 
hội đặt câu hỏi và tham gia vào các quyết định chính sách.
COVID-19: Tác động kinh tế của COVID-19 đã ảnh hưởng 
đến cả doanh nghiệp lẫn cá nhân. Điều này tất nhiên ảnh 
hưởng đến nguồn thu thuế cho Thành Phố. Nó cũng ảnh 
hưởng đến các dự án phát triển thương mại đem lại doanh 
thu trong tương lai. Giữ giới hạn cho mức thuế địa phương 
để giúp người dân vượt qua cuộc khủng hoảng này là cấp 
thiết. Làm việc với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà thầu 
xây dựng để bảo đảm sự ổn định và thành công về kinh tế 
trong khi lập kế hoạch cho tương lai sẽ là một trong những 
ưu tiên hàng đầu của tôi.
An Toàn Công Cộng: Khi Thành Phố tiếp tục phát triển với 
tốc độ nhanh chóng, chúng ta cần bảo đảm Sở Cảnh Sát và 
Cứu Hỏa được tài trợ đầy đủ và có đủ nhân lực cần thiết để 
bảo vệ công dân. Chúng ta cũng phải giải quyết chi phí sinh 
hoạt ở Thành Phố cũng như tiền lương của đội ngũ công 
chức để bảo đảm họ có thể sinh sống tại đây. Chúng ta nhất 
thiết phải cung cấp cho nhóm nhân viên tiên phong này sự 
hỗ trợ và thiết bị cần thiết để thực hiện công việc của họ một 
cách an toàn.
Tăng trưởng: Khi Thành Phố tiếp tục phát triển, các phương 
thức đường lộ khác sẽ cần thiết để giúp giảm thiểu giao 
thông trên hai tuyến đường huyết mạch của chúng ta. Những 
vấn đề này cần được giải quyết trong các buổi hội thảo và 
diễn đàn công khai để các Khu Dân Cư và Doanh Nghiệp 
bị ảnh hưởng có thể có tiếng nói và tìm hiểu thêm về các 
phương thức tuỳ chọn được trình bày. Nước sẽ vẫn là một 
ưu tiên lớn trong tương lai và cần phải có một giải pháp toàn 
vùng. Với cơn bão mùa đông vừa qua, Hội Đồng phải chuẩn 
bị cho các trường hợp mất điện khẩn cấp.
Vấn đề khác: Vấn đề cấp bách nhất là sự phát triển không 
ngừng ở Thành Phố của chúng ta. Điều này sẽ đòi hỏi tư duy 
cấp tiến về Dịch Vụ Công Cộng, hạ tầng cơ sở, điện nước. 
Quan trọng nhất, Hội Đồng cần khuyến khích sự tham gia 
của cộng đồng nhiều hơn vào các Hội Đồng và Ủy Ban cũng 
như tổ chức các buổi hội thảo công khai và các cuộc họp 
cung cấp thông tin. Sự tham gia của cộng đồng vào các quyết 
định này càng nhiều, Thành Phố sẽ càng chuẩn bị sẵn sàng 
hơn để đưa ra các quyết định tích cực cho tương lai.

Joann Taylor
Lý lịch: Tôi có 24 năm trong ngành giáo 
dục, trong đó có 10 năm giảng dạy và 14 
năm quản lý các sáng kiến đổi mới với 
quy mô lớn tập trung vào hệ thống quản lý 
nguồn nhân lực ở các khu học chánh.

http://Rebber4BeeCave.com
http://Rebber4BeeCave.com
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THÀNH PHỐ BEE CAVE
HỘI ĐồNG NGHỊ VIÊN THÀNH PHỐ

Joann Taylor (tiếp tục)
Học vấn: Tôi tốt nghiệp Đại học Texas với bằng Cử Nhân 
Anh Văn và lấy bằng Thạc Sĩ về Lãnh Đạo Giáo Dục tại Đại 
học Concordia.
Trang Mạng Vận Động Tranh Cử: http://taylor4tx.com 
/beecave
Tính minh bạch: Việc sử dụng trang mạng của thành phố, 
kênh tin tức, truyền thông xã hội và nhóm điện thư của cư 
dân cung cấp nhiều cách thức để chia sẻ thông tin về các 
khởi xướng hoặc quyết định của thành phố. Trang mạng của 
thành phố cần phải mạnh mẽ và thân thiện hơn với người 
dùng. Tôi tin rằng các nghị viên hội đồng thành phố nên tạo 
cơ hội cho người dân tương tác với họ và luôn hoan nghênh 
việc đối thoại cởi mở. Hiện nay, có vẻ như hội đồng nghị viên 
thành phố giống một câu lạc bộ dành riêng cho hội viên hơn 
là một tổ chức chính phủ đại diện cho cư dân chúng ta.
COVID-19: COVID-19 đã gây tác động nghiêm trọng đến 
các doanh nghiệp nhỏ. Nếu chúng ta tiếp tục hạn chế việc 
kinh doanh và các cuộc tụ họp trực tiếp, sẽ có thêm nhiều 
doanh nghiệp nhỏ bị phá sản. Điều cấp thiết là phải tìm ra 
sự cân bằng giữa biện pháp an toàn mà vẫn cho phép doanh 
nghiệp phát triển. Thành phố nên làm việc với doanh nghiệp 
địa phương để hỗ trợ nỗ lực của họ và cứu trợ một cách có 
trách nhiệm về mặt tài chính nếu cần.
An Toàn Công Cộng: Việc bảo đảm chúng ta có đầy đủ dịch 
vụ trong lúc bị thiên tai phải là chuyện ưu tiên. Hội đồng 
nghị viên thành phố có thể giúp thực hiện việc giám sát đó 
thông qua việc bổ nhiệm hiệu quả vào Hội Đồng Quản Trị 
WTCPUA (West Travis County Public Utility Agency – Sở 
Dịch Vụ Công Cộng Khu Vực Tây Quận Hạt Travis) và phát 
triển mối giao hảo với các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích. Tội 
phạm về tài sản dường như phổ biến nhất ở thành phố của 
chúng ta và hội đồng nên xem xét tác động và cân nhắc giải 
pháp để giúp giảm thiểu hoạt động tội phạm trong các khu 
dân cư.
Tăng trưởng: Thành phố đang cứu xét kế hoạch đường 
sá mới trong giai đoạn chúng ta phát triển. Việc xây dựng 
đường lộ mới cần được cân nhắc kỹ lưỡng, suy xét cả việc 
di chuyển giao thông hiệu quả lẫn mong muốn của cộng 
đồng về các ảnh hưởng do việc xây dựng đường sá tạo nên. 
Chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng và phát triển theo 
cấp số nhân trong mười năm qua, và hội đồng thành phố cần 
phải sáng suốt trong việc cho phép thay đổi quy hoạch cũng 
như chấp thuận các dự án phát triển trong thành phố. Tăng 
trưởng là cần thiết và được hoan nghênh với sự giám sát và 
lập kế hoạch chu đáo.
Vấn đề khác: Thành phố đã đạt được những bước tiến lớn 
trong việc cải thiện các khu vực ngoài trời, và tôi sẽ ủng hộ 
việc duy trì và mở rộng những nỗ lực đó. Ngoài ra, chúng 
ta cần phải hết sức cân nhắc về việc xây cất đường sá ngang 
qua các khu vực trũng nước đã được kết nạp vào thành phố 
cũng như suy xét về các dự án cầu đường khác. Việc cân 
bằng giữa an toàn, tác động môi trường và ý kiến đóng góp 
của cộng đồng về phẩm chất cuộc sống cho khu vực của họ là 

điều cần thiết. Quản trị công bằng là việc cực kỳ quan trọng 
đối với sự phát triển và phẩm chất cuộc sống của chúng ta.

Andrea Willott
Lý lịch: Người Texas bản xứ từ San 
Antonio. Các vị trí chuyên môn đã từng đảm 
nhiệm bao gồm giáo viên trường công lập, 
giảng viên huấn luyện trung ương cho HEB, 
quản lý ngân hàng và chuyên gia nhân sự.

Học vấn: Bằng Cử Nhân Giáo Dục, Đại Học Texas State
Tính minh bạch: Tôi nhận thấy mạng xã hội là nền tảng tốt 
nhất. Việc trao đổi ý kiến với công dân của Bee Cave rất 
quan trọng. Ngoài ra, làm việc với chủ tịch các Hiệp Hội Chủ 
Nhà của các khu dân cư trong Bee Cave có thể truyền tin tức 
nhanh chóng. Tôi cũng khuyến khích công dân tham dự các 
Buổi Họp của Hội Đồng Nghị Viên Thành Phố Bee Cave và 
tham gia vào quy trình làm việc. Tôi luôn có thì giờ để thảo 
luận với công chúng về các dự án hiện tại và tương lai của 
Bee Cave và tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi.
COVID-19: Tôi phục vụ trong Hợp Doanh Phát Triển Bee 
Cave (BCDC) với tư cách giám đốc. Đưa doanh nghiệp trở 
lại “bình thường” là trọng tâm chính của chúng ta. Vào năm 
2020, BCDC đã trao tiền tài trợ cho hơn 30 doanh nghiệp 
hội đủ điều kiện tại thành phố Bee Cave. Không ai biết chắc 
chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trong bao lâu, 
nhưng tôi, cùng với nhân viên thành phố của chúng ta, luôn 
tiếp tục theo dõi tình hình chặt chẽ. Phục vụ cả trong BCDC 
lẫn với tư cách là Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố đã cho 
phép tôi phối hợp tốt nhất các nỗ lực và tôi mong muốn vẫn 
có thể tiếp tục như thế.
An Toàn Công Cộng: Là công dân của Bee Cave, chúng ta 
đang hưởng tình trạng tốt đẹp nhờ sự phục vụ chu đáo và tận 
tâm của các đơn vị cảnh sát và cứu hỏa. Bee Cave có tình 
huống đặc biệt với đường lộ được TxDOT (Bộ Giao Thông 
Texas) duy trì và quản lý. Họ đặt ra giới hạn tốc độ và khung 
thời gian để mở rộng và cải thiện đường sá và tôi dự định sẽ 
tiếp tục thảo luận cởi mở với TxDOT và công dân của chúng 
ta về các kế hoạch của TxDOT cho tương lai. Ngoài ra, đoạn 
đường băng qua khu vực nước trũng tại Great Divide cần 
được tu sửa để bảo đảm việc qua lại luôn an toàn.
Tăng trưởng: Thành phố cần hợp tác chặt chẽ với các nhà 
phát triển để bảo đảm hạ tầng cơ sở cho các khu dân cư đầy đủ 
cho sự phát triển trong tương lai. Tôi không ủng hộ sự khác 
biệt nếu phải hy sinh lợi ích tốt nhất của Bee Cave. Các nhà 
phát triển phải tuân thủ điều lệ và quy định trong xây dựng. Vì 
vậy, tôi hỗ trợ điều lệ xây dựng và phân vùng khắt khe hơn.
Vấn đề khác: Để thu hút nhiều doanh nghiệp hơn đến Bee 
Cave, cần phải giảm chi phí tác động từ WTCPUA (Sở Dịch 
Vụ Công Cộng Khu Vực Tây Quận Hạt Travis). Thuế suất 
bất động sản thấp của thành phố chúng ta phụ thuộc vào 
doanh thu từ thuế mua sắm, vì vậy tôi dự định làm việc với 
nhân viên được bổ nhiệm vào WTCPUA để khiến chi phí đó 
giảm xuống. Hầu thu hút giáo viên, lính cứu hỏa, y tá, cảnh 
sát và nhân viên phục vụ đến Bee Cave, chúng ta cần có nhà 
ở giá cả phải chăng. Tôi khuyến khích các cuộc thảo luận 
tiếp diễn về nhu cầu này.

http://taylor4tx.com/beecave
http://taylor4tx.com/beecave
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THÀNH PHỐ CEDAR PARK
HỘI ĐồNG THÀNH PHỐ
Tính minh bạch: Quý vị sẽ sử dụng sách lược gì để bảo đảm 
sự giao tiếp cởi mở và tính minh bạch từ tòa thị chính?
COVID-19: COVID-19: Quý vị nghĩ gì về tầm ảnh hưởng 
của COVID-19 và tác động kinh tế đang tiếp diễn của nó lên 
các ưu tiên của mình?
An Toàn Công Cộng: Ưu tiên của quý vị về an toàn công 
cộng là gì?
Tăng trưởng: Quý vị sẽ đưa ra hành động cụ thể nào liên 
quan đến hạ tầng cơ sở của thành phố với hội đồng thành 
phố để quản lý hiệu quả sự tăng trưởng (đường xá, điện 
nước, v.v.)?
Vấn đề khác: Đâu là vấn đề thiết yếu nhất trong khu vực của 
quý vị và quý vị sẽ làm gì để giải quyết những vấn đề đó?

VỊ TRÍ 1

Dorian Chavez
Lý lịch: Vợ tôi và tôi đã sinh sống tại CP 
được 13 năm và đã nuôi dạy ba con trai của 
chúng tôi ở CP. Vợ tôi, hai con trai lớn và 
tôi là cựu quân nhân Lục Quân, và chúng 
tôi tin tưởng phục vụ là vinh dự

Học vấn: Cử Nhân Tội Phạm Học, Đại Học New Mexico, 
Bằng Cao Đẳng về Hành Chính Tư Pháp
Trang Mạng Vận Động Tranh Cử: http://www.Dorian 
Chavez .com
Tính minh bạch: Giữa việc nhận điện thư, điện thoại và luôn 
sẵn sàng gặp gỡ công dân, tôi sẽ giữ đường dây liên lạc mở 
và tận tâm vào việc trao đổi với công dân để hỗ trợ giải quyết 
các vấn đề quan ngại. Ngoài ra, tôi sẽ tích cực đăng (trên 
phương tiện truyền thông xã hội) chương trình nghị sự của 
hội đồng thành phố trước các buổi họp hai lần mỗi tháng để 
công dân dễ dàng tiếp cận thông tin.
COVID-19: COVID là thảm họa đối với doanh nghiệp. Việc 
mang lại tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ là một trong những 
ưu tiên hàng đầu của tôi nhưng cần chấm dứt việc tiếp tục 
thi hành chỉ thị đeo khẩu trang và hạn chế hoạt động kinh 
doanh! Tôi sẽ tán thành việc hủy bỏ chỉ thị đeo khẩu trang 
và mở cửa TẤT CẢ các doanh nghiệp thiết yếu tới khả năng 
100% trên toàn thành phố của chúng ta. Như vừa nói MỌI 
doanh nghiệp đều là thiết yếu vì TẤT CẢ công dân của 
chúng ta đều có gia đình cần nuôi sống và hóa đơn phải trả. 
Tôi không ủng hộ các chỉ thị vi hiến hiện tại!
An Toàn Công Cộng: Là người ủng hộ mạnh mẽ cho An 
Toàn Công Cộng, tôi đã hành động, khi ở trong hội đồng, 
bằng cách vận động cho việc thuê một Cảnh Sát Viên mà Sở 
Cảnh Sát của chúng ta đã yêu cầu. Nỗ lực của tôi đã dẫn đến 
việc tuyển dụng viên chức được yêu cầu này. Với cuộc khủng 
hoảng về nạn vô gia cư ở Austin đang dần gia tăng sát với 
biên giới của chúng ta, chúng ta thấy tỷ lệ tội phạm gia tăng 
trong những năm gần đây. Ưu tiên của tôi là tiếp tục thuê 
nhân viên cho các phòng ban của chúng ta, như yêu cầu, để 

đối phó với sự thay đổi môi trường và gia tăng hoạt động tội 
phạm.
Tăng trưởng: Cơn bão mùa đông gần đây đã tạo nên mức độ 
hao mòn khó xác định đối với đường sá và các cơ sở hạ tầng 
khác của chúng ta. Tai họa mất nước dùng vừa xảy ra trong 
thành phố cần được giải quyết. Tôi sẽ hành động để ưu tiên 
việc bảo trì đường sá trên toàn thành phố và xúc tiến các kế 
hoạch đường sá nằm trong danh sách hiện tại để giúp giảm 
bớt tắc nghẽn giao thông. Ngoài ra, tôi sẽ nhắm mục tiêu và 
khắc phục các phân đoạn có vấn đề với dịch vụ cung cấp 
nước thành phố của chúng ta và kết hợp kế hoạch khẩn cấp 
mới để đối phó với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong 
tương lai.
Vấn đề khác: Việc áp đặt quá mức các chỉ thị của chính phủ 
trong việc đóng cửa hoặc hạn chế doanh nghiệp thiết yếu 
và bắt buộc đeo khẩu trang là vấn đề cực kỳ quan trọng cần 
được giải quyết. Dự Luật HB 2097 và 2098 được đệ trình 
gần đây hầu chấm dứt chỉ thị đeo khẩu trang và phạt tiền 
những công dân không tuân theo lệnh khẩn cấp. Tôi sẽ hỗ 
trợ các nhà lập pháp tiểu bang về các Dự Luật này và sẽ vận 
động cho việc mở cửa doanh nghiệp của chúng ta và chấm 
dứt chỉ thị bắt buộc đeo khẩu trang trong thành phố chúng ta. 
Một vấn đề tối quan trọng khác là tắc nghẽn giao thông và sự 
cần thiết phải ưu tiên các dự án đường lộ.

Jim Penniman-Morin
Lý lịch: Hai lần được trao giải Bội Tinh 
Đồng do phục vụ xuất sắc khi là trung đội 
trưởng bộ binh tại Afghanistan và Iraq, 
Jim là một luật sư chuyên về giao dịch năng 
lượng & kinh doanh.

Học vấn: Cử Nhân, Học Viện Quân Sự Hoa Kỳ (West Point), 
2001; Tốt nghiệp, Trường Biệt Kích Lục Quân Hoa Kỳ, 
2002; Tiến Sĩ Luật Khoa, Trung Tâm Luật Khoa Đại Học 
Georgetown, 2008
Trang Mạng Vận Động Tranh Cử: http://www .jpm for cedar 
park .com
Tính minh bạch: Một trong những kỹ năng tôi học được 
trong Quân Đội là cách trở thành nhà lãnh đạo dễ tiếp cận. 
Ví dụ, khi một trong những người lính trẻ của tôi đề nghị 
chúng tôi cung cấp liệu pháp cưỡi ngựa cho những người 
lính bị thương đang hồi phục tại bệnh viện Walter Reed, tôi 
đã khiến nó thành hiện thực. Tôi biết người dân Cedar Park 
cũng có những ý tưởng tuyệt vời cho thành phố của chúng 
ta. Cho dù quý vị gọi mình là cấp tiến, bảo thủ hay trung lập, 
tôi luôn mong muốn lắng nghe ý kiến của quý vị. Tôi hứa sẽ 
luôn sẵn sàng phục vụ quý vị trong suốt giờ hành chính, qua 
điện thoại, mạng xã hội hoặc điện thư!
COVID-19: An Toàn Công Cộng vẫn là ưu tiên hàng đầu của 
tôi, vì đó là nền tảng quan trọng để giữ cho thành phố của 
chúng ta phát triển. Là một sĩ quan và luật sư cho Quân Đội, 
tôi đã học cách tin tưởng vào các chuyên gia và sau đó đưa ra 
quyết định khó khăn, giống như Thị Trưởng của chúng ta đã 
làm trong năm qua. Phản ứng của thành phố của chúng ta là 
điểm sáng so với phản ứng lộn xộn từ các nhà lãnh đạo dân 
cử khác. Người lãnh đạo chân chính không thể e ngại đưa ra

http://www.DorianChavez.com
http://www.DorianChavez.com
http://www.jpmforcedarpark.com
http://www.jpmforcedarpark.com


LI ÊN ĐOÀ N NỮ CỬ TR I: TÀ I LI ỆU H ƯỚ NG DẪ N CHO CỬ TR I — BẦU CỬ ĐỊ A PH ƯƠ NG 2021  11
© Liên Đoàn Nữ Cử Tri Khu Vực Austin 2021

THÀNH PHỐ CEDAR PARK
VỊ TRÍ 1

Jim Penniman-Morin (tiếp tục)
quyết định cứng rắn để giữ cho chúng ta được an toàn. Khi 
điều kiện cải thiện, chúng ta cần nêu bật những doanh nghiệp 
nhỏ và nhà hàng của chúng ta.
An Toàn Công Cộng: Không có lối tắt trong việc bảo đảm 
an toàn công cộng. Tôi sẽ là người vận động mạnh mẽ cho 
Thành Phố đầu tư vào một trạm cứu hỏa mới, các nguồn 
lực hỗ trợ cộng đồng và mức lương công bằng cần thiết để 
thu hút các chuyên gia tốt nhất cho sở cảnh sát và sở cứu 
hỏa của chúng ta. Chúng ta cũng phải tiếp tục cung cấp 
cho họ chương trình huấn luyện tiên tiến, chẳng hạn như 
khóa đào tạo về giảm thiểu xung đột ICAT (Integrating 
Communications, Assessment, and Tactics – Tích Hợp Giao 
Tiếp, Thẩm Định và Chiến Thuật) đã từng cứu sống mạng 
người trong cuộc khủng hoảng con tin xảy ra tại đây vào 
tháng 10 vừa qua.
Tăng trưởng: Quá nhiều cư dân của chúng ta đã rời các 
tiểu bang khác để thoát khỏi tình trạng kẹt xe kinh khủng. 
Chúng ta chỉ có vài tuyến đường chính có thể mở rộng thêm, 
nhưng nếu chúng ta muốn tránh những gì đã xảy ra ở các đô 
thị khác, chúng ta cần phải thăm dò các giải pháp thay thế 
hợp lý ngay bây giờ trước khi vấn đề và chi phí gia tăng hơn 
nữa. Chúng ta cũng phải bảo tồn nước dùng và năng lượng 
và chuẩn bị cho một tương lai biến đổi bằng cách thực hiện 
các giải pháp tăng trưởng thông minh như thiết kế LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design – Dẫn Đầu 
Thiết Kế về Năng Lượng và Môi Trường), lưu trữ nước mưa 
và mở rộng chương trình tái chế và ủ phân.
Vấn đề khác: Cedar Park nên là thành phố có nơi dành cho 
tất cả mọi người, đó là lý do tại sao tôi sẽ làm việc để giảm 
tắc nghẽn giao thông, cải thiện công viên, khuyến khích bảo 
tồn, bồi dưỡng tăng trưởng kinh tế và khuyến khích các khu 
dân cư đa dạng, sôi động. Để làm như vậy mà không tăng 
thuế đối với cư dân của chúng ta, thành phố cần phải sử dụng 
ngân sách khôn ngoan và đa dạng hóa nền tảng thuế của 
chúng ta bằng cách thu hút nhiều doanh nghiệp hơn. Điều đó 
lại phụ thuộc vào việc cần có nhiều loại nhà ở cho người trẻ 
tuổi và chuyên gia có tay nghề cao, cũng như cho gia đình và 
người hưu trí.

VỊ TRÍ 3

Claudia Chavez
Lý lịch: Làm mẹ dạy con tại nhà, đã tòng 
quân với vị trí Cứu Hộ trong Chiến Dịch 
Giải Cứu Iraq Đợt I (OIF I).
Trang Mạng Vận Động tranh cử:  
http://claudiaforcitycouncil.com

Tính minh bạch: Là một người mẹ dạy con tại nhà, tôi có thể 
linh động hơn trong việc gặp gỡ cử tri. Tôi sẽ đăng chương 
trình nghị sự và khuyến khích các công dân có hiểu biết tiếp 
cận với hàng xóm của họ để tham gia tích cực hơn vào các 
vấn đề của thành phố. Mục tiêu của tôi là giáo dục Cộng 

Đồng Cedar Park của chúng ta và khuyến khích họ tham gia 
vào quá trình này.
COVID-19: Ưu tiên của tôi là ưu tiên của Công Dân Cedar 
Park. Tăng trưởng, việc làm và trường học sẽ tiếp tục bị ảnh 
hưởng chừng nào Cedar Park/Quận Hạt Williamson tiếp tục 
thực hiện những chỉ thị vi hiến này. Tôi sẽ tích cực đàm thoại 
với Tòa Án Uỷ Viên và các viên chức dân cử cao hơn để mở 
cửa Cedar Park/Quận Hạt Williamson 100%.
An Toàn Công Cộng: Các ưu tiên về An Toàn Công Cộng 
sẽ là thuê thêm nhân lực mà Sở Cảnh Sát Cedar Park đã yêu 
cầu, đồng thời tăng cường huấn luyện và thiết bị cần thiết. 
Phải đến khi xảy ra tình trạng con tin vào năm 2020, Nghị 
Viên Chavez mới đạt đủ số phiếu để thêm một cảnh sát viên 
mà ông ấy đã đấu tranh cho. [Một phần trả lời bị xoá; không 
theo đúng quy định.] Trong năm 2020, sở cảnh sát chỉ nhận 
được một máy điều hòa không khí và được tăng lương theo 
mức “Chi Phí Sinh Hoạt Hàng Năm Theo Hợp Đồng”.
Tăng trưởng: Xúc tiến các dự án đường sá trong danh sách 
hiện tại và tập trung vào việc hoàn tất chúng để giúp giảm 
thiểu giao thông.
Vấn đề khác: Vấn đề lớn nhất là các chỉ thị vi hiến ở Cedar 
Park/Quận Hạt Williamson. Chúng ta có thể nói về cộng 
đồng cả ngày, nhưng cho đến khi chúng ta bắt tay vào hành 
động và mở cửa 100% cộng đồng của mình, tất cả chỉ là nói 
cho có. Ví dụ, thư viện tập hợp cộng đồng lại với nhau, từ 
trẻ học tại gia đến thiếu nhi vào giờ kể chuyện, câu lạc bộ 
đọc sách dành cho thanh thiếu niên và người thành niên, giờ 
đan và thêu, và nhiều hơn thế. Hãy chấm dứt sự bình thường 
mới, biến nó thành dĩ vãng và quay trở lại với cuộc sống.

Anne K. Duffy
Lý lịch: Đoàn Bệnh Viện Hải Quân Hoa 
Kỳ, Quân Đoàn Y Tá Hải Quân Hoa Kỳ, 
Y Tá Chuyên Nghiệp về Giải Phẫu Cấp 
Cứu, Quản Lý Điều Dưỡng Lâm Sàng, Thị 
Trưởng Lâm Thời, Mẹ của 2 đứa con; vợ 

của một Trung Úy Cảnh Sát Leander, Tình Nguyện Viên 
Cộng Đồng
Học vấn: Cử Nhân Điều Dưỡng, Đại Học Montana State
Trang Mạng Vận Động Tranh Cử: http://akduffyforcp.com
Tính minh bạch: Tôi đã tổ chức giờ làm việc hành chính, 
gặp gỡ cử tri, thông qua mạng xã hội và điện thư. Hội Đồng 
của chúng ta làm việc với nhân viên để mở rộng sự tham gia 
của công dân thông qua các bản tin, buổi họp và gặp gỡ tại 
thị sảnh mỗi tam cá nguyệt của Hội Đồng. Công dân cần phải 
nhận thức được các quyết định ảnh hưởng cuộc sống hàng 
ngày của họ và có thể truyền đạt ý tưởng hoặc mối quan tâm. 
Tôi bảo đảm công dân được thông báo về chương trình nghị 
sự và diễn biến của thành phố.
COVID-19: Đại Dịch đã ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Khả 
năng kết nối trực tiếp bị hạn chế, các hoạt động cộng đồng 
bị cắt bỏ và cần có sự sáng tạo để đề bạt doanh nghiệp địa 
phương và thành phố chúng ta. Thông qua đại dịch, tôi đã tập 
trung vào sức sống kinh tế của chúng ta: đề bạt doanh nghiệp 
địa phương, hoạt động tình nguyện với các tổ chức

http://claudiaforcitycouncil.com
http://akduffyforcp.com
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VỊ TRÍ 3

Anne K. Duffy (tiếp tục)
phi lợi nhuận địa phương, và ủng hộ nỗ lực hỗ trợ doanh 
nghiệp bằng các khoản trợ cấp. Tôi vẫn tiếp tục chú ý đến 
nhu cầu của các chủ doanh nghiệp, khi chúng ta mở rộng hơn 
nữa nền kinh tế của mình.
An Toàn Công Cộng: Cedar Park tự hào có một Sở Cảnh 
Sát được công nhận song diện và Sở Cứu Hỏa đạt ISO Hạng 
1. Ưu tiên của tôi là cảnh sát và cứu hỏa có thêm thiết bị và 
huấn luyện để duy trì mức độ sẵn sàng và phục vụ cao nhất 
của họ. Tôi tự hào về nhân sự xuất sắc mà chúng ta có và 
luôn cố gắng hỗ trợ và khuyến khích mọi đóng góp của họ để 
giúp chúng ta được an toàn. Tôi rất vui khi được hợp tác với 
nhân viên và lãnh đạo của Sở Cảnh Sát và Sở Cứu Hỏa của 
chúng ta. Tôi thật may mắn khi có nhiều người trong số họ là 
bạn bè và thân nhân của tôi.
Tăng trưởng: Thành phố của chúng ta đã có tầm nhìn xa để 
lập kế hoạch cho nhu cầu nước dùng trong tương lai bằng 
cách thành lập BCRUA (Brushy Creek Regional Utility 
Authority – Nha Điện Nước Toàn Khu Vực Brushy Creek). 
Tôi đã phục vụ trong ban này 3 năm, giám sát hệ thống lấy 
nước của chúng ta. Với cơn bão vừa qua, tất cả chúng ta đều 
bị ảnh hưởng. Cedar Park đã có vị trí mạnh trong tình trạng 
chuẩn bị sẵn sàng. Điều thiết yếu là cơ sở hạ tầng của chúng 
ta duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác trong khu vực. 
Nguồn tài trợ cho các dự án của chúng ta thường đến từ các 
nhà lãnh đạo khu vực. Tôi ủng hộ việc mở rộng đường sá và 
cải thiện vốn gia tăng giá trị cơ sở hạ tầng qua xây dựng để 
bảo đảm việc đi lại an toàn.
Vấn đề khác: Hội Đồng của chúng ta phải gắn bó; làm việc 
cùng nhau để ưu tiên các mục tiêu và nhu cầu cho tương lai 
của chúng ta. Công dân Cedar Park xứng đáng có những 
nhà lãnh đạo làm việc vì hoà hợp và tập thể. Chúng ta cần 
cân bằng các nhu cầu của công dân, đồng thời tập trung vào 
phát triển kinh tế hợp lý, để giảm bớt gánh nặng thuế cho 
chủ nhà.

VỊ TRÍ 5

Kevin Harris
Lý lịch: 23 năm sinh sống tại Cedar Park, 
Texas. Đã lập gia đình, Trung Tá Về Hưu, 
Cựu Chiến Binh Iraq, Giám Đốc Phòng Vận 
Hành Khách Hàng cho Texas Guarantee 
Org, Cựu Ủy Viên Quy Hoạch & Phân 

Vùng cho Cedar Park.
Học vấn: Đại Học Virginia State, Cử Nhân Tiếp Thị, Các 
khóa học Cơ Bản và Cao Cấp cho Sĩ Quan Lục Quân, 
Trường Cao Đẳng Chỉ Huy và Nhân Viên Lục Quân.
Trang Mạng Vận Động Tranh Cử: http://www .kevin for 
cedar park .com/
Tính minh bạch: Trong suốt sự nghiệp của tôi, giao tiếp và 
quản lý các mối quan hệ luôn là những yếu tố then chốt đóng 
góp vào sự thành công của tôi. Tôi đã phục vụ trong nhiều 
ban hội đồng trong thành phố trong 15 năm qua, (Tổ Hợp 

Phát Triển Cộng Đồng Cedar Park (4B); Ủy Ban Quy Hoạch 
và Phân Vùng Cedar Park) và thành công của ban hội đồng 
bắt nguồn từ sự cộng tác, tôn trọng ý kiến của người khác và 
sự trung thực. Tôi sẽ tiếp tục phục vụ theo cách đó tại Tòa 
Thị Chính.
COVID-19: Covid-19 đã tác động rất lớn đến không chỉ đất 
nước, mà còn cả thành phố của chúng ta, cả về tinh thần lẫn 
kinh tế. Hội Đồng phải ở vị trí có thể linh động để đáp ứng 
nhu cầu của thành phố mà chúng ta phục vụ. Hiện nay, tôi 
không dự kiến sẽ có chỉ thị khiến các ưu tiên của mình thay 
đổi xét theo Kế Hoạch Toàn Diện của thành phố và việc quản 
lý kế hoạch này. Vào cuối ngày, tất cả chúng ta đều muốn 
sống trong một thành phố an toàn với các tiện nghi tự túc.
An Toàn Công Cộng: Thành phố của chúng ta là một nơi 
tuyệt vời để sống, làm việc, vui chơi và xây dựng gia đình, 
phần lớn là do cảm giác an toàn ở mọi nơi. Các ưu tiên của 
tôi sẽ là tiếp tục đầu tư vào Lực Lượng Cứu Hộ Tiên Phong 
của chúng ta, (Cảnh Sát, Cứu Hỏa, Nhân Viên Sơ Cấp Cứu). 
Cần phải bảo đảm chúng ta trang bị cho họ sự huấn luyện và 
thiết bị tốt nhất để phục vụ cộng đồng của chúng ta.
Tăng trưởng: Một trong những khởi xướng quan trọng trong 
Kế Hoạch Toàn Diện của chúng ta bao gồm việc bố trí quản 
lý nước mưa trong các cộng đồng dân cư lâu đời hơn trong 
thành phố. Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cơ sở hạ tầng cần thiết để 
đưa kế hoạch này thành hiện thực. Cedar Park đã gần “xây 
xong”. Trọng tâm của tôi sẽ là nuôi dưỡng sự tăng trưởng và 
phát triển theo Kế Hoạch Toàn Diện cân nhắc sự tăng trưởng 
thương mại và khu dân cư, và tác động của nó đến các dịch 
vụ hỗ trợ của thành phố.
Vấn đề khác: Khi chúng ta thành công đánh bại Covid-19, 
cùng với những thay đổi kèm theo, (tức là làm việc và học 
tập tại nhà), mối quan tâm của tôi là các biện pháp y tế phòng 
ngừa để bảo đảm sự an toàn cho công dân của chúng ta. Hãy 
làm gương bằng cách làm theo các khuyến nghị của CDC 
(Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh).

Collin Klein
Lý lịch: Giám Sát Viên Xây Cất và Làm 
Vườn
Học vấn: Cử Nhân Kinh Tế, phụ ngành Tài 
Chính và Kinh Doanh. Tốt nghiệp Đại học 
Nebraska Wesleyan.

Trang Mạng Vận Động Tranh Cử: http://kleincampaign 
.org
Tính minh bạch: Tôi tổ chức các cuộc họp hàng tuần tại nhà 
của tôi vào cuối tuần với những công dân có điều quan tâm, 
nơi chúng tôi chỉ nói về vấn đề này. Thật ra, đây là lý do lớn 
tại sao tôi tranh cử cho vị trí này. Sự minh bạch không bao 
giờ là điều đáng sợ hãi cho những người không có gì để che 
giấu. Tôi muốn tìm hiểu lý do tại sao chúng ta không thực 
hiện hậu báo cáo về ảnh hưởng của việc đóng cửa và cấm 
đoán. Tôi sẽ rất tích cực trình bày các biên bản cuộc họp cá 
nhân và nêu bật các vấn đề khi chúng phát sinh.
COVID-19: Covid không có tác động kinh tế lớn lao, các 
sắc lệnh hành pháp và việc đóng cửa mới có. Giải quyết vấn 
đề này với hội đồng thành phố là ưu tiên hàng đầu của tôi.

http://www.kevinforcedarpark.com/
http://www.kevinforcedarpark.com/
http://kleincampaign.org
http://kleincampaign.org
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THÀNH PHỐ CEDAR PARK
VỊ TRÍ 5

Collin Klein (tiếp tục)
Chúng ta không nên để nỗi sợ phá hủy khả năng chất vấn và 
đưa ra quyết định một cách cẩn thận mà không tổn hại đến 
món quà tự do thiêng liêng nhất của chúng ta.
An Toàn Công Cộng: Tôi muốn hợp tác chặt chẽ với Cơ 
Quan Thực Thi Pháp Luật và tìm cách hiểu và xác định các 
ưu tiên của họ trong việc bảo đảm an toàn công cộng và ngăn 
chặn hoạt động tội phạm. Tuy nhiên, tôi không muốn tỏ ra 
thiếu tôn trọng nhân viên công lực của chúng ta bằng cách 
sử dụng họ như những tay sai chính trị để quấy rối doanh 
nghiệp vì vi phạm các chỉ thị về y tế. Họ có công việc rất 
quan trọng và không bao giờ được sử dụng theo cách như 
vậy nữa. Chúng ta cũng cần rất nhiều đèn đường ở những 
con đường nhỏ. Có thể là đèn năng lượng mặt trời nhỏ hơn 
để có thể di chuyển nếu cần.
Tăng trưởng: Chúng ta cần đưa ra lịch trình dài hạn về sự 
xuống cấp của cơ sở hạ tầng điện nước của chúng ta. Chúng 

ta không thể làm những gì Austin đã làm bằng cách xây 
dựng quá mức và giải quyết vấn đề sau. Họ đang trả giá và 
sẽ tiếp tục trả giá cho quyết định đó. Ít nhất chúng ta cần dự 
đoán nhu cầu của chúng ta trong 30-50 năm tới và mức độ 
chịu đựng của chúng ta là bao nhiêu. Chúng ta có thể xem 
xét nhiều nghiên cứu điển hình về các thành phố đã mắc phải 
sai lầm khi xây dựng quá mức mà không có nghiên cứu cơ sở 
hạ tầng thích hợp. Tôi cũng sẽ trình bày việc này trước công 
chúng.
Vấn đề khác: Tôi vô cùng lo âu với văn hóa hình thành ở 
Cedar Park. Chúng ta là một cộng đồng gia đình thân thiện 
và nên bảo vệ điều này. Thay vào đó, chúng ta đã tạo ra một 
nền văn hóa sợ hãi tương tự như Austin. Mọi người bị cô lập 
và chúng ta đang lãng phí những năm tháng tốt đẹp cho con 
em mình với những quy định dường như độc đoán này. Tôi 
muốn đi đầu trong việc khôi phục nền văn hóa của chúng 
ta trở lại tôn trọng quyền tự do và trách nhiệm cá nhân. Tôi 
muốn cá nhân tự quyết định mức độ chấp nhận rủi ro mà 
không sợ bị trả thù.

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐổI HIẾN CHƯƠNG

Bối Cảnh
Hiến chương là gì? Hiến chương thành phố là một văn bản 
pháp lý với nội dung về việc thành lập một thành phố, thị 
trấn và quy định các quyền hạn của khu vực đó. Hiến chương 
thành phố tương tự như hiến pháp của một thành phố.

Đề XUẤT A

Ngôn Từ Lá Phiếu
Có nên tu chính Mục 3.01 của Hiến Chương Thành phố Cedar 
Park để thay đổi nhiệm kỳ của Thị trưởng và các Nghị Viên 
Thành Phố từ hai (2) năm thành ba (3) năm với các nhiệm kỳ 
này cách khoảng để cho 2 vị trí, 3 vị trí; và 2 vị trí được bầu 
tại mỗi cuộc tổng tuyển cử và quy định việc chuyển tiếp sang 
nhiệm kỳ 3 năm trong thời hạn 3 năm bắt đầu từ cuộc tổng 
tuyển cử tiếp theo sau khi tu chính này được thừa nhận?

Giải Thích
Theo hiến chương thành phố hiện hành, Thị trưởng và các 
Nghị Viên Thành Phố phục vụ nhiệm kỳ 2 năm. Đề Xuất B, 
nếu thông qua, sẽ đổi nhiệm kỳ thành 3 năm, tạo ra một kế 
hoạch chuyển tiếp 3 năm, dẫn đến việc các vị trí hết hạn cách 
khoảng, thay vì tất cả các vị trí đều hết hạn cùng một lúc.

Đề XUẤT B

Ngôn Từ Lá Phiếu
Có nên tu chính Mục 3.05 và Mục 4.01(d) của Hiến Chương 
Thành Phố Cedar Park để ủy quyền rõ ràng cho Quản Trị 
Viên Thành Phố thừa hành tất cả các thỏa thuận, chuyển 
nhượng, văn kiện và tài liệu theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo 

bởi Hội Đồng, hoặc khi cần thiết một cách hợp lý trong quá 
trình quản lý thận trọng mọi sự vụ của Thành Phố cho phù 
hợp với ngân sách hàng năm và hiến chương này?

Giải Thích
Trong hiến chương thành phố hiện hành, Thị Trưởng có 
thẩm quyền ký và quản lý các thỏa thuận và văn bản pháp lý. 
Đề Xuất B, nếu được thông qua, sẽ cho phép Quản Trị Viên 
Thành Phố ký và quản lý các thỏa thuận và văn bản pháp lý 
khi được Hội Đồng Nghị Viên Thành Phố yêu cầu hoặc khi 
nhiệm vụ phù hợp với việc quản lý ngân sách thành phố hoặc 
tuân theo các quy định của hiến chương thành phố.

Đề XUẤT C

Ngôn Từ Lá Phiếu
Nếu các nhiệm kỳ ba (3) năm được thừa nhận, có nên tu 
chính Mục 3.06(c) của Hiến Chương Thành Phố Cedar Park 
để lấp vị trí trống trong Hội Đồng Thành Phố với nhiệm kỳ 
chưa đáo hạn 12 tháng hoặc ít hơn do Hội Đồng Thành Phố 
bổ nhiệm và lấp vị trí trống với nhiệm kỳ chưa đáo hạn hơn 
12 tháng bằng cuộc bầu cử đặc biệt theo luật pháp tiểu bang?

Giải Thích
Nếu Đề Xuất A được thông qua và các nhiệm kỳ 3 năm được 
thừa nhận, Đề Xuất C, nếu thông qua, sẽ thay đổi cách lấp 
một vị trí trống trong Hội Đồng Thành Phố. Nếu vị trí trống 
còn thời gian nhiệm kỳ 12 tháng hoặc ít hơn, Hội Đồng 
Thành Phố sẽ bổ nhiệm một nghị viên thành phố mới để 
hoàn tất nhiệm kỳ. Nếu thời gian chưa đáo hạn của nhiệm 
kỳ còn hơn 12 tháng, thành phố sẽ tổ chức một cuộc bầu cử 
đặc biệt để lấp vào vị trí còn trống cho thời gian còn lại của 
nhiệm kỳ.
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THÀNH PHỐ CEDAR PARK
Đề XUẤT D

Ngôn Từ Lá Phiếu
Có nên tu chính Mục 3.08(d) của Hiến Chương Thành Phố 
Cedar Park để bảo vệ, ngoài việc giao tiếp đặc quyền giữa 
luật sư-thân chủ, tính bảo mật thông tin mà đã được thảo 
luận trong buổi họp điều hành kín thể theo luật pháp tiểu 
bang, hầu áp dụng vào Hội Đồng Nghị Viên Thành Phố và cả 
những người được bổ nhiệm vào các Cơ Quan Thành Phố, 
Hội Đồng, ủy ban và lực lượng đặc nhiệm, và để xác định 
các trường hợp ngoại lệ cần thiết?

Giải Thích
Hiến chương thành phố hiện hành quy định rằng Thị Trưởng 
và các Nghị Viên Thành Phố không được tiết lộ bất kỳ thông 
tin liên lạc được bảo vệ hợp pháp nào giữa Hội Đồng Nghị 
Viên Thành Phố và luật sư của Hội Đồng này. Đề Xuất D, 
nếu thông qua, sẽ bổ sung vào hiến chương rằng thông tin 
được thảo luận tại các buổi họp điều hành kín của Hội Đồng 
Nghị Viên Thành Phố cũng không được tiết lộ bởi bất kỳ 
người nào tham dự buổi họp điều hành, trừ khi thông tin liên 
quan là thông tin công khai hợp pháp.

Đề XUẤT E

Ngôn Từ Lá Phiếu
Có nên tu chính Mục 5.02(f) của Hiến Chương Thành Phố 
Cedar Park hầu quy định việc tự động từ chức tức thời của 
Thị Trưởng hoặc Nghị Viên Thành Phố khi họ nộp đơn hoặc 
ứng cử vào bất kỳ cơ quan công quyền nào khác ngoài Hội 
Đồng Nghị Viên Thành Phố Cedar Park, thay vì yêu cầu từ 
chức ít nhất bốn mươi lăm (45) ngày trước cuộc bầu cử và 
được đánh số lại thành Mục 5.07?

Giải Thích
Hiến chương thành phố hiện hành quy định rằng nếu một 
người giữ chức vụ dân cử muốn ứng cử vào một chức vụ 
khác ngoài Thị Trưởng hoặc Nghị Viên Thành Phố, họ 
phải từ chức khỏi chức vụ hiện tại của mình ít nhất 45 ngày 
trước khi bầu cử. Đề Xuất E, nếu thông qua, sẽ thay đổi hiến 
chương và theo đó quy định rằng Thị Trưởng hoặc Nghị 
Viên Thành Phố phải từ chức ngay lập tức sau khi nộp đơn 
ứng cử vào bất kỳ cơ quan công quyền nào ngoài Hội Đồng 
Nghị Viên Thành Phố Cedar Park.

THÀNH PHỐ GEORGETOWN
HỘI ĐồNG NGHỊ VIÊN THÀNH PHỐ
Tính minh bạch: Quý vị sẽ sử dụng sách lược gì để bảo đảm 
sự giao tiếp cởi mở và tính minh bạch từ tòa thị chính?
COVID-19: COVID-19: Quý vị nghĩ gì về tầm ảnh hưởng 
của COVID-19 và tác động kinh tế đang tiếp diễn của nó lên 
các ưu tiên của mình?
An Toàn Công Cộng: Ưu tiên của quý vị về an toàn công 
cộng là gì?
Tăng trưởng: Quý vị sẽ đưa ra hành động cụ thể nào liên 
quan đến hạ tầng cơ sở của thành phố với hội đồng thành 
phố để quản lý hiệu quả sự tăng trưởng (đường xá, điện 
nước, v.v.)?
Vấn đề khác: Đâu là vấn đề thiết yếu nhất trong khu vực của 
quý vị và quý vị sẽ làm gì để giải quyết những vấn đề đó?

KHU VựC 1

Mary Calixtro
Lý lịch: Thành viên hiện tại của Hội Đồng 
Khu Vực 1, Tôi là Người Gốc Georgetown, 
chủ doanh nghiệp nhỏ. Tôi luôn hoạt động 
tích cực trong nhà thờ và cộng đồng của 
mình trong lĩnh vực phi lợi nhuận. Tôi sử 

dụng thành thạo Hai Ngôn Ngữ
Học vấn: Trường Trung Học Georgetown, Điều Phối Viên 

Đạo Đức và Liêm Chính trong Cộng Đoàn cho Giáo Hội 
Công Giáo La Mã Giáo Phận Austin, Khóa Huấn Luyện Điều 
Phối Viên Công Bằng tại ACC (Austin Community College)
Tính minh bạch: Tôi cảm thấy Tòa Thị Chính làm việc khá 
hiệu quả với sự minh bạch. Họ đăng ngày giờ họp của hội 
đồng, và chương trình nghị sự của các buổi họp Hội Đồng, 
cùng với cách thức để tham dự. Các loại phương pháp tôi sẽ 
sử dụng cho việc giao tiếp cởi mở là gọi điện thoại, gửi điện 
thư và phương tiện truyền thông xã hội.
COVID-19: Tất cả chúng ta đều bị COVID -19 tác động 
theo cách khác nhau. Các ưu tiên của tôi bị tạm hoãn, bởi 
vì đây không phải là sự kiện có thể tiên đoán được và vẫn 
đang tiếp diễn. Năng lực xoay chuyển, phô bày và hoàn tất 
bằng các giải pháp khác nhau của chúng ta là những điều ưu 
tiên. Chúng ta đã giới hạn được tác động kinh tế và do đó 
đã không làm cho các ưu tiên của tôi bị tụt lại quá xa. Khi 
chúng ta hoàn thành các đợt chích ngừa, tôi cảm thấy mình 
có thể tiếp tục xúc tiến những kế hoạch đó cho tương lai.
An Toàn Công Cộng: Georgetown là một cộng đồng tương 
đối an toàn. Khi những sự kiện chưa từng xảy ra như đại 
dịch toàn cầu và mạng lưới điện lực của cả tiểu bang suy bại, 
chúng phô bày những nhược điểm mà chúng ta đã không 
nhìn thấy trước đây. Một số ví dụ là sự chênh lệch trong một 
số cộng đồng về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, sức khỏe tinh 
thần, tình trạng vô gia cư và khả năng sẵn có thực phẩm. Ưu 
tiên của tôi ở đây là tôi nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm đưa ra 
quyết định tốt nhất về những vấn đề này cho tất cả cư dân 
Georgetown.
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THÀNH PHỐ GEORGETOWN
KHU VựC 1

Mary Calixtro (tiếp tục)
Tăng trưởng: Hành động cụ thể mà tôi muốn trình bày với 
hội đồng thành phố là giáo dục công dân về các cấp Chính 
Phủ khác nhau của quận hạt, tiểu bang và các phòng/ban 
trong phạm vi thành phố bằng cách chú tâm vào chức năng 
của mỗi phòng/ban và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển 
của thành phố.
Vấn đề khác: Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất 
trong khu vực của tôi là quy trình đô thị hóa nhanh chóng tại 
các khu dân cư thiểu số lịch sử Track Ridge Grasshopper và 
San Jose. Hãy mời chuyên gia tư vấn nghiên cứu những khu 
dân cư này để tìm ra các giải pháp khả thi chẳng hạn như khu 
vực đặc trưng. Một vấn đề nghiêm trọng khác là thiếu nhà 
ở có sẵn và giá cả phải chăng. Cách tốt nhất tôi có thể giải 
quyết những vấn đề này là dựa vào kế hoạch Georgetown 
2030 và đề xuất với hội đồng rằng chúng ta bắt đầu thực hiện 
các kế hoạch trong phần nhà ở.

Amanda Parr
Lý lịch: Chuyên gia gây quỹ giáo dục đại 
học; trong năm thứ 12 của tôi tại Đại Học 
Southwestern; đồng sáng lập Nhà Sách Lark 
& Owl; Chủ Tịch Ủy Ban Thẩm Định Kiến 
Trúc & Lịch sử

Học vấn: Bằng Cử Nhân Tâm Lý Học tại Đại Học 
Texas Tech
Trang Mạng Vận Động Tranh Cử: http://www. amanda for 
georgetown .com
Tính minh bạch: Tôi sẽ minh bạch, tư duy cởi mở và dễ tiếp 
cận và sẽ mong đợi điều tương tự từ tòa thị chính. Giao tiếp 
nên được thực hiện giữa tòa thị chính và hội đồng nghị viên 
thành phố và sau đó được phổ biến đến cử tri để họ được 
thông báo và có cơ hội chia sẻ quan điểm và ý tưởng của 
mình. Tôi sẽ bảo đảm tôi có thông tin mới nhất và chính xác 
nhất để truyền đạt cho láng giềng của tôi ở Khu Vực 1. Hiện 
việc truyền đạt thông tin ở Khu Vực 1 còn hạn chế, và để 
trở thành đại diện dân cử hiệu quả, bạn phải thường xuyên 
tương tác với cử tri.
COVID-19: Trong thời điểm chưa từng có này, y tế công 
cộng và sức khỏe cần được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, 
chúng ta không thể lơ là tầm quan trọng của việc duy trì nền 
kinh tế lành mạnh. Các doanh nghiệp, công dân và cộng 
đồng của chúng ta phụ thuộc vào việc thành phố của chúng 
ta luôn mở cửa làm ăn, bảo đảm công dân có việc làm và 
các doanh nghiệp của chúng ta tiếp tục phát triển. Chúng ta 
phải có trách nhiệm về mặt tài chính và phải thận trọng trong 
việc quản lý chi tiêu của thành phố, đồng thời đặt ra các mục 
tiêu và ưu tiên khả thi cho phép chúng ta điều chỉnh do ảnh 
hưởng của COVID19.
An Toàn Công Cộng: Giữ cho Georgetown an toàn là một 
trong những ưu tiên hàng đầu của tôi và cũng là vai trò then 
chốt của hội đồng thành phố. Tôi sẽ ủng hộ các chuyên gia 
ngành Cảnh Sát, Cứu Hỏa và Cứu Cấp của chúng ta bằng 
cách ưu tiên các nhu cầu của họ, chẳng hạn như mức lương 

cạnh tranh với cộng đồng xung quanh, thiết bị cập nhật hóa, 
huấn luyện, cơ sở hạ tầng và nhân sự phù hợp. Tôi cho rằng 
giao thông là một thành phần của an ninh công cộng và sẽ 
vận động cho việc cải thiện khả năng kết nối và an toàn của 
Georgetown bằng cách nâng cấp đường phố, cầu, mạng lưới 
xe đạp và vỉa hè.
Tăng trưởng: Tăng trưởng mang lại cơ hội và thách thức. 
Một chiến lược lãnh đạo rõ ràng, trách nhiệm tài chính và 
phát triển lưu tâm giúp duy trì phong vị phố nhỏ của chúng 
ta mà vẫn cung cấp tiện nghi và nguồn lực của thành phố 
lớn. Tôi sẽ vận động cho chính sách lấy tăng trưởng trả cho 
tăng trưởng bằng cách sử dụng lệ phí tác động và các giao 
kèo phát triển và gia tăng nền tảng thuế thương mại để giảm 
nền tảng thuế dân cư. Khi chúng ta phát triển, điều tối quan 
trọng là phải sáng tạo và có tư duy tương lai khi mở rộng các 
dịch vụ cung cấp nước và điện của chúng ta.
Vấn đề khác: Việc bảo tồn khu vực đặc trưng lịch sử của 
Georgetown là điều tối quan trọng. Tôi có thành tích được 
công nhận về vận động cho việc bảo tồn lịch sử và phát triển 
phù hợp, có trách nhiệm và sẽ tiếp tục làm như vậy. Cải thiện 
khả năng di chuyển bằng cách thêm vỉa hè, làn đường xe đạp 
& tín hiệu giao thông và giảm tốc độ giao thông sẽ gia tăng 
mức thuận tiện đi bộ của khu vực. Tôi sẽ ưu tiên nhà ở giá 
cả phải chăng và dành cho lực lượng lao động, doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ cần thiết và các lựa chọn giao thông công 
cộng sáng tạo và dễ tiếp cận.

KHU VựC 5

Jason Righteous Norwood
Lý lịch: Giải ngũ vì lý do sức khỏe từ Lục 
Quân Hoa Kỳ vào năm 2019. Tốt nghiệp 
Học Viện Quân Sự Hoa Kỳ West Point 
Khóa 2006. Tòng quân ra chiến trường tại 
Iraq 2009-2011

Học vấn: Cử Nhân (chuyên ngành triết học) 2002-2006; Bằng 
Cao Đẳng về Công Tác Xã Hội 2019-2020; Thạc Sĩ Tư Vấn 
2021-Hiện tại
Trang Mạng Vận Động Tranh Cử: http://jason4 georgetown 
.com/
Tính minh bạch: Tôi dự định cung cấp số điện thoại của 
mình để cử tri của tôi có thể gọi trực tiếp cho tôi. Bằng cách 
đó nếu có bất kỳ câu hỏi nào phát sinh từ những điều đang 
diễn ra hoặc nếu họ muốn có một đường dây liên lạc trực tiếp 
để chia sẻ nhận xét hoặc những mối ưu tư họ có. Tôi cũng 
có ý định lập một mục thông tin hàng tháng về tình hình của 
khu vực trên Facebook trong trang mạng tranh cử của tôi. 
Điều này sẽ giúp bảo đảm cho cử tri của tôi biết tôi đang nói 
gì và buộc tôi phải chịu trách nhiệm đại diện cho mong muốn 
của họ chứ không phải của riêng tôi.
COVID-19: Thực tế là tất cả doanh nghiệp nhỏ bao gồm cả 
công ty mà tôi là hợp doanh đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi 
COVID- 19. Đồng thời, chúng ta phải bảo đảm không chỉ 
doanh nghiệp mà dân chúng cũng nhận được bất kỳ sự hỗ trợ 
nào có thể chi trả được trong tình hình dịch bệnh ảnh hưởng 
tất cả Người Mỹ. Hỗ trợ mọi gia đình về điện nước và những

http://www.amandaforgeorgetown.com
http://www.amandaforgeorgetown.com
http://jason4georgetown.com/
http://jason4georgetown.com/
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THÀNH PHỐ GEORGETOWN
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Jason Righteous Norwood (tiếp tục)
thứ khác vốn thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương 
là nhiệm vụ dự định của tôi. Quan trọng nhất là tôi muốn 
lắng nghe từ cử tri của mình về phương pháp hoặc cách thức 
tôi có thể hỗ trợ họ.
An Toàn Công Cộng: An ninh công cộng luôn là mối quan 
tâm và cần được ưu tiên đối với bất kỳ ai trong vị trí lãnh 
đạo. Mục tiêu số một của tôi đối với an ninh công cộng là 
bảo đảm người dân Georgetown coi việc thực thi pháp luật 
là lợi ích chứ không phải gây hại. Điều này liên quan đến 
cách chúng ta huấn luyện và những ưu tiên mà chúng ta dành 
cho tất cả các nhân viên công chức; đặc biệt là những người 
trong ngành bảo an công cộng. Hơn nữa, giao thông là vấn 
đề có thể giảm thiểu khi nghiên cứu sâu hơn về phương tiện 
đi lại công cộng và những lợi ích có thể có của việc triển 
khai một hệ thống có chỉ đạo.
Tăng trưởng: Tôi nghĩ rằng chúng ta cần cho phép tăng 
trưởng xảy ra nhưng không vì vậy mà gây thiệt thòi cho con 
người. Trong khi tôi không phản đối việc doanh nghiệp đến 
Georgetown, tôi phản đối khả năng họ khiến những người 
đã sống ở đây phải chuyển dời và khả năng họ gia tăng cơ sở 
hạ tầng vốn đã tắc nghẽn. Kế hoạch của tôi là xem xét không 
chỉ doanh nghiệp mới nào mà còn xem xét đến địa điểm 
hoạt động của những doanh nghiệp mới đó khi thành phố 
mở rộng.
Vấn đề khác: Các vấn đề quan trọng nhất trong khu vực của 
tôi là giao thông trên đường Williams; việc xây dựng trên 
đường Shell Road; và sân bay. Đây là những gì tôi đã được 
người xung quanh tôi cho hay nhưng một lần nữa với tư cách 
đại diện dân cử, trách nhiệm của tôi là để tâm đến bất cứ điều 
gì họ cho là quan trọng nhất. Tôi nóng lòng muốn được cho 
biết trọng tâm của chúng ta nên ở đâu!

Kevin Pitts
Lý lịch: Tôi hiện là Nghị Viên Hội Đồng 
Thành Phố Khu Vực 5 và cũng giữ chức 
vụ Thị Trưởng Lâm Thời. Tôi đã phục vụ 
trong ủy ban tài chính của thành phố, Quy 
Hoạch & Phân Vùng và Ban Điều Chỉnh 

Phân Vùng.
Học vấn: Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh từ Đại Học Texas 
State ở San Marcos với chuyên ngành Kinh Tế.
Trang Mạng Vận Động Tranh Cử: http://kevin for 
georgetown .com
Tính minh bạch: Trong nhiệm kỳ đầu tiên của tôi với tư cách 
là Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Khu Vực 5, tôi đã hỗ trợ 
một nghiên cứu về truyền thông để xác định các phạm vi 
cần cải thiện trong trao đổi thông tin của thành phố. Tôi ủng 
hộ việc tăng ngân sách của bộ phận truyền thông của chúng 
ta bao gồm việc thuê Giám Đốc Truyền Thông đầu tiên của 
chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực nhằm tăng hiệu 
quả và số lượng thông tin liên lạc của thành phố như tôi đã 
làm trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
COVID-19: Các ưu tiên của tôi là hỗ trợ an toàn công cộng, 

cải thiện giao thông, duy trì thuế suất thấp và hỗ trợ phát 
triển kinh tế. COVID-19 không ảnh hưởng đến các ưu tiên 
của tôi. Tôi tin rằng mọi người nên thông hiểu những rủi ro, 
biết cách giảm thiểu những rủi ro đó, và sau đó đưa ra những 
quyết định riêng cho cuộc sống của mình.
An Toàn Công Cộng: Theo tôi, vai trò chính của chính phủ là 
giữ an toàn cho chúng ta. An toàn công cộng sẽ được ưu tiên 
và tôi coi phương tiện giao thông là một thành phần quan 
trọng của an toàn công cộng. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của 
mình, để đưa ra một số ví dụ, tôi đã ủng hộ việc mở thêm hai 
trạm cứu hỏa mới, gia tăng nhân sự cho sở cảnh sát và yêu 
cầu thành công việc thêm hai đèn đường tại các ngã tư nguy 
hiểm trong khu vực của tôi. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ và duy trì 
những nỗ lực như thế này trong nhiệm kỳ thứ hai của mình.
Tăng trưởng: Một trong những ưu tiên của tôi trong nhiệm 
kỳ đầu tiên là cải thiện giao thông vận tải và dự án số một 
trong danh sách của tôi là mở rộng đường Shell Road. Tôi 
đã lãnh đạo phụ trách thành lập ủy ban công dân cố vấn để 
xem xét lại công khố phiếu giao thông tiềm năng cho Tháng 
5 năm 2021. Việc mở rộng đường Shell Road hiện do cử tri 
quyết định sau khi tôi thành công đưa nó vào công khố phiếu 
giao thông năm 2021. Tôi sẽ sử dụng các chiến lược thành 
công tương tự mà tôi đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên của 
mình vào nhiệm kỳ thứ hai để cải thiện khả năng di chuyển 
của người dân ở Georgetown.
Vấn đề khác: Tôi tin rằng việc cung cấp thông tin cho công 
dân là bắt buộc. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, tôi đã 
làm việc cật lực để đạt được cả hai mục đích bằng cách: tổ 
chức bốn buổi họp ở tòa thị chính bao gồm một buổi họp 
thông qua ứng dụng Zoom vào giữa đại dịch COVID-19, xuất 
bản năm bài xã luận trên tờ Williamson County Sun, cung 
cấp thông tin cập nhật cho tất cả người dân Georgetown 
thông qua Facebook trong lúc có cơn Bão Mùa Đông Uri, 
thiết lập bài báo dài hạn hiện hành trên Tạp Chí Berry Creek 
Life, và trả lời vô số điện thư. Tôi dự định tiếp tục và cải 
thiện khả năng trao đổi thông tin với người dân trong nhiệm 
kỳ tới.

TIẾT KIỆM THỜI GIAN—HãY SỬ DỤNG 
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO CỬ TRI  
TƯƠNG TÁC CỦA CHÚNG TÔI!
Quý vị có thể xem thêm thông tin về ứng cử viên bằng 
cách truy cập VOTE411.org, nguồn tài liệu trực tuyến 
tổng thể cho các cuộc bầu cử sắp tới do Quỹ Giáo Dục 
của Liên Đoàn Nữ Cử Tri thực hiện. Quý vị chỉ cần 
nhập địa chỉ của mình để tìm địa điểm phòng phiếu, 
xây dựng lá phiếu của mình với Tài Liệu Hướng Dẫn 
Cho Cử Tri trực tuyến của chúng tôi và so sánh từng 
ứng cử viên với nhau. Câu trả lời từ ứng cử viên không 
gửi trả lại trước thời hạn in sẽ được phát hành trực 
tuyến.

http://kevinforgeorgetown.com
http://kevinforgeorgetown.com
http://VOTE411.org
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THÀNH PHỐ HUTTO
HỘI ĐồNG NGHỊ VIÊN THÀNH PHỐ
Tính minh bạch: Quý vị sẽ sử dụng sách lược gì để bảo đảm 
sự giao tiếp cởi mở và tính minh bạch từ tòa thị chính?
COVID-19: COVID-19: Quý vị nghĩ gì về tầm ảnh hưởng 
của COVID-19 và tác động kinh tế đang tiếp diễn của nó lên 
các ưu tiên của mình?
An Toàn Công Cộng: Ưu tiên của quý vị về an toàn công 
cộng là gì?
Tăng trưởng: Quý vị sẽ đưa ra hành động cụ thể nào liên 
quan đến hạ tầng cơ sở của thành phố với hội đồng thành 
phố để quản lý hiệu quả sự tăng trưởng (đường xá, điện 
nước, v.v.)?
Vấn đề khác: Đâu là vấn đề thiết yếu nhất trong khu vực của 
quý vị và quý vị sẽ làm gì để giải quyết những vấn đề đó?

VỊ TRÍ 2

Rick Hudson
Lý lịch: Thành viên của bảy hội đồng Thành 
Phố tình nguyện, ba tổ chức tình nguyện, tốt 
nghiệp Đại học Hutto Citizens University và 
Học Viện Citizen Police Academy chỉ trong 
sáu năm cư trú tại Hutto.

Học vấn: Cử Nhân Quản Lý & Truyền Thông, Đại Học 
Texas State 2017; Cao Đẳng Anh Văn Austin Community 
College 2016
Trang Mạng Vận Động Tranh Cử: http://sfchudson.wixsite 
.com/hudson4hutto
Tính minh bạch: Sự tham gia của người dân là yếu tố chính. 
Các nhóm đặc nhiệm của thành phố về thông tin liên lạc và 
nguồn lực về Luật dành cho Người Tàn Tật (ADA) vẫn bị bỏ 
trống mặc dù rất cần sự đóng góp của công dân. Tôi đã vận 
động cho việc gia tăng sự dễ dàng cho người dân tham gia 
trong nhiều năm qua, tôi sẽ tiếp tục làm như vậy từ bục nghị 
viên. Khi người dân tham gia và đóng góp ý kiến vào các 
quy trình của thành phố, sự hiểu biết và tính minh bạch trong 
cộng đồng sẽ tăng lên.
COVID-19: Tác động kinh tế của COVID-19 không cần 
đến giải pháp “một cỡ vừa cho mọi người”; mỗi cá nhân và 
mỗi doanh nghiệp bị ảnh hưởng một cách khác nhau. Ít nhất 
Thành Phố có thể truyền đạt cho cộng đồng biết về những 
nguồn lực sẵn có; công dân đã tự làm điều đó và hơn thế nữa 
trong cơn bão mùa đông thảm khốc này. Bảo vệ và giúp đỡ 
cộng đồng phải luôn là ưu tiên hàng đầu của Hội Đồng, và 
Thành Phố cần có ít nhất một khung chương trình hầu ứng 
phó cho bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào nảy sinh.
An Toàn Công Cộng: Cần phải cung cấp đủ ngân sách cho 
Sở Cảnh Sát của chúng ta để giữ Hutto là thành phố an toàn 
nhất ở Texas. Toàn bộ chính quyền thành phố cần phải biết 
về kế hoạch ứng phó khẩn cấp và cung cấp thông tin cập nhật 
xác đáng. Chúng ta chắc chắn sẽ cần thêm các nguồn lực và 
cơ sở hạ tầng cho cảnh sát, Cứu Cấp, bệnh viện và cứu hỏa 
khi Hutto tiếp tục phát triển. Một kế hoạch hành động dài 

hạn cho phép đáp ứng được những nhu cầu thiết yếu này với 
ít biến động và gánh nặng thuế nhất.
Tăng trưởng: Tôi đã vận động cho việc gia tăng quy hoạch 
trong nhiều năm qua; sự phát triển của Hutto đòi hỏi sự quan 
tâm nhiều hơn đến cách thành phố phát triển. Điều này yêu 
cầu cập nhật kế hoạch di chuyển, kế hoạch công viên, nghiên 
cứu về nước và nước thải, nghiên cứu giao thông, kế hoạch 
tuân thủ Luật dành cho Người Tàn Tật (ADA), lệ phí tác 
động và cập nhật hóa Quy Định Xây Dựng Hợp Nhất của 
chúng ta. Tôi đã tiến hành nhiều việc trong số này và sẽ còn 
thúc đẩy nhiểu hơn nữa để cho một kế hoạch hợp nhất dựa 
trên ý kiến đóng góp của cộng đồng, cân nhắc ngân sách 
cũng như đề nghị và lời khuyên từ các chuyên gia kỹ thuật.
Vấn đề khác: Hutto có tiềm năng đáng kinh ngạc. Đưa cộng 
đồng đến với nhau qua quan điểm và ý tưởng đa dạng của 
họ sẽ giúp chúng ta tìm ra một con đường hợp nhất để phát 
triển. Lập tầm nhìn chung đó thành văn bản và chính thức 
hóa các kế hoạch dài hạn để mọi người nhìn thấy và tiếp 
nhận sẽ giúp Hutto phát triển tới tiềm năng đó. Điều hành 
một thành phố đang phát triển sẽ không tự nhiên xảy ra như 
phép mầu; cần nhiều nỗ lực, một kế hoạch vững chắc, sự 
hỗ trợ của cộng đồng, liên lạc thường xuyên và tính kiên trì 
để thích ứng với những thay đổi và thách thức không thể 
tránh khỏi.

Jimmy Pierce
Chưa Nhận Được Trả Lời

Dan Thornton
Lý lịch: Cư dân Hutto từ năm 2010, tình nguyện viên với 
HYBSA (Hutto Youth Baseball/Softball Association – 
Hiệp Hội Dã Cầu Thanh Thiếu Niên Hutto), Ban Cố Vấn 
Công Viên, CDC/EDC, Hợp Doanh Phát Triển Cottonwood 
(Cottonwood Development Corporation) và Hợp Doanh Phát 
Triển Rivercreek (Rivercreek Development Corporation)
Học vấn: Cử Nhân Kỹ Thuật Điện và Thạc Sĩ Kỹ Thuật Máy 
Tính, cả hai đều từ Manhattan College
Trang Mạng Vận Động Tranh Cử: http://thorntonforhutto 
.com
Tính minh bạch: Tôi đã vận động việc ghi thâu và xuất bản 
video của tất cả các buổi họp của ban hội đồng và ủy ban 
tại tòa thị chính để mở rộng khả năng tiếp cận thông tin cho 
công chúng. Thành phố đang trên đà hoàn thành mục tiêu 
này. Ngoài ra, chúng ta cần cởi mở và trung thực với công 
chúng về các đề tài như thuế má. Nếu chúng ta giữ cùng 
mức thuế suất nhưng giá thẩm định tăng 10% tức là chúng ta 
đã tăng thuế 10%. Thay vì trốn tránh đằng sau một tỷ suất, 
chúng ta cần thông báo sự thay đổi hóa đơn thuế thật sự cho 
người dân. Sự trung thực đó cũng sẽ giữ cho các hóa đơn 
thuế luôn đồng nhất.
COVID-19: Vẫn còn phải xem nền kinh tế của chúng ta sẽ 
hồi phục tình trạng hoạt động trước COVID-19 bao nhiêu 
so với chuẩn mực của thời kỳ đại dịch. Việc trụ sở các công 
ty công nghệ cao chuyển từ CA đến TX có thể vẫn tiếp tục, 
nhưng nó có thể không còn kéo theo nhiều công việc địa 
phương được trả lương cao vì các nhà tuyển dụng đã chấp

http://sfchudson.wixsite.com/hudson4hutto
http://sfchudson.wixsite.com/hudson4hutto
http://thorntonforhutto.com
http://thorntonforhutto.com
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THÀNH PHỐ HUTTO
Vị trí 2

Dan Thornton (tiếp tục)
nhận và đón nhận những nhân viên làm việc từ xa. Nếu 
có, đại dịch phơi bày nguy cơ của việc dồn tất cả đầu tư tài 
chánh vào một chỗ - chúng ta cần theo đuổi các hoạt động 
kinh doanh đa dạng để không một kỹ nghệ nào có thể tạo 
nên hoặc phá hủy Hutto.
An Toàn Công Cộng: Tiêu đề câu hỏi này thực sự nêu rõ mức 
độ ưu tiên – gìn giữ an toàn công cộng. Chúng ta cũng phải 
giữ an toàn cho nhân viên cảnh sát của chúng ta. Nhân viên 
công lực của chúng ta cần được huấn luyện bài bản, được 
trang bị đầy đủ và được trả lương cao. Đổi lại, công chúng 
cần một lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp cao, hoạt động với 
và vì cộng đồng. Tự mãn và vận may sẽ không ngăn được sự 
việc tồi tệ xảy ra ở Hutto. Giao tiếp cởi mở trước một sự cố 
dễ dàng hơn nhiều so với sau khi nó xảy ra. Chúng ta cần 
vượt qua khẩu hiệu và nói chuyện trực tiếp như các bậc phụ 
huynh hoặc như hàng xóm với nhau.
Tăng trưởng: Chúng ta cần tiếp tục cập nhật chi phí tới mức 
hợp lý với tác động của cơ sở hạ tầng mới đối với sự phát 
triển, mà sự phát triển đó lại tiếp tục tạo ra nhu cầu về cơ sở 
hạ tầng nâng cao. Chúng ta vừa làm điều này đối với nước 
và nước thải, tiếp theo là thiết lập mức lệ phí tác động giao 
thông một cách công bằng. Chúng ta cũng đang bắt đầu cập 
nhật hóa kế hoạch toàn diện. Việc tuân thủ các kế hoạch phát 
sinh khi chúng ta tiến về phía trước sẽ bảo đảm chúng ta 
hướng về tương lai khi xây dựng đường mới và không tự dồn 
mình vào ngõ cụt như chúng ta đã làm ở các giao lộ quan 
trọng như FM1660/US79.
Vấn đề khác: Nước sẽ tiếp tục là vấn đề tối quan trọng cho 
đến khi người dân nhìn thấy mức giảm tỷ suất thực sự và 
chúng ta có một phương án để duy trì và hỗ trợ sự vững 
mạnh của hệ thống nước của chúng ta trong nhiều năm tới. 
Áp dụng các chiến lược rủi ro thấp/phần thưởng cao như lưu 
trữ và phục hồi mạch nước ngầm, đồng thời khuyến khích 
kiểm tra cẩn thận các đề xuất tốn kém hơn như xử lý nước 
lợ để bảo đảm khả năng độc lập lâu dài về nguồn nước là bí 
quyết của câu đố. Việc bảo đảm các xây dựng mới trả chi phí 
tác động công bằng là vấn đề khác cần quan tâm.

VỊ TRÍ 5

Christina Bastos
Trang Mạng Vận Động Tranh Cử:  
http://ChristinaBastos.com
Tính minh bạch: Tôi muốn tiếp tục khuynh 
hướng hiện tại của Hội Đồng là phổ biến bất 
kỳ và tất cả tài liệu nào được pháp luật cho 

phép. Những tài liệu này thuộc về công dân và mọi cư dân 
nên có cơ hội đọc và tìm hiểu cách thành phố được cai quản, 
nơi chi tiêu tiền đóng thuế của họ và các chính sách được 
thực hiện. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng càng nhiều người 
đọc được những tài liệu này thì càng dễ tạo điều kiện cho 
việc thực hiện trách nhiệm giải trình và giám sát.
COVID-19: Covid đã làm đảo lộn thế giới của chúng ta. 

Chúng ta đã học được rất nhiều điều trong năm qua. Chúng 
ta đã học cách thích nghi với hoàn cảnh và cố gắng hết sức 
để cứu vãn những gì còn lại của nền kinh tế. Doanh nghiệp 
nhỏ đã phải gánh chịu gánh nặng của suy thoái kinh tế và 
cần phải tập trung vào việc giúp đỡ doanh nghiệp nhỏ của 
Hutto bằng mọi cách. Mối quan hệ lành mạnh với Phòng 
Thương Mại sẽ là bước tiến lớn để đạt mục tiêu đó. Tất cả 
chúng ta cần phải là đồng đội và làm việc hướng tới cùng 
một mục tiêu: Một Hutto Vững Mạnh.
An Toàn Công Cộng: Hutto thật may mắn khi có Sở Cảnh 
Sát làm việc tận lực, hợp tác với dân cư tôn trọng lẫn nhau 
và đối xử thân cận như láng giềng. Sự hợp tác này giúp giữ 
cho Hutto được an toàn. Lực lượng Cảnh Sát đã hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian thử thách. Khi nhiều thành 
phố trên toàn quốc bỏ phiếu để dừng tài trợ cho cảnh sát, tôi 
rất tự hào về quyết định của Hutto khi tăng lương cho các 
cảnh sát viên của chúng ta. Họ rất xứng đáng được như vậy. 
Trong tương lai, tôi hy vọng sẽ giúp bồi dưỡng mối quan hệ 
lành mạnh mà Hutto có với Sở Cảnh Sát.
Tăng trưởng: Gần đây tôi đã nghiên cứu về đề tài cụ thể 
này và nhận thấy lý thuyết trong cuốn sách “Những Thị 
Trấn Mạnh Mẽ” của Charles Marohn có rất nhiều sự thật. 
Chúng ta càng phát triển nhiều khu dân cư thì chính quyền 
địa phương càng buộc phải duy trì nhiều cơ sở hạ tầng hơn. 
Trong ngắn hạn, điều này không khó nhưng vì sự ổn định tài 
chính lâu dài của thành phố, chúng ta thực sự cần phải làm 
chậm lại sự phát triển của các khu dân cư ngổn ngang và tập 
trung vào việc xây dựng nền tảng thuế mua sắm của chúng ta 
bằng cách đưa nhiều doanh nghiệp hơn đến Hutto.
Vấn đề khác: Trận bão gần đây nhất đã cho Hutto thoáng 
thấy những lỗ hổng trên chiếc áo giáp của chúng ta. Hutto 
cần phải xây dựng và thử nghiệm một Kế Hoạch Khẩn Cấp 
để bảo vệ người dân khỏi việc thiếu nguồn lực và thông tin 
liên lạc trong trường hợp chúng ta có thảm họa thiên nhiên 
khác. Hội Đồng cũng nên xem xét tập trung vào việc đưa 
doanh nghiệp nhỏ đến Hutto hơn là tìm kiếm một “con cá 
voi”. Việc cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà và tạo ra một 
kế hoạch và chương trình rõ ràng để các chủ khởi tạo doanh 
nghiệp nhỏ tuân theo sẽ giúp tạo ra một Hutto Vững Mạnh.

Nicole Calderone
Lý lịch: Chuyên gia Kỹ Nghệ Dịch Vụ, 
Quản Lý Cấp Khu Vực, Nhà Giáo Dục và 
Môn Đệ của Chúa
Học vấn: Năng khiếu kết hợp với thực tiễn 
trong Lớp Mầm Non, Tiểu Học và giáo dục 

Thiên Hướng Đối Thoại Socrate; Quản Lý Nhà Hàng và Tiếp 
Rước Phục Vụ Toàn Phần; Tập Sự Lãnh Đạo và Kinh Doanh.
Trang Mạng Vận Động Tranh Cử: http://nicoleforhutto.com
Tính minh bạch: Bất cứ ai biết tôi, đặc biệt là sau hai năm 
qua, đều đã biết tính trung thực và cách tiếp cận trực tiếp của 
tôi đối với việc khai sáng và nhận thức của cộng đồng chúng 
ta. Nếu được bầu làm đại diện của quý vị, quý vị có thể tin 
cậy vào tôi để tiếp tục giải quyết các mối quan tâm có tầm 
quan trọng nhất đối với Người Dân, cho dù cuộc trò chuyện 
có vẻ kém thoải mái thế nào đi nữa.

http://ChristinaBastos.com
http://nicoleforhutto.com
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THÀNH PHỐ HUTTO
VỊ TRÍ 5

Nicole Calderone (tiếp tục)
COVID-19: Chỉ trong chớp nhoáng, Covid-19 và đại dịch 
toàn cầu đã xác định lại hầu hết các ưu tiên của chúng ta. 
Chúng ta nhanh chóng nhận ra rằng dinh dưỡng, giáo dục 
và vệ sinh là những điều quan trọng hàng đầu, và cộng đồng 
cũng như vậy. Là một tổng thể, chúng ta luôn đổi mới và vị 
tha trong việc đáp ứng cho nhu cầu của cả hai. Hy vọng của 
tôi cho tương lai là chúng ta có thể xây dựng trên ý thức về 
nhân bản, thứ đã phát sinh từ những nỗ lực vượt qua khó 
khăn của chúng ta, để bồi dưỡng một nền độc lập bằng cách 
trao quyền cho quần chúng.
An Toàn Công Cộng: Nhìn lại các thiên tai khí hậu khẩn cấp 
gần đây, niềm tin của tôi về các ưu tiên của thành phố đã 
được xác nhận vào ba lĩnh vực, lực lượng cứu hộ tiên phong, 
nhân công lành nghề và tình nguyện viên. Ưu tiên của tôi 
là hợp nhất các lực lượng đó, tối ưu hóa năng lực của mỗi 
lực lượng và kết quả là, tăng cường ảnh hưởng của tiền thuế 
chúng ta đóng.
Tăng trưởng: Austin đang bùng nổ, điều đó tất yếu là Hutto 
cũng phát triển theo. Giống như mọi nơi khác trên thế giới, 
nhược điểm của chúng ta nằm trong việc duy trì các nguồn 
lực, hầu cung cấp các quyền cơ bản của con người. Nhiệm 
vụ của các nhà lãnh đạo là bảo vệ con người và đất mẹ của 
chúng ta, đó là lý do tại sao tôi ủng hộ sự phát triển bền vững 
về môi trường và kinh tế.
Vấn đề khác: Ngoài việc nước là vấn đề số 1 mà chúng ta 
phải đối mặt với tư cách là một xã hội, sự lành mạnh văn 
hóa của chúng ta phải được tiếp nhận và cải thiện. Trong vài 
năm gần đây, đã có tiếng chuông cảnh báo về tình trạng tham 
nhũng tại tòa thị chính thành phố. Giờ đây, các cơ quan có 
thẩm quyền thích hợp đã được thông báo, chúng ta có thể tập 
trung vào tương lai và khôi phục sự lịch thiệp của cộng đồng 
thị trấn nhỏ của chúng ta với nghệ thuật, giáo dục và các 
hoạt động để củng cố công dân tốt lành của chúng ta.

Krystal Kinsey
Lý lịch: Tôi đã sống ở Hutto được gần 3 
năm. Cả bố mẹ tôi đều là Cựu Quân Nhân 
Hải Quân, và người chồng 5 năm của tôi là 
Cựu Quân Nhân Thủy Quân Lục Chiến Hoa 
Kỳ. Chúng tôi có hai cô con gái xinh đẹp. 

Tôi là một nhà giáo dục.
Học vấn: Tôi có bằng Cử Nhân Sinh Học và Bằng Cử Nhân 
Sử Học từ Trường Converse College. Tôi đã nhận được bằng 
Cao Đẳng về Giáo Dục Mầm Non.
Trang Mạng Vận Động Tranh Cử: http://knsytm.wixsite 
.com /krystalkinsey
Tính minh bạch: Giao tiếp là chìa khóa. Đó là một trong 
những mục tiêu chính của tôi nếu được bầu chọn. Có rất 
nhiều phát triển và điều mới mẻ đến với Hutto khiến người 
dân khó có thể theo kịp. Với mọi thứ đều diễn ra trên mạng, 
việc giao tiếp và phổ biến thông tin nên là chuyện dễ dàng. 
Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để bảo đảm những thay đổi mới 
trên trang mạng có hiệu lực. Để chúng ta làm nhiều hơn mức 

tối thiểu của tiểu bang để thông báo cho cư dân về những 
thay đổi. Tôi cũng sẽ cố gắng đưa càng nhiều tài liệu và hồ 
sơ vào phạm vi công cộng cho bất kỳ ai muốn xem.
COVID-19: COVID là thứ mà tất cả chúng ta phải học cách 
sống chung. Việc đưa thành phố trở lại đúng hướng về tài 
chính là ưu tiên lớn nhất. Cố gắng mang lại doanh thu mới 
và mở rộng nguồn tài chính từ thuế mua sắm cho một khu 
vực trong thời kỳ đại dịch chắc chắn sẽ là một thách thức, 
nhưng không phải là không thể vượt qua. Nó chắc chắn buộc 
chúng ta phải nhìn các cuộc tụ họp và sự kiện lớn qua một 
lăng kính khác. Cho dù tôi muốn COVID kết thúc, tôi nghĩ 
vẫn còn khá lâu trước khi nó biến mất. Trong thời gian này, 
thành phố cần phát triển thịnh vượng.
An Toàn Công Cộng: Phân tích tác động giao thông cần được 
xem xét kỹ lưỡng. Chúng ta cần sử dụng thông tin này để lập 
kế hoạch đường sá của mình tốt hơn. Sắp có đường vòng đai 
đông nam. Chúng ta cần bảo đảm chúng ta đã chuẩn bị sẵn 
sàng. Làm việc chặt chẽ với quận hạt trong dự án này sẽ là 
một yếu tố quan trọng để công dân của chúng ta điều hướng 
đường sá một cách an toàn. Chúng ta cần đưa Xuất Hành 
Đêm Đầu Năm (First Night Out) trở lại để Sở Cảnh Sát Hutto 
của chúng ta tiếp cận với cộng đồng. Điều này cần được thực 
hiện một cách an toàn để giữ cho tất cả đều lành mạnh.
Tăng trưởng: Một số ý tưởng của tôi để đi kèm với tăng 
trưởng là: - Hạn chế diện tích đất được sát nhập vào thành 
phố mỗi năm - Cung cấp nhiều thông báo hơn cho người dân 
về các dự án phát triển - Không dựa vào Khu Vực Cải Thiện 
Chung (Public Improvement District/PID) hoặc Kế Hoạch 
Phát Triển Đô Thị (Planned Urban Development/PUD) khi 
chúng không mang lại lợi ích cho thành phố - Giảm tốc độ 
quy trình phê duyệt bản đồ xây dựng mới - Chờ cho nghiên 
cứu lệ phí tác động được hoàn thành để cho phép Hutto sử 
dụng các khoản lệ phí đó trước khi hoàn thiện quy trình - 
Chờ các trạm bơm nước thải và nghiên cứu nước hoàn tất - 
Phân tích nhu cầu tác động Giao Thông trước khi phê duyệt 
xây dựng
Vấn đề khác: Tôi muốn nâng đẩy Đại Học Hutto thành một 
địa điểm lớn hơn và nổi bật hơn để thu hút công dân tham 
gia. Chúng ta có một cộng đồng đa dạng với tài năng bao 
la, nhưng ban hội đồng của chúng ta vẫn còn chỗ trống. Tôi 
muốn tìm hiểu yếu tố khiến mọi người không tham gia. Tinh 
giản các buổi họp, nếu chúng ta có công dân đã ghi danh 
phát biểu về các mục trong chương trình nghị sự, đề cử đầu 
tiên của tôi sẽ là để chuyển các mục đó lên đầu danh sách. 
Khu vực Lakeside Estates vẫn cần vỉa hè như đã hứa 14 năm 
trước

Zack Miller
Chưa Nhận Được Trả Lời

http://knsytm.wixsite.com/krystalkinsey
http://knsytm.wixsite.com/krystalkinsey
http://vote411.org
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THÀNH PHỐ LAKEWAY
THỊ TRƯởNG
Tính minh bạch: Quý vị sẽ sử dụng sách lược gì để bảo đảm 
sự giao tiếp cởi mở và tính minh bạch từ tòa thị chính?
COVID-19: COVID-19: Quý vị nghĩ gì về tầm ảnh hưởng 
của COVID-19 và tác động kinh tế đang tiếp diễn của nó lên 
các ưu tiên của mình?
Tính đa dạng: Quý vị sẽ làm gì, nếu có, để bảo đảm thành 
viên của hội đồng thành phố, ủy ban và nhân viên tòa thị 
chính phản ánh số liệu thống kê dân số trong cộng đồng của 
quý vị?
Tăng trưởng: Mối quan ngại hàng đầu của quý vị liên quan 
đến tăng trưởng nhanh là gì và quý vị dự định làm sao để 
giải quyết các vấn đề này?
Vấn đề khác: Còn vấn đề thiết yếu nào khác mà quý vị cho là 
quan trọng đối với cộng đồng của quý vị, và quý vị sẽ làm gì 
để giải quyết vấn đề đó?

Alain Babin
Lý lịch: Tôi đã dành ba mươi bốn năm qua 
để phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực thực 
thi pháp luật, nghỉ hưu vào năm 2019 với 
chức vụ Phó Cảnh Sát của Round Rock và 
là cựu chiến binh Lục Quân Hoa Kỳ.

Học vấn: Bằng Thạc Sĩ Lãnh Đạo và Quản Lý Tư Pháp Hình 
Sự, Đại Học Sam Houston State; Bằng Cử Nhân Tư Pháp 
Hình Sự Đại học Midwestern State
Trang mạng vận động tranh cử: http://alain babin campaign 
.com
Tính minh bạch: Truyền thông cởi mở và minh bạch phải 
tồn tại ở tất cả các cấp chính quyền. Vì nó liên quan đến Tòa 
Thị Chính, các cuộc thảo luận rõ ràng và cởi mở nên là tiêu 
chuẩn, không phải ngoại lệ. Với tư cách là thị trưởng, tôi sẽ 
tạo ra một môi trường trong đó mọi hoạt động hành chính 
của thành phố được tiến hành thể theo Đạo Luật Họp Công 
Khai, Hiến Chương Thành Phố và sử dụng các buổi họp 
riêng như quy định khi cần thiết. Tôi sẽ bảo đảm công chúng 
có thời gian và cơ hội để nói lên ý kiến của họ và được thông 
báo về việc quản lý cộng đồng của chúng ta.
COVID-19: Trong số các ưu tiên của tôi là tính minh bạch, 
giao thông, phẩm chất cuộc sống và an ninh công cộng. 
COVID-19 sẽ có tác động tối thiểu đến những ưu tiên đó. 
Các doanh nghiệp, trường học và nhà thờ đang mở cửa trở 
lại và Lakeway bắt đầu phát triển mạnh lần nữa.
Sự đa dạng: Kỳ vọng của tôi là tất cả mọi người đều được 
chào đón, được đối xử bằng sự tôn trọng, phẩm giá và công 
bằng, không phân biệt chủng tộc, giới tính hay màu da. Khi 
còn nhỏ, khi là người lính và khi làcảnh sát viên, tôi đã sống 
và làm việc thành công bên cạnh người thuộc mọi thành 
phần dân số.
Tăng trưởng: Việc mở rộng đường RR620 trong tương lai 
và tác động của nó đối với lưu lượng giao thông trên khắp 
Lakeway có nghĩa là chúng ta cần giảm thiểu các vấn đề 
về an toàn/giao thông mà một cộng đồng đang phát triển 

phải đối diện. Việc thực hiện liên tục kế hoạch toàn diện 
của Thành Phố đặt nền tảng để hỗ trợ các quyết định trong 
tương lai do chúng liên quan đến giảm nhẹ cho giao thông. 
Ý kiến đóng góp từ cộng đồng đã được thu thập để xây dựng 
kế hoạch và cuộc đối thoại đang diễn ra này vô cùng quan 
trọng để bảo đảm cách tiếp cận toàn diện nhằm đáp ứng tốt 
nhất nhu cầu giao thông của chúng ta, mà tôi sẽ tiếp tục bồi 
dưỡng.
Vấn đề khác: Lakeway tiếp tục là một trong những thành phố 
cùng cỡ an toàn nhất ở Mỹ, được niche.com xếp hạng thứ 6. 
Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và cung cấp tất cả các công cụ cần thiết 
cho nhân viên an ninh công cộng của chúng ta. Một cộng 
đồng an toàn không xảy ra một cách ngẫu nhiên. Nó được 
xây dựng trên sự hợp tác giữa lãnh đạo thành phố, người dân 
và nhân viên công lực.

Tom Kilgore
Lý lịch: Sĩ Quan Lục Quân Hoa Kỳ, (Đã 
nghỉ hưu) 1980-96; Phó Chủ Tịch, Công Ty 
Tài Chính El Paso Corp 1996-2004 Chuyên 
Gia Tư Vấn 2004-08; Giám Đốc Quản Lý 
Rủi Ro & Giám Đốc Quản Lý Tuân Thủ — 

ArcLight, Đã nghỉ hưu 2016; Người cổ vũ cộng đồng, Tình 
Nguyện Viên của Thành Phố
Học vấn: Học Viện Quân Sự Hoa Kỳ - West Point, Cử Nhân 
Kỹ Thuật, thành tích xuất sắc Dean’s List. Đại Học Duke, 
Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh, Diễn Giả trong buổi lễ tốt 
nghiệp; Trường Chỉ Huy & Nhân Viên Hành Chính, Chương 
Trình Chiến Lược Gia
Trang mạng vận động tranh cử: http://www .kilgore for 
lakeway .com
Tính minh bạch: Tôi hoan nghênh những cải tiến của thành 
phố. Tôi thấy vẫn còn nhiều việc phải làm để thúc đẩy thông 
tin liên lạc khẩn cấp. Với tư cách là thị trưởng, tôi sẽ làm 
việc với Hội Đồng và Nhân Viên để lắp đặt hệ thống nhắn tin 
“nhận qua ứng dụng” hoặc gọi ngược lại 911 với chi phí hiệu 
quả. Tính minh bạch được cải thiện khi mọi thông tin đều 
có thể truy cập. Thứ nhất, đăng thông báo của thành phố ít 
nhất 5 ngày làm việc trước buổi họp. Thứ nhì, mỗi mục trong 
chương trình nghị sự phải bao gồm tất cả tài liệu kèm theo 
trong thông báo. Thứ ba, chuyển một số đóng góp ý kiến của 
công dân vào đầu cuộc họp.
COVID-19: Tôi lạc quan một cách thận trọng chúng ta sẽ 
thấy sự cải thiện trong tình hình tác động của COVID-19. Tôi 
hy vọng với số trường hợp mắc COVID-19 giảm thiểu, tiêm 
chủng mở rộng và thời tiết tốt hơn, cuộc sống sẽ trở nên bình 
thường hơn. Đại dịch đã cho thấy sự phân liệt kinh tế trong 
thành phố của chúng ta. Tất cả chúng ta phải hiểu rằng nhiều 
láng giềng đã phải trải qua những tổn thất lớn về tài chính 
và việc làm. Thành phố sẽ giữ một ngân sách eo hẹp giống 
như cư dân của chúng ta đang làm. Tất cả chúng ta phải làm 
việc để duy trì và xây dựng lại doanh nghiệp địa phương 
của mình
Sự đa dạng: Tình nguyện viên là trụ cột của các Ủy Ban và 
Hội Đồng Thành Phố của Lakeway. Tôi sẽ tiếp tục tích cực 
tuyển dụng tình nguyện viên từ khắp cộng đồng đa dạng của 

http://alainbabincampaign.com
http://alainbabincampaign.com
http://www.kilgoreforlakeway.com
http://www.kilgoreforlakeway.com
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THÀNH PHỐ LAKEWAY
THỊ TRƯởNG

Tom Kilgore (tiếp tục)
chúng ta để phục vụ láng giềng của họ. Thành phố Lakeway 
có một đội ngũ nhân viên đa dạng và có trình độ cao. Tôi tin 
tưởngHội Đồng và Quản Trị Viên Thành Phố hoàn toàn tuân 
thủ tất cả các thông lệ tuyển dụng của Tiểu Bang và Liên 
Bang. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ điều này nếu bạn bầu tôi làm 
Thị Trưởng của bạn.
Tăng trưởng: Xây dựng đường xá an toàn! Chúng ta có 
những nhu cầu cần thực hiện ngay lập tức. Chúng ta không 
phải là cộng đồng nhỏ, chúng ta phải kiểm soát sự phát triển 
của mình. An toàn và ùn tắc trên đường RR 620 và Quốc lộ 
71 là vấn đề then chốt. Được kiểm soát bởi TXDoT, Lakeway 
phải hợp tác chặt chẽ với cơ quan này. Nếu cư dân chấp 

thuận, hãy tài trợ cho phần của chúng ta trong công việc với 
TXDoT. Chúng ta cũng phải xây dựng đường xá bên trong 
thành phố của chúng ta. Việc hoàn thành Main St, Birrell và 
Lohmans Spur là điều cần thiết để giảm thiểu tắc nghẽn. Ưu 
tiên giảm thiểu việc lái xe thiếu thận trọng và mất tập trung.
Vấn đề khác: Chúng ta cần tăng mức giảm thuế đất nhà ở 
chính cho cư dân cao niên của chúng ta. Bối cảnh thương 
mại của chúng ta đang thay đổi, thậm chí còn nhanh hơn vì 
COVID. Chúng ta phải thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp nào 
phát triển mạnh trong tình hình này, và cung cấp các khoản 
giảm thuế hàng hóa khi sự phát triển chậm lại. Lakeway là 
thành phố xinh đẹp, sôi động và đang phát triển. Lịch sử của 
chúng ta là nền tảng mà chúng ta sẽ xây dựng và chào đón cư 
dân mới. Hãy tôn vinh chúng ta, bảo vệ mọi cư dân và quản 
lý sự phát triển cũng như vận mệnh của chúng ta.

HỘI ĐồNG NGHỊ VIÊN THÀNH PHỐ
Chọn 0, 1, 2, hoặc 3
Tính minh bạch: Quý vị sẽ sử dụng sách lược gì để bảo đảm 
sự giao tiếp cởi mở và tính minh bạch từ tòa thị chính?
COVID-19: COVID-19: Quý vị nghĩ gì về tầm ảnh hưởng 
của COVID-19 và tác động kinh tế đang tiếp diễn của nó lên 
các ưu tiên của mình?
An Toàn Công Cộng: Ưu tiên của quý vị về an toàn công 
cộng là gì?
Tăng trưởng: Quý vị sẽ đưa ra hành động cụ thể nào liên quan 
đến hạ tầng cơ sở của thành phố với hội đồng thành phố để 
quản lý hiệu quả sự tăng trưởng (đường xá, điện nước, v.v.)?
Vấn đề khác: Đâu là vấn đề thiết yếu nhất trong khu vực của 
quý vị và quý vị sẽ làm gì để giải quyết những vấn đề đó?

Kelly Brynteson
Lý lịch: Cư dân sinh sống tại Lakeway 
trong gần 14 năm. Là vợ và là mẹ của hai 
đứa con. Cố Vấn Kinh Doanh cho một công 
ty nằm trong danh sách Fortune 100 và Liên 
Lạc Viên về Chương Trình cho một tổ chức 

phi lợi nhuận toàn cầu.
Học vấn: Đại Học St. Thomas; Cử Nhân Truyền Thông. 
Chứng Chỉ Trí Tuệ Cạnh Tranh.
Trang mạng vận động tranh cử: http://www .kelly for 
lakeway .com
Tính minh bạch: Bằng cách cung cấp thông tin liên lạc trong 
sáng và trung thực với tính minh bạch. Bảo đảm thông điệp 
được truyền đạt rõ ràng đến người dân thông qua nhiều kênh 
liên lạc. Tôi sẽ gia tăng sự tham gia của người dân và doanh 
nghiệp địa phương để hợp tác với thành phố. Triển khai các 
phiên hỏi đáp với ban lãnh đạo thành phố để mở cửa và cung 
cấp nhiều cơ hội tiếp cận hơn với cấp lãnh đạo thành phố. 
Điều này sẽ cho phép tiếng nói của người dân được lắng 
nghe, xây dựng lòng tin vào thành phố.

COVID-19: COVID-19 đã tác động đến doanh nghiệp địa 
phương vốn là trụ cột của cộng đồng chúng ta. Điều này ảnh 
hưởng đến nguồn thu thuế thương mại, từ đó tác động đến 
ngân sách của thành phố. Thành phố nên làm việc với doanh 
nghiệp địa phương để cung cấp sự hỗ trợ mà họ cần để bảo 
đảm họ có thể duy trì hoạt động kinh doanh trong khi bảo vệ 
sức khỏe và sự an toàn của khách hàng. Nếu doanh nghiệp 
có lợi tức và nguồn thu thuế ổn định, tác động dài hạn đến 
ngân sách sẽ giảm thiểu.
An ninh công cộng: Tiếp tục tài trợ cho lực lượng cảnh sát. 
Bảo đảm họ có nguồn lực cần thiết để thực hiện các chức 
năng trong công việc của họ. Điều đó bao gồm giáo dục và 
huấn luyện thường xuyên để bảo đảm họ có những phương 
pháp cập nhật nhất để thực hiện vai trò của mình nhằm phục 
vụ và bảo vệ công dân của Lakeway một cách an toàn. Đề 
nghị thành phố cung cấp bất kỳ thiết bị bổ sung nào mà lực 
lượng cảnh sát có thể cần.
Tăng trưởng: Tắc đường trên đường 620 và Lakeway là vấn 
đề song hành. Tôi sẽ tìm giải pháp để khắc phục tình trạng 
giao thông ở Lakeway bằng cách hợp tác với TxDOT để bảo 
đảm các tuyến đường của chúng ta hoạt động tốt không chỉ 
cho cư dân của Lakeway mà còn để di chuyển giao thông 
‘xuyên qua’ vào và ra khỏi thành phố một cách nhanh chóng. 
Lập kế hoạch cứu trợ thiên tai trong điều kiện thời tiết khắc 
nghiệt để bảo đảm người dân có nước, khí đốt và điện. Với 
cơn bão mùa đông gần đây, nhiều cư dân không có những 
thứ cần thiết này.
Vấn đề khác: Phát triển có trách nhiệm là chìa khóa. Hãy giữ 
cho Lakeway vẫn là Lakeway và duy trì những gì đã thu hút 
chúng ta đến thành phố xinh đẹp này. Không phải tất cả mọi 
tấc đất của Lakeway đều cần được phát triển. Chúng ta nên 
giữ gìn không gian xanh của chúng ta. Tôi sẽ hiện đại hóa 
và duy trì các công viên của chúng ta để tạo ra nhiều không 
gian thân thiện hơn với gia đình và cộng đồng cho cư dân ở 
mọi lứa tuổi. Xem xét lại các sắc lệnh quy hoạch thành phố 
để bảo đảm tạo ra ‘các khu vực chuyển tiếp’ cho bất kỳ xây 
cất thương mại nào trong tương lai. Điều này sẽ bảo vệ các 
khu dân cư lân cận duy trì phẩm chất cuộc sống của họ.

http://www.kellyforlakeway.com
http://www.kellyforlakeway.com
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THÀNH PHỐ LAKEWAY
HỘI ĐồNG NGHỊ VIÊN THÀNH PHỐ (tiếp tục)

Steven Clark
Lý lịch: Cựu Sĩ Quan Thủy Quân Lục Chiến. Đã chiến đấu 
trong Chiến Dịch Bão Sa Mạc. 20 năm kinh nghiệm giao 
dịch ở Wall Street về thị trường mới nổi. Tôi sở hữu một 
công ty nhu liệu thiết kế nhu liệu và ứng dụng.
Học vấn: Cử Nhân Đại Học Boston; Thạc Sĩ Quản Trị Kinh 
Doanh Đại Học Sydney
Tính minh bạch: Giao tiếp là dựa vào sự tin tưởng. Mục tiêu 
của tôi là trung thực và minh bạch với tư cách là một thành 
viên hội đồng. Tôi dự định làm điều này bằng cách chia sẻ tin 
tức và cập nhật từ buổi họp của hội đồng.
COVID-19: Chúng ta cần mở cửa Lakeway để chủ doanh 
nghiệp có thể quay trở lại hoạt động. Chủ doanh nghiệp nhỏ 
là mạch máu của cộng đồng này và chúng ta cần giúp đỡ họ. 
Họ là nguồn cung cấp tiền thuế của chúng ta và cung cấp 
nhiều việc làm cho cộng đồng của chúng ta.
An ninh công cộng: Mối quan tâm chính của tôi là đường xá 
và lái xe an toàn. Nhiều tài xế có khuynh hướng gia tăng tốc 
độ hơn là thận trọng khi lái xe ngang qua Lakeway. Điều này 
dẫn đến rất nhiều tai nạn không đáng có. Điều này cần phải 
được giải quyết.
Tăng trưởng: Tôi nghĩ rằng sự phát triển cần được giải quyết 
bằng việc có một cộng đồng mà tất cả chúng ta muốn sống. 
Tôi không nghĩ rằng bất kỳ cư dân nào của chúng ta cũng 
muốn có những con đường bốn làn đi qua khu dân cư của 
họ. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều hiểu sự tăng trưởng sẽ 
xảy ra ở Lakeway, nhưng sự tăng trưởng này phải nâng cao 
phẩm chất cuộc sống của cộng đồng của chúng ta và không 
phá hủy nó.
Vấn đề khác: Tự do. Chúng ta cần tôn trọng luật pháp nhưng 
chúng ta cần có trách nhiệm hơn với tư cách là công dân. 
Quyền lợi đi kèm với trách nhiệm và với tư cách là công 
dân, chúng ta cần phải quy trách nhiệm cho các nhà dân cử 
của chúng ta. Chúng ta cần bảo đảm các cuộc bầu cử diễn 
ra công bằng và lá phiếu của chúng ta được kiểm tại đây ở 
Lakeway.

Sanjeev Kumar
Lý lịch: 15 năm sinh sống tại đây. Thành 
viên Hội Đồng Nghị Viên Thành Phố, 
thành viên các ủy ban PUD (Planned Unit 
Development – Xây Cất Có Kế Hoạch) & 
EDC (Educational Development Center – 

Trung Tâm Phát Triển Giáo Dục), liên lạc viên cho ZAPCO 
(Zoning & Planning Commission – Ủy Ban Quy Hoạch & 
Kế Hoạch).Từng công tác trong Ủy Ban Đạo Đức & Ủy Ban 
Xét Duyệt Hiến Chương Thành Phố. Người sáng lập công ty 
khởi nghiệp công nghệ thành công.
Học vấn: Tiến Sĩ Luật Học - Trường Luật Khoa St. Mary; 
Tài Chính & Kế Toán cho các Giám Đốc Phi Tài Chính - Đại 
học Washington; Thạc Sĩ Kỹ Thuật Điện - Đại Học Tulane; 
Cử Nhân Kỹ Thuật Điện - IIT, Kanpur.

Trang mạng vận động tranh cử: http://www.kumar2019 
.com
Tính minh bạch: Tôi sẽ tiếp tục có mặt và phúc đáp cư dân; 
công bố sớm các sự kiện và vấn đề; bồi dưỡng sự tham gia 
đa dạng thông qua các ủy ban và sự đóng góp của người dân. 
Tôi sẽ khuyến khích đối thoại tôn trọng; cung cấp cơ sở lý 
luận trong các buổi họp hội đồng và chia sẻ phân tích của 
tôi để giúp cư dân đánh giá ưu/khuyết điểm của bất kỳ vấn 
đề nào. Tôi sẽ lắng nghe và hành động theo lời khuyên từ 
người dân và doanh nghiệp, đồng thời chia sẻ các dữ kiện 
và vấn đề khi đi đến quyết định để thông báo tốt hơn cho 
người dân.
COVID-19: Tôi tin rằng một số ưu tiên ngắn hạn cần được 
điều chỉnh để phản ánh tác động liên tục của COVID-19 
bằng cách cung cấp hỗ trợ cho doanh nghiệp địa phương và 
cư dân của chúng ta, những người có thể thuộc nhóm rủi ro 
cao hơn. Tiếp tục nâng cao công tác thông tin tuyên truyền 
từ thành phố. Lakeway là nơi rất đáng sống và đại dịch chỉ 
làm tăng sức hấp dẫn của nó. Do đó, điều quan trọng là 
chúng ta phải định hướng sự phát triển trong tương lai để giữ 
được nét đặc trưng của thành phố và tuân theo kế hoạch toàn 
diện của chúng ta.
An ninh công cộng: Thành phố của chúng ta cần chuẩn bị 
tốt hơn để giải quyết các trường hợp khẩn cấp trong tương 
lai. Đại dịch và hàn độ lạnh kỷ lục cho thấy vai trò Điều Phối 
Viên Quản Lý Khẩn Cấp là cần thiết. Chúng ta cần bảo vệ 
phẩm chất nước bằng cách thực thi các sắc lệnh của chúng 
ta. Chúng ta cần phải được trang bị tốt hơn - không chỉ dựa 
vào quận hạt hoặc TXDOT (Bộ Giao Thông Vận Tải Texas) 
để giải quyết các tình huống như biến cố lạnh giá gần đây. 
Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân viên công lực và chương trình chủ 
động giảm thiểu cháy rừng của chúng ta trong các khu vực 
môi trường xanh của chúng ta.
Tăng trưởng: Với tư cách là thành viên hội đồng thành phố, 
tôi dẫn đầu việc kiểm toán các giao kèo xây cất và PUD 
(Planned Unit Development – Xây Cất Có Kế Hoạch) trong 
thành phố. Tôi đã thành công trong việc giải quyết thỏa đáng 
Giao Kèo Highlands, khiến mọi xây cất trong tương lai phải 
thể theo các quy định hiện hành và bảo tồn các khu vực 
rộng lớn trong thành phố cho không gian xanh và công viên. 
Tôi dự định sẽ giúp hoàn thiện các kế hoạch để hoàn thành 
đường phố chính trong thời gian mở rộng đường 620. Chúng 
ta cũng cần áp dụng các bài học kinh nghiệm từ sự việc đóng 
băng lạnh giá để tránh những gián đoạn mà chúng ta đã phải 
đối mặt.
Vấn đề khác: Giao thông, phát triển và bảo tồn tài nguyên 
thiên nhiên của chúng ta. Phần mở rộng đường chính phải 
được hoàn thành. Các bên có trách nhiệm phải thực hiện giao 
ước của mình. Những nỗ lực để mở rộng đường 620 vẫn phải 
tiếp tục. Phân vùng dựa trên hình thức có thể thích hợp để 
định hướng cho sự phát triển trong tương lai. Phòng cháy, 
phát triển có trách nhiệm và bảo vệ phẩm chất nước cần 
được quản lý và thực thi. Ngoài ra, phong cách thành phố của 
chúng ta cần tập trung vào dịch vụ hơn là thực thi luật để cải 
thiện khả năng thu hút của Lakeway.

http://www.kumar2019.com
http://www.kumar2019.com
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THÀNH PHỐ LAKEWAY
HỘI ĐồNG NGHỊ VIÊN THÀNH PHỐ (tiếp tục)

Keith Trecker
Lý lịch: Phi Công Chiến đấu Cơ Thủy Quân 
Lục Chiến, Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất 
Sản Phẩm Y Tế, Cựu Thành viên của Ủy 
Ban Xây Dựng Thành Phố, Ủy Ban Quy 
Hoạch và Phân Vùng, và Hội Đồng Nghị 

Viên Thành Phố
Học vấn: Bằng Kỹ Sư, Đại Học Iowa State
Tính minh bạch: Thông tin liên lạc chính sẽ trực tiếp chuyển 
đến Công Dân, với thông tin liên lạc bổ sung thông qua Hội 
Đồng Thành Phố và các Ủy Ban và Ủy Ban Thành Phố khác 
nhau. Tôi đặc biệt muốn tiếp thêm năng lượng cho Ủy Ban 
Cố Vấn Liên Kết với Công Chúng để khuyến khích tình 
nguyện viên phục vụ cộng đồng nhiều hơn. Thành phố cần 
tình nguyện viên mới với quan điểm mới mẻ về sở thích của 
người dân. Giám Đốc Truyền Thông hiện tại của chúng ta 
thực hiện rất tốt công việc truyền đạt thông tin qua Trang 
Mạng Thành Phố, các bản tin tức nhanh, và bản tin điện tử
COVID-19: Khi có thể, tôi muốn thấy Thành Phố hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ địa phương. Các doanh nghiệp nhỏ này 
đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với sự sụt giảm doanh 
số và cắt giảm nhân sự. Thuế hàng hóa đã phần nào ổn định 
trong suốt thời gian COVID, nhưng có thể ảnh hưởng đến 
ngân sách sắp tới cho năm 2022. Điều này sẽ tạo ra căng 
thẳng về ưu tiên hàng đầu là duy trì hoặc giảm thiểu thuế thổ 
trạch. Giảm thuế hàng hóa một cách đáng kể sẽ khiến mức 
chi tiêu trên toàn Thành Phố bị giảm theo.
An ninh công cộng: Lakeway đã có Sở Cảnh Sát từng đoạt 
giải thưởng, liên tục vượt qua các phương pháp thực hành 
công vụ cao nhất ở Texas. Điều này cung cấp cho công dân 
mức độ an ninh và an toàn cao. Một vấn đề mà Cảnh Sát sẽ 
cần cải thiện là kiểm soát giao thông ‘cắt ngang’ giữa SR71 
và RR620. Lưu lượng gia tăng này tạo ra các vấn đề an toàn 
từ xe cộ bất cẩn và chạy quá tốc độ. Ưu tiên chính cho sự an 
toàn là việc hoàn thành Đường Main từ đường the Oaks đến 
Lohmans Crossing để hạn chế xe cộ lưu thông trên đường 
RR620.
Tăng trưởng: Tôi là thành viên của Ban Chỉ Đạo Kế Hoạch 
Toàn Diện và chịu trách nhiệm phát triển tầm nhìn cho 
Lakeway trong 20 năm tới. Chúng ta sẽ thực hiện theo kế 
hoạch này, bên cạnh Kế Hoạch Giao Thông Vận Tải hiện tại 
cho đường xá, và sử dụng ý kiến đóng góp gần đây từ ủy ban 
Phát Triển Kinh Tế để tạo điều kiện duy trì và phát triển tăng 
trưởng có trách nhiệm và được quy hoạch phù hợp trong 
Thành phố.
Vấn đề khác: Hoàn thành Đường Main từ Oaks đến 
Lohmans Crossing. Việc này phải được hoàn thành trước khi 
bắt đầu xây dựng trên đường RR620 để giảm thiểu nạn kẹt 
xe và cung cấp cho người dân đường khác để vào khu vực 
mua sắm chính của chúng ta; Trách nhiệm tài khóa - giữ thuế 
thổ trạch ở mức thấp và chi tiêu theo ưu tiên; Quản Lý Tăng 
trưởng – Khuyến Khích sự phát triển có trách nhiệm trong 
khi vẫn duy trì đặc tính của Lakeway. Hạn chế các sai phạm 
trong xây cất để tuân thủ các quy định đã thiết lập.

Gretchen Vance
Lý lịch: Thành viên Hội Đồng Nghị Viên 
Thành Phố Lakeway 2018-Hiện tại. Liên Lạc 
Viên cho Ban Điều Chỉnh, Ủy Ban Xây Dựng 
Thành Phố và Ủy Ban Giao Thông Vận Tải. 
Chuyên Gia Tiếp Thị và Sự Kiện Đặc Biệt.

Học vấn: Đại Học Georgia 1985-1989; Đại Học Georgia State 
Khóa Hè 1985-1989
Trang mạng vận động tranh cử: http://vote-vance.com
Tính minh bạch: Tôi tự hào là một phần của những cải 
tiến đáng kinh ngạc đối với tính minh bạch và giao tiếp ở 
Lakeway trong hai năm qua. Luôn luôn có nhiều thứ phải 
làm hơn. Tôi sẽ ủng hộ việc phát hành chương trình nghị sự 
một tuần trước buổi họp, thay vì chỉ 72 giờ bắt buộc. Ngoài 
ra, việc soạn thảo một bản “Hướng Dẫn Thành Phố” sẽ là 
công cụ tuyệt vời để giúp người dân hiểu các quy trình của 
chính phủ của chúng ta.
COVID-19: Hội Đồng Thành Phố đã rất lưu tâm đến tác động 
kinh tế của COVID-19 khi áp dụng mức thuế mới. Điều quan 
trọng đối với tôi là chúng ta giữ nguyên mức thuế mà Thành 
Phố của chúng ta đã thu, không áp dụng việc tang thuế. Với 
sự gia tăng trong mua sắm trực tuyến so với bán lẻ tiêu chuẩn, 
chúng ta cần phải hợp sức chống lại dự luật tiểu bang được 
đề xuất, sẽ phân bổ lại thuế hàng hóa mua trực tuyến từ thành 
phố nơi mặt hàng được tiêu thụ và chuyển số thuế này đến 
thành phố nơi mặt hàng đó được sản xuất. Điều này sẽ gây hại 
cho các thành phố phi công nghiệp như Lakeway.
An ninh công cộng: Trận bão tuyết vào Tháng Hai vừa qua 
đã khuếch đại an ninh công cộng trên khắp Texas. Sự bất 
ổn định của lưới điện, mất điện, nước và khí đốt propane, 
đã đưa những bất cập về cấu trúc điện nướccủa chúng ta ra 
ánh sáng. Hơn bao giờ hết, Thành Phố của chúng ta có cơ 
hội điều chỉnh công tác chuẩn bị khẩn cấp, thông tin liên lạc 
trước khi có bão đến HOA (Hiệp Hội Chủ Nhà) và người 
dân, và các hướng dẫn để bảo đảmnhà cửa được chuẩn bị 
sẵn sàng. Bất chấp những thử thách mà chúng ta phải đối 
mặt, Lakeway đã chứng tỏ là cộng đồng mà tôi biết, khi láng 
giềng giúp đỡ lẫn nhau.
Tăng trưởng: Tôi rất hân hạnh là Liên Lạc Viên với Hội 
Đồng Thành Phố trong Ủy Ban Giao Thông, và tôi tin rằng 
kết nối đường xá là vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng lớn 
nhất mà Thành Phố của chúng ta phải đối mặt. Ủy ban đã lập 
kế hoạch giao thông khả thi và đã đưa vào Kế Hoạch Đại Lộ 
của Thành Phố. Kế hoạch này cùng với việc buộc các nhà 
phát triển chịu trách nhiệm về lời hứa trong hợp đồng của họ 
để xây dựng đường xá phục vụ chính việc xây cất của họ là 
nguyên lý quan trọng đối với nhu cầu vận tải của chúng ta.
Vấn đề khác: Một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với 
Thành Phố Lakeway là phát triển có trách nhiệm. Thành Phố 
chỉ có một số khu đất lớn để phát triển, và mặc dù những khu 
đất này đã có chỉ định phân vùng, với tư cách là người lãnh 
đạo, chúng ta phải xác định đâu là mục đích sử dụng cao nhất 
và tốt nhất. Cần ưu tiên việc yêu cầu các nhà phát triển nắm 
bắt các dự án phù hợp với các yếu tố thiết kế của Lakeway 
trong khi duy trì các vùng đệm không gian xanh dọc theo khu 
dân cư, cũng như quản lý các tác động giao thông.

http://vote-vance.com
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THÀNH PHỐ LAKEWAY
BẦU CỬ CÔNG KHỐ PHIẾU

Ngôn Từ Lá Phiếu
Việc tái thực hiện thuế doanh thu và thuế sử dụng địa 
phương ở Thành Phố Lakeway ở mức thuế suất một phần tư 
của một phần trăm (1/4%) để tiếp tục cung cấp doanh thu cho 
việc bảo trì và sửa chữa đường xá trong thành phố. Thuế này 
hết hạn vào ngày kỷ niệm năm thứ tư kể từ ngày bầu cử này 
trừ khi việc áp thuế được tái thực hiện.

Giải Thích
Công khố phiếu này, nếu được thông qua, sẽ tiếp tục áp dụng 
mức thuế doanh thu 0,25% hiện tại, mang lại doanh thu cho 
việc sửa chữa đường xá trong thành phố. (Đối với mỗi 100 
đô la doanh thu chịu thuế, thuế doanh thu là 25 xu.) Nếu công 
khố phiếu này được thông qua, thuế này sẽ kết thúc 4 năm 
sau cuộc bầu cử trừ khi cử tri thông qua thuế một lần nữa ở 
một cuộc bầu cử trong tương lai.

THÀNH PHỐ LEANDER
THỊ TRƯởNG
Tính minh bạch: Quý vị sẽ sử dụng sách lược gì để bảo đảm 
sự giao tiếp cởi mở và tính minh bạch từ tòa thị chính?
COVID-19: COVID-19: Quý vị nghĩ gì về tầm ảnh hưởng 
của COVID-19 và tác động kinh tế đang tiếp diễn của nó lên 
các ưu tiên của mình?
Tính đa dạng: Quý vị sẽ làm gì, nếu có, để bảo đảm thành 
viên của hội đồng thành phố, ủy ban và nhân viên tòa thị 
chính phản ánh số liệu thống kê dân số trong cộng đồng của 
quý vị?
Tăng trưởng: Mối quan ngại hàng đầu của quý vị liên quan 
đến tăng trưởng nhanh là gì và quý vị dự định làm sao để 
giải quyết các vấn đề này?
Vấn đề khác: Còn vấn đề thiết yếu nào khác mà quý vị cho là 
quan trọng đối với cộng đồng của quý vị, và quý vị sẽ làm gì 
để giải quyết vấn đề đó?

Troy Hill
Lý Lịch: Hơn 20 năm hoạt động trong 
ngành bán hàng. 3 Năm trong Hội Đồng 
Thành Phố. 3 năm làm Thị Trưởng.
Học Vấn: Cử Nhân Quy Hoạch Vùng và Đô 
Thị từ Đại Học Texas State

Trang Mạng Tranh Cử: http://www .troy hill 4 leander mayor 
.com
Tính Minh Bạch: Trước hết, Hội Đồng hiện tại của chúng 
tôi bảo đảm rằng mọi hoạt động của chúng tôi đều công 
khai và có thể được thanh tra bất cứ khi nào. Cuộc thanh 
tra từ bên ngoài gần đây đã xếp hạng chúng tôi ở vị trí cao 
nhất có thể. Tôi trả lời điện thoại khi có người gọi. Viên 
Chức Thông Tin Công Cộng của chúng tôi làm việc để bảo 
đảm công chúng được thông báo về những hoạt động đang 
diễn ra. Tôi cũng ủng hộ việc đại tu hoàn toàn trang mạng 
hiện tại đã lỗi thời của chúng tôi thành một trang mạng dễ 
sử dụng.
COVID-19: Leander đã vượt qua đại dịch Covid tốt hơn bất 
kỳ thành phố nào ở vùng trung Texas. Tốc độ tăng trưởng 
của thành phố vẫn gia tăng, chứ không bị chậm đi. Tôi tin 

rằng ưu tiên quan trọng là các nhà phát triển phải điều chỉnh 
các kế hoạch phát triển thương mại ngoài trời hoặc với các 
hợp phần ngoài trời. Tôi tin rằng điều này cũng ảnh hưởng 
đến loại hình phát triển mà chúng ta muốn. Thay vì ưu tiên 
các công ty có quy mô lớn muốn được nhận các ưu đãi mà 
khiến doanh thu thuế của thành phố giảm đi, hiện tại chúng 
ta nên tập trung thúc đẩy chánh sách không gian văn phòng 
linh hoạt. Trong vòng 2-5 năm tới, có tới 40% nhân viên văn 
phòng sẽ vẫn làm việc từ xa.
Sự Đa Dạng: Tôi tin rằng hiện tại chúng ta đã là một cộng 
đồng có sự hòa nhập. Chúng ta cần có nhiều chức năng hơn 
để tôn vinh các nền văn hóa và lịch sử đa dạng. Tôi đã tham 
dự một lễ hội Cộng Đồng Ấn Độ tại ngôi đền của họ. Được 
tìm hiểu nhiều hơn về cộng đồng này quả là điều tuyệt vời 
và giúp tôi học hỏi được nhiều điều. Tôi cũng đã kêu gọi 
xây dựng bức tượng của một trong những nhân vật đáng 
tôn vinh, đến từ địa phương mà ngày nay gọi là Leander, là 
người da đen và thành viên của đại sảnh danh vọng Rodeo. 
Tôi dự định gây quỹ để xây dựng bức tượng của ông ấy trong 
Công Viên Old Town của chúng ta.
Tăng Trưởng: Tôi phải nhắc đến những áp lực lên hệ thống 
trường học, đường sá và hạ tầng cơ sở, bao gồm cả hệ thống 
nước dùng của chúng ta. Tôi đã có các cuộc họp kết hợp với 
Khu Học Chánh Leander (LISD) để trao đổi về các khu vực 
có tốc độ tăng trưởng cao ảnh hưởng đến tình trạng quá tải ở 
các trường học và sẽ tiếp tục các hoạt động đó. Tôi sẽ đề xuất 
lên Hội Đồng các biện pháp để giảm tốc độ tăng trưởng mà 
không làm tăng trưởng chững lại, điều có thể trở thành thảm 
họa đối với Leander. Chúng ta có thể yêu cầu sự phát triển 
với chất lượng cao hơn và nên làm như vậy.
Vấn Đề Khác: Một trong những mối quan tâm lớn nhất hiện 
nay là sự khan hiếm của các vùng đất rộng hơn. Điều này 
có nghĩa là chúng ta cần phải chú ý rất nhiều đến những kế 
hoạch mà chúng ta chấp thuận. Chúng ta phải bảo đảm biết 
cách tốt nhất để sử dụng đất và phải nghiêm khắc khi các 
Nhà Phát Triển muốn thực hiện một kế hoạch nào đó không 
phù hợp. Chúng ta cần tôn trọng quyền của chủ sở hữu đất 
nhưng cũng phải lưu tâm đến nhu cầu của thành phố cả ở 
thời điểm hiện tại và tương lai. Leander vẫn cần nhiều doanh 
nghiệp bán lẻ và thương mại hơn và chúng cần được ưu tiên 
hơn phát triển khu cư dân.

http://www.troyhill4leandermayor.com
http://www.troyhill4leandermayor.com
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THÀNH PHỐ LEANDER
THỊ TRƯởNG (tiếp tục)

Christine Sederquist
Lý Lịch: 3 năm trong Hội Đồng Thành 
Phố Leander, 2 năm trong ban điều hành 
Hội Đồng Chánh Quyền Khu Vực Thủ 
Đô & ban quản lý quận phụ trách liên lạc 
khẩn cấp, Viên Chức Thành Phố Được 

Chứng Nhận.
Học Vấn: Tôi đã học tại trường đại học cộng đồng với 
chuyên ngành tư pháp hình sự.
Trang Mạng Tranh Cử: http://christine4leander.com/
Tính Minh Bạch: Minh bạch là cách tốt nhất để duy trì sự 
trung thực và trách nhiệm ở mỗi người. Điều này phải là kim 
chỉ nam trong mọi việc chúng ta làm. Ban lãnh đạo hiện tại 
của thành phố đã đặt ra các giới hạn nghiêm ngặt đối với ý 
kiến công chúng tại các cuộc họp hội đồng, phê duyệt các 
khoản phí lớn để truy cập hồ sơ công cộng và bác bỏ đề xuất 
ghi âm các cuộc họp gắn kết bán thường niên, nơi diễn ra 
các cuộc thảo luận sâu sắc nhất. Những quyết định đó, theo 
ý kiến của tôi, là vô đạo đức và tôi có ý định thúc đẩy để đảo 
ngược những quyết định này.
COVID-19: Leander thật may mắn khi thu nhập của thành 
phố không giảm mạnh như một số khu vực lớn hơn khác. 
Nhưng những gì chúng ta đã thấy là những thiệt hại không 
thể tưởng tượng nổi đối với ngành khách sạn và các tiểu 
thương nghiệp. Chúng ta cũng chứng kiến cảnh các gia đình 
và cư dân gặp khó khăn với những thay đổi thật lớn lao trong 
cuộc sống. Trong tương lai, chúng ta nên tập trung vào việc 
bảo đảm các tiểu thương nghiệp nhận được hỗ trợ cần thiết 
để duy trì mở cửa và cổ động lợi ích cộng đồng của việc mua 
sắm và quyên góp tại địa phương.

Sự Đa Dạng: Vài tháng trước, một nhóm cư dân đã đề xuất 
thành lập một ủy ban đa dạng và hòa nhập để thực hiện mục 
tiêu này. Đề xuất đó đã bị đa số trong hội đồng bác bỏ. Bất 
cứ khi nào cư dân đủ quan tâm để lên tiếng, chúng ta cần 
lắng nghe và làm mọi điều có thể. Đề xuất thành lập một ủy 
ban đa dạng và hòa nhập cần được xem xét lại và chúng ta 
cần trao đổi nghiêm trọng để thực hiện điều này. Chúng ta 
cũng phải tăng cường tiếp cận các cộng đồng hiện tại chưa 
được đại diện đầy đủ và phá bỏ bất kỳ rào cản nào hạn chế 
họ tham gia.
Tăng Trưởng: Hạ tầng cơ sở, ngân sách, và thời điểm- cả 
ba đều phải đi chung với nhau. Trong năm ngoái, chúng ta 
đã thấy tốc độ tăng trưởng vượt quá khả năng đáp ứng của 
hạ tầng cơ sở nước dùng và tối thiểu mà nói, điều đó thật 
bất tiện. Chúng ta không thể giả vờ rằng hạ tầng cơ sở nước 
dùng là hệ thống duy nhất bị ảnh hưởng. Chúng ta phải bắt 
đầu lập kế hoạch có tính toán hơn - dự báo doanh thu của 
thành phố trong tương lai và nhu cầu của mỗi cơ quan khi có 
sự thay đổi dân số cụ thể. Chúng ta phải ngừng chỉ đơn thuần 
phản ứng lại vấn đề, thay vào đó, hãy hành động để ngăn 
chặn các vấn đề này xảy ra.
Vấn Đề Khác: Chúng ta hiện đang thiếu sự ổn định. Chúng 
ta thường bắt đầu một dự án và sau đó từ bỏ giữa chừng sau 
khi đầu tư hàng chục hoặc hàng trăm nghìn đô la. Chúng 
ta đã phát hành công khố phiếu cách đây 2 năm cho một 
trung tâm người cao niên do cử tri chấp thuận mà hiện tại 
lại không được phép xây dựng. Đó chỉ là một trong số các ví 
dụ. Điều đó thể hiện sự thiếu trách nhiệm và chúng ta không 
thể tiếp tục như vậy được. Chúng ta đang lãng phí tiền bạc 
và không có kế hoạch hay tầm nhìn thực tế cho tương lai. 
Những gì chúng ta cần là xây dựng kế hoạch vững chắc và 
cam kết duy trì thực hiện đến khi hoàn thành.

HỘI ĐồNG THÀNH PHỐ
Tính minh bạch: Quý vị sẽ sử dụng sách lược gì để bảo đảm 
sự giao tiếp cởi mở và tính minh bạch từ tòa thị chính?
COVID-19: COVID-19: Quý vị nghĩ gì về tầm ảnh hưởng 
của COVID-19 và tác động kinh tế đang tiếp diễn của nó lên 
các ưu tiên của mình?
An Toàn Công Cộng: Ưu tiên của quý vị về an toàn công 
cộng là gì?
Tăng trưởng: Quý vị sẽ đưa ra hành động cụ thể nào liên 
quan đến hạ tầng cơ sở của thành phố với hội đồng thành 
phố để quản lý hiệu quả sự tăng trưởng (đường xá, điện 
nước, v.v.)?
Vấn đề khác: Đâu là vấn đề thiết yếu nhất trong khu vực của 
quý vị và quý vị sẽ làm gì để giải quyết những vấn đề đó?

VỊ TRÍ 2

Mike Sanders
Lý Lịch: Mike đã phục vụ với tư cách 
là Thẩm Phán Bầu Cử ở Quận Hạt 
Williamson, và phục vụ trong Hội Đồng 
Quản Trị của Hội Gia Chủ khu phố của 
mình. Ông đã tham dự các cuộc họp của 

Hội Đồng Thành Phố trong 3 năm.
Học Vấn: Đã học ngành Kỹ Sư Điện Tử tại Đại Học 
California Polytechnic State, San Luis Obispo.
Trang Mạng Tranh Cử: http://mike4leander.com
Tính Minh Bạch: Tôi sẽ duy trì một cuộc đối thoại hàng 
tuần với Quản Lý Viên Thành Phố và các Viên Chức Thành 
Phố khác. Tôi sẽ cung cấp một bản tin hàng tháng qua Điện 
Thư cho bất kỳ ai muốn nhận thông tin, và sẽ nhanh chóng 
trả lời tất cả các cuộc gọi điện thoại và thư từ từ công dân. 
Điều quan trọng là đặt câu hỏi tới các nhà cung cấp và nhà

http://christine4leander.com/
http://mike4leander.com


LI ÊN ĐOÀ N NỮ CỬ TR I: TÀ I LI ỆU H ƯỚ NG DẪ N CHO CỬ TR I — BẦU CỬ ĐỊ A PH ƯƠ NG 2021  26
© Liên Đoàn Nữ Cử Tri Khu Vực Austin 2021

THÀNH PHỐ LEANDER
VỊ TRÍ 2

Mike Sanders (tiếp tục)
phát triển trong các cuộc họp công khai, để công chúng có thể 
nghe cuộc đối thoại trước khi các hạng mục quan trọng trong 
chương trình nghị sự được bỏ phiếu. Ý kiến của công dân cần 
được coi trọng trong tất cả các hạng mục của chương trình 
nghị sự. Chúng ta có nhiều các quý vị công dân thông thái.
COVID-19: Covid-19 sẽ không biến mất, giống như Cúm 
Heo (H1N1) cũng chưa bao giờ biến mất, mà còn trở thành 
dạng cúm phổ biến nhất mà chúng ta gặp phải mỗi năm. Tôi 
phản đối sự cai trị độc tài bằng mệnh lệnh hành pháp và sẽ 
phản đối mọi nỗ lực nhằm đóng cửa các tiểu thương nghiệp 
trong tương lai. Người Mỹ cần được tự do đưa ra quyết định 
theo tiếng gọi lương tâm của chúng ta. Mỗi chúng ta phải 
chịu trách nhiệm về quyết định của chính mình và không nên 
bị buộc phải chấp nhận bất kỳ loại thuốc chích ngừa nào mà 
chúng ta không muốn nhận.
An Toàn Công Cộng: Tôi ủng hộ mạnh mẽ Sở Cảnh Sát và Sở 
Cứu Hỏa Leander. Tôi tin rằng bảo đảm an toàn công cộng 
là một trong những chức năng quan trọng nhất của chánh 
quyền. Tôi phản đối mạnh mẽ những nỗ lực nhằm “giảm tài 
trợ cho các cơ quan cảnh sát” trên khắp đất nước của chúng 
ta. Tôi có sự tin tưởng cao đối với Cảnh Sát Trưởng Greg 
Minton và Trưởng Ty Cứu Hỏa Billy Wusterhausen, những 
người đã trình bày chính xác các yêu cầu ngân sách và đưa ra 
các khuyến nghị về đúng số lượng nhân viên cảnh sát và nhân 
viên cứu hỏa cần thiết trong sở của mình.
Tăng Trưởng: Một vấn đề mà Leander phải đối mặt là có quá 
nhiều chung cư mật độ cao. Leander cần cập nhật hạ tầng 
cơ sở để cung cấp đủ nước sạch và internet tốc độ cao trong 
thành phố của chúng ta. Tôi phản đối việc chi tiêu lãng phí 
và CapMetro đang tiêu hao tài chánh của chúng ta rất nhiều. 
Chúng ta trả một nửa của tổng doanh thu thuế mua sắm cho 
CapMetro để đổi lại chỉ có ít hơn 1% công dân của chúng ta 
đi lại chỉ 7 dặm đến Trạm Lakeline ở Austin. Phương tiện 
giao thông công cộng có thể được cung cấp với một phần nhỏ 
của chi phí 9 triệu đô la mỗi năm hiện tại của CapMetro.
Vấn Đề Khác: Leander cần bảo đảm cung ứng nước dùng 
cho công dân của chúng ta. Tôi sẽ làm việc để duy trì ưu 
tiên hàng đầu cho vấn đề này trong Hội Đồng Thành Phố 
Leander. Đã nhiều tháng trôi qua mà chúng ta vẫn chưa giải 
quyết toàn diện vấn đề này. Đã đến lúc chúng ta ngừng nói 
về vấn đề này và bắt tay hành động ngay. Tôi sẽ làm việc với 
PEC để bảo vệ các trạm bơm nước và nhà máy xử lý nước 
khỏi tình trạng mất điện. Tôi sẽ làm việc để huy động nguồn 
tài trợ nhằm giúp Leander có thể cung cấp nhiều việc làm 
hơn cho công dân của chúng ta. (mike4leander.com)

Annette Sponseller
Lý Lịch: Hội Đồng Thành Phố Leander hiện 
tại, Vị Trí 2; Ủy Ban Quy Hoạch và Phân 
Vùng (2019-20); Ủy Ban Tư Vấn Kế Hoạch 
Tổng Hợp (2019-20); Ủy Ban Đạo Đức 
(2018-19); Ủy Ban Xem Xét Hiến Chương 

(2017-18)

Học Vấn: Thạc Sĩ Tư Pháp Hình Sự/Phân Tích Hành Vi Tội 
Phạm, Đại Học University of Cincinnati; Cử Nhân Xã Hội 
Học/CJ, Đại Học Purdue University; Vận Hành Công Trình 
Nước Cơ Bản, Đại Học American Water College.
Trang Mạng Tranh Cử: http://Annette4Leander.com
Tính Minh Bạch: Tính minh bạch được nâng cao tốt nhất khi 
cư dân có thể truy cập thông tin ở định dạng dễ dàng nhất. 
Nếu được bầu, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin qua mạng xã hội 
và điện thư, đồng thời khuyến khích cư dân đặt ra các câu hỏi. 
Tổ chức lại trang mạng của chúng tôi một cách hợp lý nhằm 
mang đến trải nghiệm thân thiện cho người dùng và thông tin 
dễ dàng truy cập là điều quan trọng để giao tiếp với cư dân. 
Tôi sẽ thúc đẩy gia tăng cơ hội phản hồi từ cộng đồng và cung 
cấp thông tin liên lạc của tôi đến tất cả các cử tri của mình
COVID-19: Tôi dự đoán rằng dịch COVID-19 sẽ tiếp tục 
tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp, đặc biệt là các tiểu 
thương nghiệp ở địa phương. Nếu được bầu, tôi sẽ chú trọng 
vào hỗ trợ, nhấn mạnh và thúc đẩy chiến dịch truyền thông 
“mua hàng địa phương”, đồng thời cũng nghiên cứu các 
phương án tài trợ và hợp tác trong chương trình cộng đồng 
nhằm khuyến khích kích hoạt các doanh nghiệp địa phương.
An Toàn Công Cộng: Các ưu tiên về an toàn công cộng của 
tôi bao gồm tăng cường nguồn lực khi dân số tiếp tục tăng. 
Các hoạt động mở rộng thành phố sẽ thúc đẩy sự gia tăng 
nhu cầu đối với các dịch vụ cứu hỏa và y khoa khẩn cấp, 
cũng như các dịch vụ thực thi pháp luật, bao gồm tăng nhu 
cầu nhân sự, đào tạo và phòng ốc.
Tăng Trưởng: Để quản lý tăng trưởng một cách hiệu quả, tôi 
sẽ làm việc để tăng cường khả năng phân phối nước dùng, 
hỗ trợ và thực hiện các kế hoạch về nước dùng dài hạn. Tôi 
sẽ làm việc để khuyến khích các nhà phát triển lựa chọn giải 
pháp thay thế nhằm giảm nhu cầu sử dụng nước và hỗ trợ 
triển khai chiến dịch giáo dục về tiết kiệm nước. Cần phải 
giải quyết vấn đề gia tăng giao thông và lập các kế hoạch 
dài hạn để bảo đảm an toàn và giảm lưu lượng giao thông 
đông đúc. Tiếp tục xem xét nơi xảy ra các tai nạn xe cơ giới, 
nguyên nhân và cách cải thiện an toàn giao thông đường bộ.
Vấn Đề Khác: Hạ tầng cơ sở nước dùng và thông tin liên lạc 
là những vấn đề lớn nhất trong thành phố Leander của chúng 
ta. Tôi sẽ làm việc để tăng cường khả năng phân phối nước 
dùng, hỗ trợ và thực hiện các kế hoạch về nước dùng dài hạn, 
khuyến khích các nhà phát triển lựa chọn giải pháp thay thế 
nhằm giảm nhu cầu sử dụng nước và hỗ trợ triển khai chiến 
dịch giáo dục về tiết kiệm nước. Tôi sẽ tiếp tục kêu gọi người 
dân Leander tham gia đóng góp ý kiến và xây dựng đối thoại 
cởi mở để giải quyết các câu hỏi và thắc mắc.

Esmeralda Traube
Lý Lịch: Người Texas bản xứ sinh ra tại 
Corpus Christi. Là phụ nữ Mỹ gốc Mễ. Đã 
học ngành Hệ Thống Thông Tin Điện Toán 
và đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau tại 
các công ty khác nhau.

Học Vấn: Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh với Chuyên 
Ngành Hệ Thống Thông Tin Điện Toán tại Đại Học Texas 
State University

http://Annette4Leander.com
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THÀNH PHỐ LEANDER
VỊ TRÍ 2

Esmeralda Traube (tiếp tục)
Trang Mạng Tranh Cử: http://www.esmeforleander.com
Tính Minh Bạch: Tôi tin rằng chúng ta nên xây dựng một 
diễn đàn mở cho những người muốn trao đổi về các vấn đề 
liên quan có thể nêu lên quan điểm. Tôi hiểu rằng trong bối 
cảnh COVID, một số hoạt động đã và đang gặp khó khăn. 
Rất khó để đệ trình các vấn đề trước vì đối thoại có thể làm 
nảy sinh những câu hỏi khác mà người đệ trình chưa nghĩ 
đến. Tôi sẽ bảo đảm rằng tôi sẵn sàng nhận phản hồi từ cộng 
đồng và cũng hy vọng những nghị viên còn lại trong hội đồng 
cũng có thái độ tương tự như vậy. Là một ứng cử viên, tôi 
luôn sẵn sàng lắng nghe phản hồi từ cộng đồng qua điện thư.
COVID-19: Chúng ta sắp có thể chấm dứt COVID. Chúng 
ta có một thuốc chích ngừa và chúng ta cần đưa nó đến với 
cộng đồng. Chúng ta vẫn cần thêm một thời gian nữa trước 
khi tất cả những ai muốn chủng ngừa có thể được chích 
thuốc chủng ngừa. Chúng ta không nên mất cảnh giác và nên 
tiếp tục giãn cách xã hội, cũng như đeo khẩu trang. Chúng ta 
cần hỗ trợ cho những tiểu thương nghiệp ở Leander mà cần 
trợ giúp. Chúng ta cần khuyến khích mọi người mua hàng 
địa phương. Chúng ta có một số hoạt động khôi phục cần làm 
một khi COVID được đẩy lùi. Chúng ta cần ưu tiên sự tăng 
trưởng cho những doanh nghiệp bị tổn thương bởi COVID.
An Toàn Công Cộng: Trước hết, tôi sẽ lắng nghe các nhân 
viên thực thi pháp luật và nhân viên cứu hỏa để thông hiểu 
những điều cần cải thiện trong thành phố Leander. Tôi hy 
vọng sẽ sớm được nói chuyện với các nhân viên cứu hỏa và 
hiểu các vấn đề của họ xung quanh tiền lương, lương hưu trí 
và sự an toàn cho họ. Như chúng ta đã thấy trong thảm họa 
băng tuyết gần đây đã làm tổn thương cộng đồng của chúng 
ta, chúng ta tuỳ thuộc nặng nề vào lực lượng thực thi pháp 
luật và nhân viên cứu hỏa, cũng như lực lượng cứu hộ tiên 
phong đến trợ giúp chúng ta. Tôi mong muốn thấy những 
nhân lực thiết yếu đó được làm việc trong cộng đồng và cho 
họ cảm thấy được an toàn khi ở Leander.
Tăng Trưởng: Tôi ủng hộ sự tăng trưởng của Leander, 
nhưng tôi muốn thực hiện điều đó với cách có thể bảo đảm 
cư dân hiện tại có những gì họ cần. Chúng ta gặp một số vấn 
đề về nước dùng. Vấn đề này đã tồn tại trong một khoảng 
thời gian và với thảm họa băng tuyết, vấn đề này càng trở 
nên tồi tệ hơn. Sau 6 ngày băng tuyết, công suất nhà máy 
nước dùng của chúng ta chỉ hoạt động trở lại ở mức 30%. Tôi 
cũng là một người mẹ và rất thích công viên nước/đầm nước, 
nhưng liệu chúng ta có đủ nguồn nước dùng để phát triển 
thành phố này không. Tôi muốn sự tăng trưởng hợp lý. Khi 
chúng ta phát triển, hãy phát triển theo cách bảo đảm rằng 
chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người.
Vấn Đề Khác: Tôi ủng hộ thành lập một ủy ban tập trung vào 
Đa Dạng và Bao Hàm ở tất cả các cấp. Chúng ta chắc chắn 
phải cần đến một ủy ban như vậy ở Leander và các khu vực 
lân cận. Tôi thấy rằng Khu Học Chánh Leander (LISD) đã 
bắt đầu các phiên họp. Tôi rất vui khi thấy điều này. Tôi ủng 
hộ việc lắng nghe ý kiến của cư dân ở Leander về sự đa dạng 
và bình đẳng. Tôi là một người mẹ và tôi không khoan dung 

đối với sự hẹp hòi, cố chấp. Chúng ta cần bắt đầu sự thay đổi 
này sớm với thế hệ con cháu của chúng ta. Chúng ta cần phải 
làm nhiều hơn nữa và tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được 
mục tiêu. Tôi ủng hộ một cộng đồng bao hàm hơn cho tất cả 
mọi người.

VỊ TRÍ 4

Steve Hanes
Không Nhận Được Trả Lời

Donnie Mahan
Lý Lịch: Cựu Chiến Binh, Phó Chủ Tịch 
hiện tại của Ủy Ban Quy Hoạch và Phân 
Vùng Leander, Ủy Viên Hội Đồng của 
Liên Đoàn Baseball Thiếu Niên Leander, 
tham gia tích cực ở nhà thờ, trường học và 

cộng đồng.
Học Vấn: Cử Nhân Kinh Tế và Cử Nhân Chánh Trị Quốc Tế 
từ Học Viện United States Military Academy (West Point)
Trang Mạng Tranh Cử: http://www.facebook.com/Donnie 
forLeander
Tính Minh Bạch: Vấn đề bắt đầu từ tôi. Tôi sẽ công bố số 
điện thoại và địa chỉ điện thư của mình, đồng thời sẽ phản 
hồi (kịp thời) mọi yêu cầu. Tôi luôn phản hồi với sự quan tâm 
và tôn trọng. Tôi sẽ hoan nghênh các ý kiến đóng góp của 
công dân tại các cuộc họp và sẽ bảo đảm truyền đạt rõ các 
nội dung cũng như các lý do trong khả năng có thể của mình 
về mặt pháp lý. Tôi sẽ luôn thể hiện tính minh bạch hơn cả 
mức cần thiết và mục tiêu của tôi là trở thành tấm gương cho 
những người khác noi theo trong lĩnh vực này.
COVID-19: Ưu tiên của tôi là phát triển kinh tế hiệu quả 
nhằm bảo đảm chúng ta có hạ tầng cơ sở đáp ứng nhu cầu 
hiện tại và tương lai, và việc làm chậm lại sự tăng trưởng 
mật độ cao của chúng ta sẽ chắc chắn bị tác động. Mọi người 
làm việc tại nhà đã cho phép chúng ta thu được nhiều từ thuế 
mua sắm hơn, nhưng đồng thời cũng tiếp tục gây áp lực lên 
các nguồn lực của chúng ta (chẳng hạn như gia tăng nhu 
cầu sử dụng nước). Ngoài ra, điều đó cũng đã ngăn cản hoặc 
làm giảm một số cơ hội phát triển ở thành phố của chúng ta 
và tôi có thể tưởng tượng khuynh hướng đó sẽ còn tiếp tục 
như vậy.
An Toàn Công Cộng: An toàn và quyền tiếp cận cho công 
dân của chúng ta là ưu tiên hàng đầu của tôi. Một trong ba 
điểm mà tôi thường xuyên nói đến là nhu cầu bảo đảm hạ 
tầng cơ sở đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của chúng 
ta. Một phần trong đó là hệ thống đường sá và vỉa hè của 
chúng ta. Chúng ta cần hiểu được đâu là các vị trí nguy hiểm 
và ưu tiên giải quyết chúng. Chúng ta cũng cần bảo đảm rằng 
các dịch vụ của chúng ta (Cảnh Sát, Cứu Hỏa, Cứu Hộ Khẩn 
Cấp) có đủ công cụ, huấn luyện, nhân lực và thiết bị cần thiết 
để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thành phố đang 
phát triển của chúng ta.
Tăng Trưởng: Nghiên cứu về nguồn nước dùng đang được 
tiến hành hiện tại nên nhấn mạnh một số cơ hội trong thành 
phố và tôi sẽ tập trung vào đó trước tiên. Chúng ta cần bảo 

http://www.esmeforleander.com
http://www.facebook.com/DonnieforLeander
http://www.facebook.com/DonnieforLeander
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THÀNH PHỐ LEANDER
VỊ TRÍ 4

Donnie Mahan (tiếp tục)
đảm rằng chúng ta có khả năng sản xuất nước sạch để đáp 
ứng nhu cầu hiện tại và tương lai cũng như khả năng tiếp 
cận nguồn nước thứ cấp trong trường hợp thảm họa ảnh 
hưởng đến nguồn nước chánh của chúng ta. Chúng ta cũng 
cần bảo đảm (như đã nêu ở trên) rằng chúng ta sẽ xem xét cơ 
sở đường sá của mình. Không chỉ cho sự an toàn và sử dụng 
cho công dân của chúng ta mà còn cho các doanh nghiệp 
trong Leander.
Vấn Đề Khác: Tôi có nói về các vấn đề quan trọng hàng đầu 
trong những lần trả lời khác của mình, nên tôi sẽ nói những 
gì tôi cảm thấy cần thiết nhất cho thành phố ngay lúc này; 
sự đoàn kết. Một thành phố có diện tích lớn như thế này có 
sự đa dạng về cư dân sinh sống. Chúng ta rất may mắn khi 
có được tiểu sử, trải nghiệm và văn hóa khác nhau. Đó nên 
được coi là một sức mạnh. Chúng ta đã để những khác biệt 
của mình thành sức tạo chia rẽ trong nội bộ thành phố và tôi 
muốn chúng là sức mạnh đoàn kết để giúp thành phố tiếp tục 
phát triển thịnh vượng; qua sự minh bạch, đối thoại cởi mở 
và khả năng lãnh đạo.

Nacole Thompson
Không Nhận Được Trả Lời

VỊ TRÍ 6

Marci Cannon
Lý Lịch: Trưởng thành ở Georgetown và 
Austin và coi Leander là nhà của mình 
trong 20 vừa năm qua. Nuôi dạy hai con 
nhỏ ở đây và trong Khu Học Chánh Leander 
(LISD). Đã phục vụ nhiều hội đồng và nhóm 

phi lợi nhuận của thành phố.
Học Vấn: Tốt nghiệp Trung Học Georgetown, một trường 
đại học và là Nhân Viên Địa Ốc có giấy phép.
Trang Mạng Tranh Cử: http://www.facebook.com/marci 4 
council
Tính Minh Bạch: Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, tôi đã 
giúp thiết lập bộ Quy Tắc & Quy Định của Hội Đồng cũng 
như Chính Sách Truyền Thông Xã Hội. Rất khuyến khích 
Hội Đồng hướng dẫn công dân đến bộ phận Thông Tin 
Công Khai của chúng tôi để tránh thông tin sai lệch. Công 
dân xứng đáng được nhận thông tin chính xác và kịp thời. 
Tôi tiếp tục thúc đẩy nhân viên phát hành thông tin chi tiết 
thường xuyên hơn. Tôi đã thúc đẩy cho một công cụ trên 
mạng cho phép công dân tìm kiếm các hồ sơ công khai - 
đăng tải mọi thứ lên mạng và tạo sự dễ dàng cho người dân 
có thể tìm kiếm.
COVID-19: Chúng ta đã trao Trợ Cấp Cứu Trợ COVID cho 
một số doanh nghiệp nhưng nhu cầu vượt quá nguồn lực của 
chúng ta. Chúng ta phải nới lỏng các quy định đối với các 
tiểu thương nghiệp và cải thiện thời gian dịch vụ phát triển 
bởi mỗi ngày một doanh nghiệp không thể mở cửa là một 
thảm họa khi cố gắng phục hồi. Tôi khuyến khích công dân 

chi tiêu tại địa phương vì đó là cách chính để hỗ trợ hàng 
xóm, công ăn việc làm và giúp chúng ta phục hồi.
An Toàn Công Cộng: Là thành phố phát triển nhanh nhất ở 
Hoa Kỳ, chúng ta phải tiếp tục tài trợ và hỗ trợ các cơ quan 
thực thi pháp luật và cứu hỏa của mình. Cảnh Sát Trưởng 
và Trưởng Ty Cứu Hỏa của chúng ta điều hành các cơ quan 
này với sự lãnh đạo có trách nhiệm và các mối quan hệ cộng 
đồng - đó là lý do tại sao thành phố chúng ta tiếp tục duy trì 
tỷ lệ tội phạm ở mức thấp. Leander không có một kế hoạch 
giao thông khu vực để hỗ trợ sự phát triển mật độ cao mà 
những người tiền nhiệm của tôi đã phê duyệt. Chúng tôi 
đang hoàn thành Nghiên Cứu Giao Thông đầu tiên trong lịch 
sử để giúp Hội Đồng có thể đặt các mức ưu tiên cho các nhu 
cầu về giao thông cho hiện tại/tương lai
Tăng Trưởng: Khi tôi được đắc cử, thành phố có hơn 240 
dự án cải thiện vốn chi tiêu quá mức ngân sách và chậm tiến 
độ. Tôi phục vụ trong Tiểu Ban Kế Hoạch Cải Thiện Vốn 
(Capital Improvement Plan, CIP) nơi chúng tôi phân tích 
tình trạng, nhu cầu, lợi tức trên đầu tư và tác động trên toàn 
thành phố của mỗi dự án. Chúng tôi đã đề nghị Hội Đồng 
ưu tiên nước dùng, nước thải, và đường sá và hoãn (không 
phải ngừng trợ cấp hay hủy bỏ) các dự án còn lại cho đến khi 
Phân Tích Nước và Nghiên Cứu Giao Thông đầu tiên của 
chúng ta được hoàn thành. Sử dụng dữ liệu này, chúng ta sẽ 
ưu tiên và đưa ra các khuyến nghị cho Hội Đồng.
Vấn Đề Khác: Do những quyết định được đưa ra từ nhiều 
năm trước, thành phố của chúng ta đã phát triển quá nhanh 
mà không có hạ tầng cơ sở cần thiết. Thành phố giờ có quá 
nhiều căn hộ cho thuê và việc làm thì không đủ để cân bằng 
tác động dân số. Chúng ta phải tập trung vào việc xây dựng 
cơ sở thuế thương mại để giảm bớt gánh nặng cho cư dân. 
Công việc của tôi là tập trung vào những phát triển bền vững 
có phẩm chất cao, mang lại những công việc được trả lương 
cao để cho phép thành phố tài trợ cho chất lượng cuộc sống 
mà chúng ta mong muốn trong khi thuế vẫn được giữ ở mức 
thấp. Tôi yêu cả lịch sử đã qua và tương lai của Leander.

Becki Ross
Lý Lịch: Chủ tiểu thương nghiệp trong 
12 năm qua. 13 năm trước đó nắm giữ vai 
trò quản lý doanh nghiệp. Các vị trí thiện 
nguyện bao gồm Lập Kế Hoạch & Phân 
Vùng, Hội Đồng Gia Chủ, và tình nguyện 

viên Khu Học Chánh Leander (LISD).
Học Vấn: Cử Nhân Quản lý, Đại học Louisiana State 
University, Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh, Đại học 
University of New Orleans Chỉ Định Đa Kỹ Nghệ
Trang Mạng Tranh Cử: http://Becki4Leander.com
Tính Minh Bạch: Trước hết, chúng ta cần trở lại thời khoá 
biểu thường xuyên, có thể dự đoán được cho phần công 
chúng phát biểu ý kiến tại các cuộc họp hội đồng. Hội Đồng 
hiện tại đã rút ngắn và thậm chí ngừng những bình luận 
công khai về các vấn đề được công chúng vô cùng quan tâm. 
Chúng ta cần nghe những sự chấp nhận và phản đối như một 
phần trong quá trình đưa ra quyết định của mình. Tôi cũng 
sẽ làm việc để bảo đảm các phiên điều hành được tổ chức 

http://www.facebook.com/marci4council
http://www.facebook.com/marci4council
http://Becki4Leander.com
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THÀNH PHỐ LEANDER
VỊ TRÍ 6

Becki Ross (tiếp tục)
không công khai sẽ không bao giờ bị lạm dụng. Cuối cùng, 
tôi cam kết có thể tiếp cận được với tôi bằng điện thư, điện 
thoại hoặc tin nhắn.
COVID-19: Chúng ta cần quay trở lại hoạt động bình thường 
của thành phố, tiểu bang và quốc gia của mình. Tuy nhiên, 
tôi sẽ lắng nghe các viên chức y tế công cộng, đặc biệt coi 
trọng chánh quyền địa phương cũng như các chuyên gia y tế 
địa phương của mình. Đại dịch này đã cho thấy chúng ta có 
một cộng đồng dân cư có trách nhiệm, có quyết định tốt cho 
bản thân và gia đình của họ. Tôi tin tưởng rằng họ sẽ tiếp tục 
là tấm gương về một đô thị có thể vượt qua khó khăn tốt hơn 
so với các đô thị khác trong thời kỳ đại dịch toàn cầu này.
An Toàn Công Cộng: Chúng ta đang thấy nhu cầu ngày càng 
cấp thiết trong việc đánh giá mức độ an toàn của các đường 
chính và các ngã tư. Chúng ta cần một chương trình nghiên 
cứu liên tục về nơi xảy ra tai nạn, tần suất và mức độ nghiêm 
trọng của chúng, đồng thời lắng nghe khuyến nghị của các 
viên chức về an toàn công cộng. Tôi vận động cho việc bảo 
đảm các nhân viên an toàn công cộng luôn được trang bị 
những thiết bị tân tiến nhất và được huấn luyện kiến thức cập 
nhật nhất. Chúng ta thật may mắn khi được sống ở một trong 

những thành phố an toàn nhất toàn quốc và tôi muốn duy trì 
điều đó.
Tăng Trưởng: Nước rõ ràng là mối quan tâm về hạ tầng cơ 
sở lớn nhất ở thành phố của chúng ta. Bảo đảm nguồn cung 
cấp liên tục nước sạch với phẩm chất cao là công việc quan 
trọng nhất của chúng ta và cơn bão tuyết vừa qua đã làm lộ 
ra những yếu điểm lớn lao trong hệ thống hiện tại của chúng 
ta. Không có một viên đạn bạc, phương án giải quyết được 
mọi vấn đề ngay tức khắc, nhưng chúng ta có thể thừa nhận 
một cách minh bạch rằng đó LÀ điểm yếu đáng kể và một 
cam kết để thiết lập kế hoạch cho tương lai. Chúng ta cũng 
cần lập kế hoạch cho đường huyết mạch chánh tới I35 từ phía 
bắc và phía đông của chúng ta, nơi có sự gia tăng mạnh về 
mật độ cư dân.
Vấn Đề Khác: Ưu tiên của tôi là tăng trưởng kinh tế và 
thu hút các hãng sở lớn trong khu vực xây dựng cơ sở tại 
Leander. Tôi ủng hộ các ưu đãi phát triển kinh tế cạnh tranh 
mà sẽ đưa các hãng sở lớn tới đây để nhiều cư dân có thể 
về đây sinh sống. Chúng ta cần một cơ sở thuế thương mại 
để hỗ trợ người dân và mang đến sự đa dạng về các nguồn 
thu thuế. Chúng ta cần điều này để giúp các nhà hàng, quán 
rượu và các doanh nghiệp khác của địa phương phát triển 
mạnh mẽ.

THÀNH PHỐ ROUND ROCK
HỘI ĐồNG THÀNH PHỐ
Tính minh bạch: Quý vị sẽ sử dụng sách lược gì để bảo đảm 
sự giao tiếp cởi mở và tính minh bạch từ tòa thị chính?
COVID-19: COVID-19: Quý vị nghĩ gì về tầm ảnh hưởng 
của COVID-19 và tác động kinh tế đang tiếp diễn của nó lên 
các ưu tiên của mình?
An Toàn Công Cộng: Ưu tiên của quý vị về an toàn công 
cộng là gì?
Tăng trưởng: Quý vị sẽ đưa ra hành động cụ thể nào liên 
quan đến hạ tầng cơ sở của thành phố với hội đồng thành 
phố để quản lý hiệu quả sự tăng trưởng (đường xá, điện 
nước, v.v.)?
Vấn đề khác: Đâu là vấn đề thiết yếu nhất trong khu vực của 
quý vị và quý vị sẽ làm gì để giải quyết những vấn đề đó?

VỊ TRÍ 3

Matt Baker
Lý Lịch: Matt và vợ Natasha đều là người 
Texas bản xứ đã sống ở Thành phố Round 
Rock từ năm 2012. Matt và Natasha có ba 
người con trai 9, 7 và 5 tuổi.
Học Vấn: Matt tốt nghiệp Đại học Texas 

A&M University với bằng Cử Nhân về kỹ thuật. Anh cũng là 
một nhân viên trị an có giấy phép và một NHÂN VIÊN ĐỊA 
ỐC có giấy phép.
Trang Mạng Tranh Cử: http://votemattbaker.com
Tính Minh Bạch: Tôi tin rằng các các viên chức đắc cử của 
chúng ta nên dễ gặp và dễ tiếp cận. Trong 3 năm qua, tôi đã 
nhận mọi yêu cầu gặp mặt trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. 
Ngoài ra, tôi tiếp tục vận động cho việc phát trực tuyến tất cả 
các cuộc họp hội đồng và thâu ghi lại để có thể truy cập. Tôi 
cũng đã thúc đẩy để công chúng có thể truy cập trực tuyến 
ngân sách và danh sách các ưu tiên của thành phố để họ có 
thể xem xét. Cuối cùng, tôi sẽ cố gắng duy trì hạng 5 sao với 
Chương Trình Ngôi Sao Minh Bạch của Giám Đốc Kế Toán 
Texas
COVID-19: Đại Dịch đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của 
thành phố chúng ta. Ưu tiên hàng đầu của tôi là hỗ trợ các 
khuyến nghị y tế cộng đồng trong việc loại bỏ dịch bệnh 
này. Ưu tiên tiếp theo của tôi sẽ là giúp các cá nhân và doanh 
nghiệp phục hồi về mặt tài chánh và giúp thành phố của 
chúng ta quay trở lại bình thường! Vợ tôi, Natasha, và tôi 
hiểu những khó khăn mà các chủ tiểu thương nghiệp nghiệp 
gặp phải và chia sẻ những lo lắng của những gia đình có con 
nhỏ. Việc tìm ra các giải pháp để cho phép mọi người theo 
đuổi giấc mơ kinh tế của họ chính là điều trọng yếu!
An Toàn Công Cộng: Tôi hoàn toàn ủng hộ việc có một sở 
cứu hỏa và sở cảnh sát được huấn luyện và trang bị tốt. Tôi 

http://votemattbaker.com
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THÀNH PHỐ ROUND ROCK
VỊ TRÍ 3

Matt Baker (tiếp tục)
muốn những sơ cứu viên phải hội đủ điều kiện và có đủ nhân 
sự để duy trì thời gian ứng phó nhanh. Tôi cũng đã đề xuất 
rằng thành phố dành riêng một quỹ cho sức khỏe tâm thần để 
giúp những người trong cộng đồng có thể hưởng lợi từ các 
chương trình như vậy và giúp họ tránh khỏi hệ thống pháp lý.
Tăng Trưởng: Chúng ta phải bảo đảm có nguồn nước đủ và 
sạch cho thành phố đang phát triển của chúng ta. Chúng ta 
cũng phải hỗ trợ một kế hoạch tổng thể thông minh để phát 
triển chiến lược thành phố theo hướng giảm nhu cầu đi lại 
không cần thiết. Ví dụ, có các tiệm thực phẩm và trường học 
gần các khu phố để loại bỏ nhu cầu lái xe ngang thành phố. 
Các chánh sách quy hoạch tốt sẽ làm giảm lưu lượng xe cộ 
trên đường và cũng giảm lượng khí thải để giúp cho chất 
lượng không khí tốt hơn.
Vấn Đề Khác: Chúng ta phải tìm cách kiểm soát việc gia 
tăng chi phí sinh hoạt và thuế bất động sản đang làm tổn 
thương mọi người, nhất là những người có thu nhập cố định, 
ví dụ như quý vị cao niên của chúng ta. Chúng ta phải giải 
quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông. Và chúng ta cần phải 
xóa đói cho trẻ em thông qua các chương trình hỗ trợ như 
Backpack Friends.

Janneke Parrish
Lý Lịch: Tôi là người Mỹ gốc Hà Lan, là 
một nhà vận động và hoạt động cộng đồng. 
Tôi đã đấu tranh cho quyền của người nhập 
cư và người tị nạn, người thiểu số, quyền 
bình đẳng Đồng Tính Lưỡng Tính Chuyển 

Giới Vô Tính (LGBTQ) và công lý khí hậu.
Học Vấn: Thạc Sĩ Nhân Quyền và Chính Trị Quốc Tế - Đại 
Học University of Glasgow. Cử Nhân Triết Học – Đại Học 
North Carolina State University. Cử Nhân Nghiên Cứu Tôn 
Giáo – Đại Học North Carolina State University
Trang Mạng Tranh Cử: http://www.jannekeforroundrock 
.com/
Tính Minh Bạch: Người bình thường sẽ khó có thể hiểu 
những gì diễn ra trong tòa thị chánh và quá trình đằng sau 
những quyết định nào đó. Ban lãnh đạo thành phố phải nỗ 
lực hết sức để tương tác với cư dân hơn là chỉ chờ người dân 
tìm đến. Tôi sẽ sử dụng các phương pháp như gặp gỡ công 
chúng và họp với lãnh đạo các địa phương để mời tất cả cư 
dân tham gia vào việc cai quản thành phố. Tôi cũng sẽ cải 
thiện khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên trực tuyến và 
thiết lập các cách thức rõ ràng để kết nối với các viên chức 
đắc cử.
COVID-19: Đại dịch COVID-19 đang xảy ra đã làm lộ rõ 
những lĩnh vực Round Rock có thể cải thiện và cung ứng 
tốt hơn cho những cư dân dễ bị tổn thương nhất ở thành phố 
này. Tác động của sự mất việc làm và suy thoái kinh tế đã 
nhấn mạnh rằng chúng ta phải tập trung vào việc cung cấp 
các dịch vụ xã hội tốt hơn và hỗ trợ tốt hơn cho các doanh 
nghiệp địa phương. Cải thiện cung cấp dịch vụ xã hội với 

ràng buộc trách nhiệm, và tập trung chi tiêu của thành phố 
vào cư dân là một số ưu tiên hàng đầu của tôi.
An Toàn Công Cộng: Chúng ta phải tập trung vào việc giảm 
bớt ảnh hưởng của đại dịch lên Round Rock. Tôi sẽ thúc đẩy 
việc bắt buộc đeo khẩu trang tại Round Rock với các hình 
phạt cụ thể cho việc không đeo khẩu trang và tiếp tục bắt 
buộc đeo khẩu trang cho đến khi CDC thông báo rằng không 
còn cần thiết nữa. Tôi cũng có kế hoạch làm việc với lực 
lượng cảnh sát để bảo đảm họ được huấn luyện phù hợp về 
việc thiên vị và giảm leo thang căng thẳng. Tôi sẽ tập trung 
vào các giải pháp trị an mà nhấn mạnh vào công lý phục hồi 
và các giải pháp bất bạo động, giúp làm cho các cộng đồng 
và gia đình an toàn hơn.
Tăng Trưởng: Một hệ thống chuyên chở công cộng hiệu quả 
là yếu tố sống còn đối với sự phát triển liên tục của Round 
Rock. Tôi sẽ làm việc với quận hạt, các thành phố lân cận, 
chánh quyền tiểu bang và liên bang để phát triển hệ thống 
chuyên chở công cộng phù hợp với Round Rock. Tôi cũng 
sẽ thúc đẩy các ưu đãi cho các doanh nghiệp và chủ sở hữu 
nhà sử dụng năng lượng mặt trời, cũng như ưu đãi làm vườn 
cảnh dùng nước thông minh và tiết kiệm nước.
Vấn Đề Khác: Với tốc độ tăng trưởng ngày càng nhanh, 
Round Rock phải thực hiện các bước để bảo đảm rằng mọi 
người không phải rời bỏ thành phố vì giá cả quá đắt đỏ. Tôi 
dự định sẽ tăng cường việc phân vùng đa-gia-đình và đa-
dụng tại Round Rock. Tôi cũng sẽ làm việc để thành lập một 
ủy ban công bằng để bảo đảm rằng tất cả đều có tiếng nói đại 
diện trong tương lai của Round Rock.

VỊ TRÍ 5

Tina Steiner
Lý Lịch: Dân bản xứ Round Rock đời thứ 
4; Trung Học Round Rock, Khoá lãnh 
đạo Round Rock, Học Viện Round Rock 
UniverCity, tốt nghiệp Học Viện Cảnh 
Sát Công Dân; cựu ủy viên đặc nhiệm của 

thành phố & quận hạt; Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Tham Mưu 
Cộng Đồng (Community Advisory Board, CAB) của Dân 
Biểu Tiểu Bang Talarico
Học Vấn: Tiến Sỹ Giáo Dục – Khoá Lãnh Đạo Tổ Chức 
(đang học); Thạc Sỹ Giáo Dục - C&I; Thạc Sỹ Giáo Dục 
ngành Đọc; Dạy Anh Ngữ cho Người Nói Ngôn Ngữ 
Khác (Teaching English to Speakers of Other Languages, 
TESOL) - Tx A&M; Cử Nhân; Thạc Sĩ
Trang Mạng Tranh Cử: http://www.tinaforroundrock 
.com/
Tính Minh Bạch: Tôi sẽ ưu tiên tính bao hàm bằng cách 
chia sẻ thông tin theo nhiều cách hơn là chỉ đơn thuần đăng 
chương trình họp hoặc gửi các câu hỏi khảo sát qua điện 
thư. Một cách để làm điều này là bảo đảm các trang mạng 
được cập nhật hoá để công dân biết được tin mới nhất về các 
vấn đề thời sự & kiên quyết vào sự rõ ràng về vai trò, trách 
nhiệm và thủ tục của thành phố; Tôi cũng sẽ tích cực lắng 
nghe và giải quyết cho đến nơi các vấn đề truyền thông cộng 

http://www.jannekeforroundrock.com/
http://www.jannekeforroundrock.com/
http://www.tinaforroundrock.com/
http://www.tinaforroundrock.com/
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THÀNH PHỐ ROUND ROCK
VỊ TRÍ 5

Tina Steiner (tiếp tục)
đồng và những ưu tư của người dân. Với tư cách là ủy viên 
của Hội Đồng Môi Trường Kinh Doanh, tôi sẽ nói lên những 
lo ngại của cư dân và chia sẻ các giải pháp.
COVID-19: Thay vì để COVID-19 ảnh hưởng xấu đến các 
ưu tiên của mình, tôi dự định sử dụng thời gian này như một 
cơ hội để tập trung vào việc tìm kiếm các giải pháp & xây 
dựng chánh sách nhằm phục hồi của các tiểu thương nghiệp 
và doanh nghiệp gia đình cũng như hỗ trợ các nhu cầu quan 
trọng của những cư dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Tôi sẽ 
giải quyết tác động kinh tế bất lợi mà COVID-19 đã gây ra 
và tìm biện pháp khắc phục để giảm bớt tác hại.
An Toàn Công Cộng: Tôi tin rằng phải thực hiện những 
thay đổi mang tính hệ thống đối với chánh sách và cách 
thực hành. Tôi cũng tin rằng công bằng, công lý và sự ràng 
buộc trách nhiệm là rất quan trọng và truyền thông, đối 
thoại và giáo dục là chìa khóa để tạo ra những điều này. Cần 
đẩy mạnh giáo dục liên quan đến sức khỏe tâm thần và các 
phương pháp để phi quân sự hóa và thay vào đó tạo ra các 
lựa chọn cho công lý phục hồi. Tôi sẽ tiếp tục làm việc như 
một đồng minh với Cảnh Sát Trưởng và các cảnh sát viên 
của chúng ta như tôi vẫn làm cho đến bây giờ.
Tăng Trưởng: Tôi sẽ tập trung vào: lập kế hoạch Hạ Tầng 
Cơ Sở cho sự kẹt xe ngày càng tồi tệ của chúng ta; làm việc 
để bảo đảm giao thông công cộng đầy đủ; phân vùng công 
bằng để chăm sóc những cư dân đã sống cả đời ở đây và các 
khu dân cư cũ, và làm việc để xây dựng nhà cửa với giá phải 
chăng cho công chức, cựu chiến binh, người cao niên và sinh 
viên đang theo học tại các trường đại học tại thành phố của 
chúng ta; nếu bạn làm việc ở đây, bạn sẽ chi trả được cho 
cuộc sống ở đây. Với tư cách là ủy viên Hội Đồng Hạ Tầng 
Cơ Sở, tôi cũng sẽ nói lên những lo ngại của cư dân ở đây.
Vấn Đề Khác: Một nhiệm vụ khó khăn đối với một cộng 
đồng là khả năng thay đổi đồng thời theo thời gian & duy trì 
những đặc điểm quan trọng của một cộng đồng đã được hình 
thành từ lâu. Một trong những vấn đề quan trọng nhất là chi 
phí nhà ở ngày càng tăng và ảnh hưởng của việc phân vùng 
đối với sự phát triển của các tiểu thương nghiệp và doanh 
nghiệp gia đình. Cách duy nhất để quan tâm đến cộng đồng 
của chúng ta là bảo đảm rằng chúng ta không tạo ra bất kỳ 
gánh nặng kinh tế nào, khiến các gia đình phải di dời hoặc 
làm gián đoạn cách sống của các doanh nghiệp cũng như cư 
dân của chúng ta. Chúng ta phải bảo đảm rằng chúng ta, là 
một hội đồng, vẫn là tiếng nói của tất cả mọi người.

Kristin Stevens
Lý Lịch: Chủ tịch-CHASCO Family 
YMCA, Cựu Ủy Viên- Ban Quy Hoạch & 
Phân Vùng Round Rock, Cựu Ủy Viên -Hội 
Đồng Xem Xét Lại Hiến Chương Round 
Rock, Thành Viên-Phòng Thương Mại 

Round Rock
Học Vấn: Theo học trong Khu Học Chánh Round Rock 
(RRISD) và tốt nghiệp Trường Trung Học Round Rock năm 

1994. Cử Nhân Khoa Học Truyền Thông & Rối Loạn, Đại 
Học UT Austin, Thạc Sĩ Khoa Học Truyền Thông & Rối 
Loạn, Đại Học UT Dallas
Trang Mạng Tranh Cử: http://kristinstevens4rrcitycouncil 
.com
Tính Minh Bạch: Cộng đồng của chúng ta xứng đáng có 
một chánh quyền thành phố phản ứng nhanh và minh bạch. 
Để bảo đảm khả năng tiếp cận đó, tôi dự định sử dụng mọi 
công cụ truyền thông tôi có, bao gồm mạng xã hội, trang 
mạng dễ dùng, nhắn tin văn bản/tin nhắn điện thoại và 
các phương tiện truyền thông in ấn khác để thông báo cho 
cư dân về cách chi tiêu tiền thuế của họ và khuyến khích 
sự đóng góp ý kiến trực tiếp từ công dân. Tôi cũng muốn 
thúc đẩy các sự kiện cộng đồng ở Round Rock nhằm giúp 
tăng cường cảm giác gắn bó và tự hào về quê hương của 
chúng ta.
COVID-19: Là một nhân viên y tế, tôi đã tận mắt chứng kiến 
những tác động tàn phá của vi khuẩn corona và hiểu tác động 
tiêu cực mà COVID-19 đã gây ra đối với cuộc sống và sinh 
kế của mỗi cư dân của chúng ta. Trong Hội Đồng Thành Phố 
Round Rock, ưu tiên hàng đầu của tôi sẽ là bảo đảm rằng 
cư dân tiếp tục được tiếp cận với các xét nghiệm và chủng 
ngừa có phẩm chất cao. Nếu đắc cử, tôi sẽ đấu tranh để cung 
cấp cho công dân và các doanh nghiệp của Round Rock 
mọi nguồn lực sẵn có để giúp chúng ta phục hồi sau dịch 
COVID-19.
An Toàn Công Cộng: Round Rock đã nhiều lần được công 
nhận là một trong những thành phố an toàn nhất ở Mỹ và tôi 
muốn duy trì điều đó. Một trong những ưu tiên hàng đầu của 
tôi là duy trì một cộng đồng an toàn và hỗ trợ những sơ cứu 
viên can đảm của chúng ta. Là một nghị viên trong Hội Đồng 
Thành Phố, tôi sẽ cố gắng bảo đảm rằng các nhân viên cảnh 
sát, nhân viên cứu hỏa và nhân viên y tế khẩn cấp của chúng 
ta được tiếp cận với các khóa huấn luyện, công cụ và nguồn 
lực tốt nhất cần thiết để thực hiện công việc của họ một cách 
có hiệu quả và duy trì một môi trường an toàn cho mọi cư 
dân của Round Rock.
Tăng Trưởng: Round Rock là một trong những thành phố 
phát triển nhanh nhất toàn quốc. Tuy nhiên, sự tăng trưởng 
mới kéo theo những thách thức mới cho hạ tầng cơ sở cho 
thành phố của chúng ta. Người dân trong cộng đồng của 
chúng ta xứng đáng có một chánh quyền có tư duy nhìn xa 
và một hệ thống hạ tầng cơ sở có thể đáp ứng nhu cầu của 
một thành phố có sự phát triển năng động và nhanh chóng. 
Trong Hội Đồng Thành Phố Round Rock, tôi sẽ ưu tiên thực 
hiện một tầm nhìn dài hạn thận trọng và có trách nhiệm đối 
với cộng đồng của chúng ta.
Vấn Đề Khác: Với tư cách là nghị viên Hội Đồng Thành Phố 
Round Rock, tôi sẽ làm việc với chánh quyền địa phương 
để tăng cường thử nghiệm và chích ngừa COVID-19, giúp 
phục hồi nền kinh tế của chúng ta bằng cách mở cửa trở lại 
các doanh nghiệp địa phương một cách an toàn, duy trì sự an 
toàn trong cộng đồng của chúng ta bằng cách hỗ trợ cảnh sát 
địa phương, nhân viên cứu hỏa, nhân viên sơ cứu, đồng thời 
hỗ trợ phát triển kế hoạch vận chuyển phù hợp với cư dân 
của Round Rock.

http://kristinstevens4rrcitycouncil.com
http://kristinstevens4rrcitycouncil.com
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THÀNH PHỐ TAYLOR
HỘI ĐồNG THÀNH PHỐ
Tính minh bạch: Quý vị sẽ sử dụng sách lược gì để bảo đảm 
sự giao tiếp cởi mở và tính minh bạch từ tòa thị chính?
COVID-19: COVID-19: Quý vị nghĩ gì về tầm ảnh hưởng 
của COVID-19 và tác động kinh tế đang tiếp diễn của nó lên 
các ưu tiên của mình?
An Toàn Công Cộng: Ưu tiên của quý vị về an toàn công 
cộng là gì?
Tăng trưởng: Quý vị sẽ đưa ra hành động cụ thể nào liên 
quan đến hạ tầng cơ sở của thành phố với hội đồng thành 
phố để quản lý hiệu quả sự tăng trưởng (đường xá, điện 
nước, v.v.)?
Vấn đề khác: Đâu là vấn đề thiết yếu nhất trong khu vực của 
quý vị và quý vị sẽ làm gì để giải quyết những vấn đề đó?

QUậN 2

Mitchell Drummond
Không đối thủ

QUậN 3

Angela La’Tris Belcher
Lý Lịch: Là một bà mẹ may mắn với hai 
con. Kết hôn hạnh phúc với một người lính 
Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ trong hơn 
hai mươi năm. Một người phụ nữ da đen 
mạnh mẽ rất kiêu hãnh, yêu cộng đồng, tiểu 

bang và đất nước
Học Vấn: Từ San Angelo, Tx. Tốt nghiệp Trường Trung Học 
Lake View High School và sau đó theo học tại San Angelo 
State
Tính Minh Bạch: Hãy là người dễ gần, làm quen với người 
khác ở mức độ riêng phù hợp với từng người, thể hiện sự 
tôn trọng đối với họ. Cởi mở với những suy nghĩ, ý tưởng và 
con người mới. Và sẵn sàng lắng nghe người khác mà không 
phán xét. Để minh bạch, hãy thiết lập một kênh thông tin mở.
COVID-19: Vào cuối năm 2020, 74% tiểu thương nghiệp 
cho biết đã trải qua những ảnh hưởng tiêu cực lớn do dịch 
covid-19, đó là điều tốt, nhưng nếu tìm hiểu sâu hơn một chút 
và bạn sẽ thấy rằng 73% doanh nghiệp cho biết đã nhận được 
khoản vay theo chương trình cho vay hỗ trợ doanh nghiệp trả 
lương. Tôi sẽ ưu tiên gặp gỡ các chủ tiểu thương nghiệp và 
xem liệu chúng tôi có thể hỗ trợ họ phát triển kinh doanh mà 
không cần bất kỳ khoản Trợ cấp nào và vẫn duy trì tính cạnh 
tranh.
An Toàn Công Cộng: Các nhân viên phản ứng đầu tiên của 
chúng ta bao gồm cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, Y Tế Khẩn 
Cấp (EMS) bảo đảm tiền tài trợ và tiền thuế của người dân 
không bị lãng phí vào những hành vi quan liêu trong thủ tục 
giấy tờ của chánh quyền. Bảo đảm có các nguồn lực sẵn sàng 
như có sẵn đội ngũ chuyên gia. Có chiến lược kỹ thuật đúng 
và sự huấn luyện phù hợp. Quản lý tình huống khẩn cấp có 

kế hoạch sẵn sàng nếu và khi một cơn bão mùa đông khác 
đến lần nữa.
Tăng Trưởng: Nhu cầu cấp thiết về đường sá và cầu của 
chúng ta cần bảo đảm rằng chúng ta có một kế hoạch cho 
việc phát triển địa ốc để có thể có gia cư với giá phải chăng. 
Bảo đảm chúng ta hạ thấp chi phí cho các nhà phát triển
Vấn Đề Khác: An toàn là số một gồm việc có một kế hoạch 
sẵn sàng là chìa khóa thành công của chúng ta trong việc ứng 
phó với bất kỳ điều gì có thể xảy ra. Tăng cường hạ tầng cơ 
sở của chúng ta, đặc biệt là đường sá

Matt Rector
Không Nhận Được Trả Lời

Brandt Rydell
Lý Lịch: Thị Trưởng (2017-nay); Nghị Viên 
Hội Đồng Thành Phố, Quận 3 (2012-nay); 
Giải Thưởng Công Dân Tiêu Biểu của Năm 
(2021); Viên Chức Đắc Cử Xuất Sắc Nhất, 
Lựa Chọn của Độc Giả Báo Taylor Press 

(2020)
Học Vấn: Đại Học University of Texas Trường Luật, Tiến Sĩ 
.Luật; Đại Học University of Arkansas, Cử .Nhâ (Lịch sử và 
Anh Ngữ), Hạng Tối Ưu, Phi Beta Kappa
Trang Mạng Tranh Cử: http://www.rydellfortaylor.com
Tính Minh Bạch: Trong diễn biến thời tiết mùa đông gần đây, 
tôi đã chỉ đạo quản lý viên thành phố triển khai một kế hoạch 
truyền thông tích cực để bảo đảm người dân Taylor nhận 
được thông tin tốt nhất mà chúng ta có ngay khi chúng ta có 
thể cung cấp thông tin, khiến một phóng viên báo chí quốc 
gia nhận xét: “Tôi đã đưa tin rất nhiều về bão và thiên tai, 
nhưng tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy một chánh quyền 
giải thích điều gì đó như cách (Taylor) đã làm. Một trong 
những lời giải thích rõ ràng, minh bạch nhất mà tôi từng thấy 
từ chánh quyền địa phương đưa ra cho các cử tri của họ”.
COVID-19: Trong khi COVID-19 đem đến những thách thức 
chưa từng có đối với các doanh nghiệp, Taylor thực sự đã 
chứng kiến doanh thu thuế mua sắm đạt mức kỷ lục trong 
thời kỳ đại dịch. Một lý do chánh là sức mạnh và sức sống 
sẵn có của nền kinh tế địa phương chúng ta ngay cả khi đối 
mặt với COVID-19. Trên thực tế, nhiều cơ sở kinh doanh 
mới đã được thành lập ở Taylor trong năm 2020, bao gồm 
cộng thêm 5 cơ sở kinh doanh mới ở khu trung tâm thành 
phố Taylor. Điều đó báo hiệu tốt cho tương lai của Taylor khi 
chúng ta thoát khỏi đại dịch, đã sẵn sàng để tăng trưởng và 
phát triển hơn nữa.
An Toàn Công Cộng: Chúng ta phải tiếp tục ưu tiên an toàn 
công cộng, bảo đảm rằng các nhân viên nam giới cũng như 
phụ nữ của Sở Cứu Hỏa và Sở Cảnh Sát Taylor có các nguồn 
tài nguyên và sự huấn luyện cần thiết để thực hiện công việc 
của họ một cách hiệu quả. Tăng trưởng sắp tới sẽ gây áp lực 
ngày càng tăng cho khả năng cung cấp dịch vụ cảnh sát và 
cứu hỏa của chúng ta. Ngay cả với dân số hiện tại của Taylor, 
chúng ta cũng đang thiếu nhân lực. Chúng ta phải quản lý sự 
phát triển của cộng đồng để tận dụng cơ sở thuế mở rộng mà 
không đặt gánh nặng phi thực tế lên cảnh sát và cứu hỏa.

http://www.rydellfortaylor.com
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THÀNH PHỐ TAYLOR
QUậN 3

Brandt Rydell (tiếp tục)
Tăng Trưởng: Taylor đang trên đà đi đến phát triển bùng nổ 
và theo cấp số nhân. Đồng thời, Taylor là một thành phố 145 
năm tuổi với hạ tầng cơ sở cũ kỹ và hư hỏng. Thành phố nên 
ưu tiên các mô hình phát triển có lợi-tức-trên-đầu-tư cao để 
tạo thêm nguồn thu từ doanh thu thuế bất động sản mà không 
làm tăng thuế suất của chúng ta. Tất cả chúng ta đều muốn 
“tăng trưởng thông minh”, theo tôi, đó là tăng trưởng có hiệu 
quả kinh tế, hướng tới cộng đồng và bền vững về mặt tài 

chánh. Tất cả đều bắt đầu với một cách tiếp cận có chủ đích 
và có mục tiêu đối với việc sử dụng đất.
Vấn Đề Khác: Với áp lực tăng trưởng, vài năm tới sẽ là cuộc 
chiến cho tương lai của Taylor, qua đó xác định kiểu cộng 
đồng mà chúng ta sẽ trở thành trong nhiều thập niên tới. Các 
con tôi là thế hệ thứ sáu trong gia đình tôi sẽ gọi Taylor là 
nhà. Cốt lõi sự phục vụ của tôi tại Taylor là bảo đảm rằng 
chính Taylor sẽ tự vững chắc thành một nơi mà con cháu 
chúng ta sẽ muốn trở về và nuôi dưỡng gia đình của chúng. 
Điều đó có nghĩa là cung cấp các cơ hội rộng rãi và đa dạng, 
đồng thời tạo ra sự sống động và sức sống cho Taylor.

KHU HỌC CHÁNH EANES
HỘI ĐồNG CHƯởNG QUẢN
COVID-19 và Tính công bằng: Với những tác động của 
COVID-19, quý vị sẽ làm gì để đề xướng cơ hội học tập 
bình đẳng và quyền tiếp cận tài nguyên bình đẳng cho mọi 
học sinh?
COVID-19 và Sự an toàn: Quý vị có ủng hộ việc quay lại 
học trực tiếp vào mùa thu không, và nếu có, quý vị sẽ thực 
hiện những biện pháp nào để bảo đảm an toàn cho thầy cô, 
nhân viên và học sinh?
Thành quả của học sinh: Quý vị sẽ làm gì để giải quyết 
những ảnh hưởng lâu dài của đại dịch về mặt học tập, giao 
tế và cảm xúc của học sinh?
Ngân sách: Quý vị sẽ sử dụng sách lược gì để quản lý kinh 
phí của học khu nhằm duy trì hoặc cải thiện phẩm chất 
giáo dục?
Kỷ luật: Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm học đường thực hiện 
các chính sách kỷ luật công bằng và không thiên vị trong 
toàn học khu?

VỊ TRÍ 4

James Spradley
Lý Lịch: Một Phụ Huynh; Thành Viên Hội 
Đồng Chưởng Quản và Thư Ký của Khu 
Học Chánh Eanes; Đồng Chủ Tịch Envision 
Eanes; Thành Viên Hội Đồng Chủ Tịch 
Khu Học Chánh Eanes; Quyền Chủ Tịch 

Ban Phụ Huynh Ban Nhạc Trung Học Westwood; Thủ Lĩnh 
Hướng Đạo; Thủ Lĩnh Thiếu Sinh Hướng Đạo
Học vấn: Đại học Stanford, Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án Cao 
Cấp; Đại học Carnegie Mellon, Thạc Sĩ Kinh Doanh; Đại 
học Texas, Thạc Sĩ Kinh tế; Trung Học LBJ, Khu Học Chánh 
Austin
Trang Mạng Tranh Cử: http://www.jamesforeanes.com
COVID-19 và Sự Công Bằng: Nhờ sự lãnh đạo của hội đồng 

và ban quản trị nhà trường, học sinh trong học khu của 
chúng ta ít bị ảnh hưởng xấu hơn so với các học sinh ở các 
khu vực lân cận. Tuy nhiên, nhiều học sinh sẽ cần sự hỗ trợ 
để bắt kịp bạn bè và trở lại học như thường. Tôi sẽ làm việc 
với ban quản trị để bảo đảm rằng chúng ta đang thực hiện 
các công việc cần thiết để tìm ra những học sinh đã bị tụt lại 
phía sau trong thời gian ảnh hưởng bởi dịch COVID. Sau khi 
xác định rõ ràng, tôi bảo đảm rằng chúng ta sẽ sử dụng các 
nguồn lực cần thiết, bao gồm nhân viên và sự hướng dẫn, để 
giải quyết các nhu cầu cá nhân cho từng học sinh.
COVID-19 và Sự An Toàn: Ngay khi các hướng dẫn phòng 
chống COVID-19 của địa phương, tiểu bang và liên bang cho 
phép, tôi sẽ hỗ trợ đưa các trường của chúng ta trở lại hoạt 
động trực tiếp bình thường. Hội đồng trường, ban quản trị và 
cộng đồng đã làm việc cùng nhau trong năm nay để bảo đảm 
rằng giáo viên, nhân viên và học sinh được an toàn trong 
các trường học của chúng ta. Quá trình này sẽ tiếp tục khi 
chúng ta mở cửa trở lại sau dịch COVID. Tôi cam kết đưa 
các giáo viên, học sinh và quản trị viên của chúng ta trở lại 
các trường ốc của chúng ta và đưa mọi hoạt động trở lại bình 
thường ngay khi chúng ta có thể thực hiện như vậy một cách 
an toàn.
Kết Quả Học Tập Của Học Sinh: Tôi sẽ tập trung các nguồn 
lực vào việc nhận ra và cung cấp sự hỗ trợ cho những học 
sinh bị tụt lại trong học tập. Tôi tin rằng nhận định và giải 
quyết các tác động về mặt xã hội và tinh thần của đại dịch 
đối với con em của chúng ta sẽ là một công việc kéo dài 
nhiều năm. Chúng ta sẽ đào tạo các giáo viên, cố vấn và 
nhân viên của chúng ta về cách tìm kiếm và giúp đỡ những 
người có nhu cầu, không chỉ trong vài tháng mà trong nhiều 
năm tới. Sức khoẻ xã hội và tinh thần của một đứa trẻ phải đi 
đôi với sự thành công trong học tập của chúng.
Ngân Sách: Với tư cách là thành viên hội đồng hiện tại, tôi 
đã nỗ lực thúc đẩy việc cân bằng ngân sách, vốn dĩ là điều 
khó thực hiện trong mô hình tài trợ giáo dục công của tiểu 
bang. Thành công càng ngày càng khó hơn. Chúng ta tuỳ 
thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của cộng đồng để bù đắp cho sự 
thiếu thốn từ ngân quỹ tiểu bang để cung cấp một nền giáo 

http://www.jamesforeanes.com


LI ÊN ĐOÀ N NỮ CỬ TR I: TÀ I LI ỆU H ƯỚ NG DẪ N CHO CỬ TR I — BẦU CỬ ĐỊ A PH ƯƠ NG 2021  34
© Liên Đoàn Nữ Cử Tri Khu Vực Austin 2021

KHU HỌC CHÁNH EANES
VỊ TRÍ 4

James Spradley (tiếp tục)
dục xuất sắc cho con em của chúng ta. Tôi có kinh nghiệm 
quản lý ngân sách hàng triệu đô la và sẽ làm việc để tăng 
cường các mối quan hệ cộng đồng và tìm các nguồn tài trợ 
mới mà không bị tiểu bang thu hồi.
Kỷ Luật: Trong nhiệm kỳ đầu tiên của tôi trong hội đồng, tôi 
đã kiên định thúc đẩy việc tiêu chuẩn hóa các chính sách và 
chia sẻ các phương pháp hay nhất giữa các trường. Ban quản 
trị tiếp tục đạt được tiến bộ về mặt này. Hội đồng cũng đã 
xem xét các chính sách của học khu đối với hành vi quấy rối 
và chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi rất cần thiết. Trong 
nhiệm kỳ tới, tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy sự tiến bộ trên những 
mặt này và sẽ tiếp tục thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ giữa 
các trường về các chính sách kỷ luật công bằng và không 
thiên vị.

Nigel Stout
Lý Lịch: Tôi đã kết hôn với vợ tôi Rhonda 
được 22 năm. Tôi có 4 đứa con, 14-20. Con 
gái tôi tốt nghiệp trường Westlake năm 
2019. Tôi có 3 cậu con trai ở Eanes, một học 
sinh năm cuối, năm thứ hai, & lớp 8.

Học vấn: Cử Nhân Kinh doanh với phụ ngành Tài Chính và 
Địa Ốc, Đại học Cal State Northridge, CA.
Trang Mạng Tranh Cử: http://nigel4eanes.org
COVID-19 và Sự Công Bằng: Tôi tin vào sự bình đẳng cho 
tất cả học sinh. Chúng ta nên đối xử với tất cả học sinh bằng 
sự tôn trọng như nhau. Chúng ta có cần điều chỉnh đối với 
những học sinh cần sự trợ giúp thêm không, câu trả lời là 
có. Tôi có một đứa con bị Bệnh Phổ Tự Kỷ đang theo học 
chương trình Giáo Dục Đặc Biệt. Eanes đã làm rất tốt trong 
việc đưa ra sự hỗ trợ mà con tôi cần, đồng thời giữ cho con 
tôi hoạt động bình thường để con tôi có thể phát triển tốt 
trong thế giới thực tế. Giáo dục đặc biệt đã và cần tiếp tục là 
một trọng tâm của học khu.
COVID-19 và Sự An Toàn: Tôi ủng hộ việc trở lại với tất cả 
lớp học trực tiếp vào mùa thu một cách an toàn. Tất cả các 
con tôi đều đi học trở lại kể từ Tháng 9. Tôi có một cậu con 
trai trong Giáo Dục Đặc Biệt và con tôi đã không học được 
nhiều trong thời gian học từ xa. Giáo viên đang phải thực 
hiện hai nhiệm vụ cùng lúc, với lớp học từ xa và lớp học trực 
tiếp và họ đã làm việc quá sức. Tôi nghĩ rằng thuốc chích 
ngừa có thể được, và nên được, cung cấp miễn phí cho tất cả 
các giáo viên và thành viên ban quản trị nếu họ muốn. Thiết 
Bị Bảo Hộ Cá Nhân(PPE) nên được cung cấp thêm.
Kết Quả Học Tập Của Học Sinh: Mặc dù tôi nghĩ rằng 
những đứa trẻ ở Eanes có kết quả tốt hơn hầu hết các học 
khu do ban CNTT và khả năng thực thi dạy học từ xa nhanh 
chóng của học khu. Tôi nghĩ rằng rất nhiều trẻ em đã bị 
tụt lại so với một năm bình thường ngay cả với học từ xa. 
Không thể thay thế các mối quan hệ giữa giáo viên và học 
sinh nãy sinh khi tương tác trực tiếp. Chúng ta cần giải quyết 
các ảnh hưởng xã hội và tinh thần của đại dịch. Tôi sẽ cung 
cấp các khóa học và tài liệu để giúp phụ huynh nhận ra các 

vấn đề mà con họ có thể gặp phải và cho họ các công cụ để 
giúp họ giải quyết các vấn đề đó.
Ngân Sách: Ngân sách là một vấn đề hàng năm đối với 
Eanes. Có hai cách để giải quyết thâm hụt ngân sách, tăng 
thu nhập và/hoặc cắt giảm chi phí. Chúng ta sẽ không có 
thể nhận được nhiều tài trợ hơn từ Tiểu Bang nên chúng ta 
cần tập trung vào việc tăng nguồn thu nhập bổ sung. Quỹ 
Giáo Dục Eanes (Eanes Education Foundation, EEF) và Tổ 
Chức Phụ Huynh Giáo Viên (Parent Teacher Organization, 
PTO) đã làm rất tốt trong việc gây quỹ để giúp đỡ các 
trường học của chúng ta. Chỉ có 40% phụ huynh học khu 
ủng hộ EEF, như một ví dụ. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần làm 
cho cộng đồng của chúng ta thấy rằng việc một món quà 
tự nguyện hàng tháng cho EEF sẽ mang lại kết quả như thế 
nào trong việc giữ chân các giáo viên và duy trì các chương 
trình.
Kỷ Luật: Bình đẳng là chìa khóa cho hệ thống của chúng 
ta. Không nên tuỳ thuộc vào xuất xứ hay ngoại hình của 
một người, điều mà người đó không có sự kiểm soát được. 
Nó phụ thuộc vào nhân cách và hành động của một người, 
những gì mà họ kiểm soát được. Các chính sách kỷ luật của 
chúng ta cần phải nhất quán và công bằng. Là một người 
theo Chúa, tôi hiểu khái niệm về ân sủng và học hỏi từ sai 
lầm. Mắc phải sai lầm không cần thiết là điều quan trọng, mà 
là việc người ta làm gì sau sai lầm đó. Tất cả chúng ta đều có 
thể học hỏi và phát triển.

VỊ TRÍ 5

Jennifer Champagne
Không Nhận Được Trả Lời

Jen Stevens
Lý Lịch: Là chủ doanh nghiệp trong gần 
17 năm, Jen là một chuyên gia xây dựng 
thương hiệu và giải quyết những thách thức 
phức tạp. Jen cung cấp kinh nghiệm làm 
việc trong hội đồng đáng kể và cho thấy thái 

độ giải quyết vấn đề
Học Vấn: Tốt nghiệp Đại học University of Texas tại Austin 
năm 1995. Hiện đang học để lấy bằng Thạc Sĩ về Truyền 
Thông Chiến Lược
Trang Mạng Tranh Cử: http://www.jenstevens4eanes.com
COVID-19 và Sự Công Bằng: Khu Học Chánh Eanes đã có 
sẵn hệ thống học tập từ xa dành cho những người yếu thế 
cần trợ giúp y tế. Chúng ta nên áp dụng chương trình Home 
Bound đó cho những thiếu nhi có nhu cầu và hỗ trợ giáo viên 
chỉ thực hiện một công việc duy nhất là giảng dạy trên lớp. 
Việc yêu cầu giáo viên giảng dạy trực tuyến song song với 
giảng dạy trên lớp là không bền vững và cũng không cần 
thiết. Dựa trên khoa học và nghiên cứu, các nhà lãnh đạo ở 
cấp Liên Bang và Tiểu Bang đã nhất quán cho rằng trẻ em 
cần phải quay lại lớp học. Eanes có thể là tấm gương mẫu 
mực cho quốc gia.
COVID-19 và Sự An Toàn: Vâng, chúng ta phải đưa tất cả 
học sinh, giáo viên và nhân viên trở lại lớp học và trường 

http://nigel4eanes.org
http://www.jenstevens4eanes.com
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KHU HỌC CHÁNH EANES
VỊ TRÍ 5

Jen Stevens (tiếp tục)
học một cách an toàn. Các giao thức an toàn đã có sẵn như 
tấm chắn bàn làm việc bằng nhựa, khăn che mặt, trạm khử 
trùng, giữ khoảng cách, v.v. nên được duy trì khi mà CDC 
vẫn còn khuyến nghị cần phải làm. Hội Đồng trường học cần 
tích cực tìm kiếm thuốc chích ngừa cho nhân viên và giáo 
viên, những người lựa chọn chích ngừa. Chúng ta là cộng 
đồng của những người giải quyết vấn đề và nhiều phụ huynh 
Khu Học Chánh Eanes là các chuyên gia y tế có thể giúp 
chúng ta hoàn thành công việc này.
Kết Quả Học Tập Của Học Sinh: Đầu mùa thu năm ngoái, 
tôi đã yêu cầu Dell Children’s Medical Center (Trung Tâm Y 
Tế Trẻ Em Dell) tổ chức một cuộc họp cộng đồng về những 
tác động đến sức khỏe tâm thần của việc đóng cửa. Họ đã 
tiến hành cuộc họp và sẵn sàng làm việc với học khu để thực 
hiện được nhiều điều hơn thế. Nhiều đứa trẻ bị thụt lùi trong 
học tập. Chúng ta cần đưa giáo viên trở lại lớp học để giúp 
trẻ em tiếp cận trực tiếp với các nhà giáo dục, những người 
có thể làm việc với học sinh và phụ huynh để giúp học sinh 
bắt kịp việc học tập. Chúng ta cần có những nhà lãnh đạo 

luôn hành động với tinh thần lạc quan để mang lại hy vọng 
cho con em và gia đình.
Ngân Sách: Cũng như khi thực hiện công việc cá nhân hay 
kinh doanh, chúng ta phải lập ngân sách dựa trên những ưu 
tiên - đó là giáo viên và con em của chúng ta. Họ phải được 
tăng lương. Chúng ta cần giảm số nhân sự qua số người nghỉ 
việc và kết hợp trách nhiệm. Xem xét những khoản được chi 
cho tham vấn viên và lệ phí pháp lý để tìm kiếm các khoản 
cắt giảm nếu khả thi/thông qua đấu thầu. Chúng ta cần tập 
trung vào việc tăng cường những nỗ lực gây quỹ EEF để bổ 
sung thiếu hụt. Các học khu tương tự gây quỹ được gấp 10 
lần những gì chúng ta làm được ở Eanes. Chúng ta luôn cần 
hỗ trợ EEF bất cứ khi nào.
Kỷ Luật: Eanes phải minh bạch hơn khi đưa ra mọi quyết 
định kỷ luật. Giáo viên, phụ huynh và học sinh cần trao đổi 
rõ ràng và nhất quán về những kỳ vọng. Nhiều người đã chia 
sẻ quan ngại với tôi về cách đối xử thiên vị từ ban điều hành. 
Học khu cần có chánh sách rõ ràng, chuẩn mực và các chánh 
sách đó phải được thực thi một cách bình đẳng. Giáo viên, 
học sinh và phụ huynh cần cảm thấy mình là một phần của 
một nhóm chung và có thể nêu lên mối lo ngại của mình mà 
không sợ bị trả thù.

KHU HỌC CHÁNH GEORGETOWN
HỘI ĐồNG CHƯởNG QUẢN
COVID-19 và Tính công bằng: Với những tác động của 
COVID-19, quý vị sẽ làm gì để đề xướng cơ hội học tập bình 
đẳng và quyền tiếp cận tài nguyên bình đẳng cho mọi học sinh?
COVID-19 và Sự an toàn: Quý vị có ủng hộ việc quay lại 
học trực tiếp vào mùa thu không, và nếu có, quý vị sẽ thực 
hiện những biện pháp nào để bảo đảm an toàn cho thầy cô, 
nhân viên và học sinh?
Thành quả của học sinh: Quý vị sẽ làm gì để giải quyết 
những ảnh hưởng lâu dài của đại dịch về mặt học tập, giao 
tế và cảm xúc của học sinh?
Ngân sách: Quý vị sẽ sử dụng sách lược gì để quản lý kinh phí 
của học khu nhằm duy trì hoặc cải thiện phẩm chất giáo dục?
Kỷ luật: Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm học đường thực hiện 
các chính sách kỷ luật công bằng và không thiên vị trong 
toàn học khu?

VỊ TRÍ 6

Tim Carr
Lý Lịch: Tôi là người đi đầu trong lĩnh vực 
công nghệ trong 15 năm qua tại Dell và 
hiện tại làm việc ở VMWare. Tôi có hai cậu 
con trai ở Khu Học Chánh Georgetown và 
đang tiếp tục cống hiến cho hoạt động tình 

nguyện ở Georgetown.

Học Vấn: Texas A&M Khóa 2002 Bằng Cử Nhân về Quản lý
COVID-19 và Sự Công Bằng: Đại dịch này đã cho thấy rõ 
ràng tồn tại những khoảng cách trên toàn học khu. Việc truy 
cập mạng, phân phối thiết bị và khả năng tiếp cận là những 
vấn đề rất rõ ràng cần phải được giải quyết. Thật may mắn, 
học khu đã có thể thực hiện kế hoạch và thúc đẩy cộng đồng 
nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm! Với kinh nghiệm trong 
lãnh đạo và trong lĩnh vực công nghệ của tôi, chúng ta sẽ 
tiếp tục xác định những khoảng cách hiện tại và triển khai 
các chiến lược để bảo đảm mọi học sinh đều có cơ hội thành 
công như nhau!
COVID-19 và Sự An Toàn: Tôi ủng hộ việc trở lại trường 
học trực tiếp vào mùa thu. Khả năng tiếp cận thuốc chích 
ngừa của giáo viên là một bước đi to lớn đầu tiên. Thật ra, 
tuần này các giáo viên Khu Học Chánh Georgetown đầu tiên 
được tiêm thuốc chích ngừa và mọi giáo viên đều sẽ có cơ 
hội chích ngừa. Đại dịch vẫn đang diễn ra và chúng ta cần 
bảo đảm rằng mình cần tiếp tục tuân theo hướng dẫn của các 
chuyên gia y tế và các giao thức an toàn. Phản hồi mạnh mẽ 
mà tôi nhận được từ các bậc phụ huynh và giáo viên là họ 
mong muốn quay lại lớp học một cách an toàn!!
Kết Quả Học Tập Của Học Sinh: Bước quan trọng đầu tiên 
là đưa con em chúng ta trở lại trường học càng sớm càng tốt! 
Các giáo viên chúng ta rất tuyệt vời trong việc tiếp cận mức 
độ sẵn sàng học tập, sức khỏe xã hội/tinh thần của các em 
và cung cấp một nguồn hỗ trợ mạnh mẽ cho những học sinh 
phải trải qua những ảnh hưởng xấu của đại dịch. Chúng ta 
cũng cần phải chuẩn bị khi tiến hành đánh giá học sinh về 
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KHU HỌC CHÁNH GEORGETOWN
VỊ TRÍ 6

Tim Carr (tiếp tục)
mặt học thuật, sẽ có sự khác biệt lớn hơn về kết quả so với 
một năm học bình thường. Lộ trình học tập được cá nhân 
hóa sẽ rất quan trọng đối với tất cả học sinh.
Ngân Sách: Với 84% ngân sách học khu được phân bổ cho 
tiền lương, điều quan trọng là hội đồng phải thận trọng về 
mặt tài chánh để tối đa hóa giá trị. Trong năm học tới, cần 
phải bù lại các chi phí gia tăng do đại dịch với việc thúc đẩy 
học sinh đến trường lại và tăng trưởng ròng mới. Các chiến 
lược ngân sách của học khu nên tập trung vào việc tiếp tục 
cải thiện chương trình học/chương trình giảng dạy, giữ chân/
thu hút giáo viên có phẩm chất cao và bảo đảm có sự công 
bằng ở tất cả các trường.
Kỷ Luật: Điều cực kỳ quan trọng đối với ban điều hành học 
khu là bảo đảm họ luôn phân tích dữ liệu về kỷ luật học sinh 
cũng như thu thập thông tin và phản hồi từ các thành viên 
chủ chốt trong nhóm. Sự ràng buộc trách nhiệm và các đánh 
giá nhất quán sẽ cho phép thực hiện những thay đổi theo 
chương trình nhanh chóng để bảo đảm các chánh sách được 
thực hiện một cách công bằng và không thiên vị ở tất cả 
khuôn viên trường. Thực hiện những can thiệp hành vi và hỗ 
trợ tích cực, trong các tình huống phù hợp, sẽ rất quan trọng 
để tiếp tục và mở rộng.

Jen Mauldin
Lý Lịch: Jen Mauldin là cựu hiệu trưởng 
của 4 trường học (2 trường ở Georgetown) 
và đã từng là Giám Đốc Chương Trình Giáo 
Dục Đặc Biệt. Bà hiện đang làm việc với tư 
cách là Tham Vấn Viên/Huấn Luyện Viên 

Lãnh Đạo.
Học Vấn: Bằng đại học của University of Texas, bằng Thạc 
Sĩ của Lamar University và bằng sau đại học của University 
of Houston tại Clear Lake City.
Trang Mạng Tranh Cử: http://www.jenforgisd.com
COVID-19 và Sự Công Bằng:  Khu Học Chánh Georgetown 
đã nỗ lực hết mình để bảo đảm tất cả học sinh đều có mạng 
(điểm phát sóng) và thiết bị (máy tính xách tay Chrome) để 
tiếp cận chương trình giảng dạy nếu học sinh tham dự lớp học 
trực tuyến. Học khu cũng đang cung cấp bữa ăn cho những 
học sinh tham gia chương trình ăn trưa. Có lẽ thách thức lớn 
nhất với Khu Học Chánh Georgetown là cung cấp chất lượng 
học tập hàng ngày cho người học trực tuyến ngang bằng với 
chất lượng học tập có hướng dẫn trực tiếp trong lớp. Người 
học trực tuyến và trực tiếp cùng lúc là một thách thức!
COVID-19 và Sự An Toàn: Vâng, tôi ủng hộ việc quay lại 
học trực tiếp vào mùa thu, tuy nhiên với những điều kiện 
sau: Thuốc chích ngừa COVID cần được tiêm cho tất cả giáo 
viên và nhân viên có mong muốn. Ngoài thuốc chích ngừa, 
cần phải thực hiện tất cả các hướng dẫn của CDC bao gồm: 
giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và sử dụng dung dịch khử 
trùng rửa tay. Cuối cùng, chúng ta rất mong muốn đại dịch 
kết thúc, tuy nhiên có thể có những tình huống do các vấn đề 
y tế mà vẫn cần việc học trực tuyến trong mùa thu.

Kết Quả Học Tập Của Học Sinh: Mùa xuân này, tất cả học 
sinh Khu Học Chánh Georgetown sẽ tham gia kỳ thi STAAR 
và các bài đánh giá khác như bài kiểm tra MAPS. Tôi ủng 
hộ những hoạt động này để học khu có thể phát triển các kế 
hoạch rất chiến lược theo cấp độ lớp để xác định mục tiêu 
nào cần tập trung chánh. Khi thực hiện các kế hoạch này, cần 
phải tăng cường tính chặt chẽ trong nội dung và tôi sẽ hỗ trợ 
thêm về phát triển chuyên môn và các nguồn lực để giáo viên 
đứng lớp bổ sung đầy đủ vào chương trình học. Học sinh sẽ 
cần thêm sự khuyến khích và kiên nhẫn khi vạch ra những kế 
hoạch học tập cần thiết của mình.
Ngân Sách: Xét về thành tích kém hơn của học sinh Khu Học 
Chánh Georgetown so với các học khu lân cận của chúng 
ta trong lần thẩm định trách nhiệm gần nhất của tiểu bang, 
cũng như ảnh hưởng của đại dịch đối với việc giáo dục học 
sinh của chúng ta, ưu tiên hàng đầu của Khu Học Chánh 
Georgetown phải là cải thiện kết quả học tập của học sinh. 
Một câu hỏi mà ủy viên Hội Đồng có thể hỏi là... Tất cả học 
sinh có được sử dụng chương trình giảng dạy, đánh giá và tài 
nguyên phù hợp với TEKS để tham gia vào quá trình học tập 
nghiêm ngặt không và tất cả giáo viên có dạy chương trình 
này không?
Kỷ Luật: Với tư cách là Ủy Viên Hội Đồng Nhà Trường, tôi 
muốn có thông tin từ hệ thống dữ liệu được sử dụng để theo 
dõi tất cả các giấy giới thiệu và can thiệp kỷ luật để xem liệu 
dữ liệu của chúng ta có nét tương tự với các học khu xung 
quanh hay không. Nếu dữ liệu không hợp lý, tôi sẽ yêu cầu 
tổng giám đốc điều tra xem liệu các dự đoán cụ thể về hành 
vi và hệ thống quản lý cho học sinh và nhân viên có được 
thực thi hay chưa, bao gồm những điều như: tất cả nhân viên 
và học sinh được giảng dạy, thực hành và củng cố các kỳ 
vọng hành vi bằng một ngôn ngữ chung.

VỊ TRÍ 7

Stephen Benold
Lý Lịch: Ban đầu tôi theo học ngành y và sau 28 năm, tôi đổi 
nghề làm kế hoạch viên tài chánh. Tôi đã sống ở Georgetown 
cả cuộc đời mình ngoại trừ những năm phải đi học xa nhà. 
Tôi có gia đình.
Học Vấn: Tôi tốt nghiệp Trung Học Georgetown High School 
năm 1967, Đại Học Rice University năm 1971, Trường Y 
Khoa Southwestern Medical School năm 1975, và hoàn thành 
chương trình thực tập bác sĩ gia đình vào năm 1978
Trang Mạng Tranh Cử: http://chưa có
COVID-19 và Sự Công Bằng: Khi mà đại dịch COVID-19 
còn khiến học sinh không thể tham gia các lớp học theo 
nhóm trong các tòa nhà của trường học, việc truy cập mạng 
phải được cung cấp một cách tốt nhất có thể với nguồn lực 
còn hạn chế. Khi các lớp học theo nhóm tiếp tục lại, các lớp 
học phải được bảo đảm an toàn với khoảng cách giãn cách 
thích hợp và đeo khẩu trang
COVID-19 và Sự An Toàn: Những nghiên cứu y tế tốt đã chỉ 
ra rằng có rất ít nguy hiểm đối với trẻ em hiện đang tham gia 
các lớp học theo nhóm hiện tại. Nhiều trường tư thục ở Mỹ 
và các trường công lập trên thế giới đã thực hiện điều 

http://www.jenforgisd.com
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KHU HỌC CHÁNH GEORGETOWN
VỊ TRÍ 7

Stephen Benold (tiếp tục)
này một cách an toàn. Trường học chắc chắn nên hoạt động 
trở lại tại khuôn viên trường vào mùa thu năm 2021 với việc 
tiếp tục bố trí giãn cách học sinh phù hợp, đeo khẩu trang và 
chích ngừa cho nhân viên nhà trường càng sớm càng tốt.
Kết Quả Học Tập Của Học Sinh: Các tác động về mặt xã 
hội và tinh thần khi các trường học đóng cửa ít rõ ràng hơn, 
nhưng rất đáng kể. Trường học mở cửa trở lại càng sớm thì 
càng tốt để giảm thiểu những tổn thất về mặt xã hội và tinh 
thần do việc cách ly tại nhà gây ra. Sự thụt lùi trong học 
tập có lẽ được quản lý tốt nhất bằng cách quay trở lại một 
chương trình giảng dạy phổ thông nghiêm ngặt, được giảng 
dạy thống nhất ở mỗi cấp lớp.
Ngân Sách: Ưu tiên đầu tiên trong các khoản chi tiêu của 
một học khu là để cung cấp cho việc giáo dục học sinh. Nếu 
chúng ta không làm được điều đó, thì các khoảng chi tiêu cần 
phải nhiều hơn. Nếu cần, có thể có ngân quỹ bằng cách cắt 
giảm bớt các vị trí hành chánh và bằng cách xây dựng các 
tòa nhà trường học theo chức năng, nhưng không cần xa hoa.
Kỷ Luật: Các vi phạm kỷ luật phải được làm biên bản đầy 
đủ và bất kỳ hình phạt nào cũng phải tương xứng với hành 
vi vi phạm đó một cách đồng nhất. Vì kỷ luật được thực hiện 
ở cấp trường, nên việc xem xét lại các biện pháp kỷ luật nên 
được thực hiện ở cấp học khu và nên có một tiến trình kháng 
cáo khi nhận thấy có sự bất công .

Jeff Siegismund
Lý Lịch: Tôi lớn lên ở Austin, Texas với 
một người mẹ là một nhà giáo dục Texas, và 
một người cha là phi công cho Southwest. 
Tôi đã làm việc trong vai trò Tài Chánh và 
Kế Hoạch kể từ năm 2007 cho EA và NI.

Học Vấn: Nền tảng giáo dục của tôi bao gồm tốt nghiệp 
trường Trung học Austin High School năm 2003 và Đại học 
Texas Tech University năm 2007, với chuyên ngành Kế Toán 
và một chuyên ngành phụ về Toán.
Trang Mạng Tranh Cử: http://www.facebook.com/siggy4 
gisd7
COVID-19 và Sự Công Bằng: Không phải tất cả các trường 
sẽ cần cùng một hình thức hỗ trợ như nhau, nhưng mọi học 
sinh đều xứng đáng có cơ hội học tập bình đẳng như nhau. 
Tôi sẽ tập trung vào sự an lành của giáo viên và các nhóm 
học sinh dễ bị tổn thương nhất. Tất cả các trường học sẽ 
cần phải làm việc để giảm bớt khoảng trống học tập mà đại 
dịch đã để lại. Các ưu tiên của tôi bao gồm một chương trình 
giảng dạy cấp tốc, các chương trình học hè và xác định các 
nguồn chi tiêu lãng phí ngân sách để dành tiền đó tài trợ cho 
kỹ thuật cải tiến việc học trực tuyến và hỗ trợ sau giờ học.
COVID-19 và Sự An Toàn: Tôi ủng hộ một phương pháp kết 
hợp là quay trở lại học trực tiếp, nhưng cũng có đóng cửa 
chiến lược vào mùa thu này để bảo đảm cho các khu vực bị 
ảnh hưởng được quyền ưu tiên. Khi việc chích ngừa tiếp tục 
được thực hiện, giáo viên nên được cho sự tùy chọn được 
chích trước và miễn phí. Đối với các giáo viên cũng như 

nhân viên, tôi tin tưởng vào các dịch vụ chăm sóc bản thân, 
quản lý căng thẳng và không ngừng học hỏi và phát triển. 
Học sinh sẽ cần hỗ trợ xã hội và tinh thần và một môi trường 
sạch sẽ và an toàn để học tập trực tiếp.
Kết Quả Học Tập Của Học Sinh: Sẽ có những tác động lâu 
dài gây ra do tổn thương cộng dồn mà đại dịch gây ra cho 
học sinh. Các giải pháp sẽ phải có tư duy tiến bộ, đổi mới và 
táo bạo. Học sinh cần được tiếp cận với hỗ trợ xã hội và tinh 
thần, cùng với các tài liệu giáo dục bổ sung để tối ưu hóa 
sự phát triển tiềm năng. Khi chúng ta trở lại trường học sau 
đại dịch, cần phải tập trung vào việc phân tích những gì học 
sinh đã mất trong thời gian vừa qua và ưu tiên những vấn đề 
học thuật nào mà có thể tạo ra các tác động tích cực nhất cho 
học sinh.
Ngân Sách: Việc phân bổ các quỹ Bảo Trì và Vận Hành 
hiện tại, cũng như công khố phiếu đã được người đóng thuế 
chấp thuận đòi hỏi sự kiểm tra kỹ lưỡng xem khoản tiền nào 
không góp phần cải thiện chất lượng giáo dục. Tôi sẽ bắt đầu 
bằng cách loại bỏ chi tiêu lãng phí và xác định tính hiệu quả 
có thể được xây dựng trong ngân sách hàng năm của chúng 
ta, với cơ chế theo dõi tiền so với lợi tức trên đầu tư. Một 
trọng tâm khác sẽ là trả lương cho giáo viên một cách cạnh 
tranh để thu hút những nhà giáo dục giỏi nhất có thể cải 
thiện chất lượng giáo dục trong học khu của chúng ta.
Kỷ Luật: Việc kỷ luật theo từng cơ sở trường học không 
phản ánh kết quả hoạt động của trường đó. Cách thức thực 
hiện các chánh sách kỷ luật công bằng và không thiên vị trên 
toàn học khu là để bảo đảm không có trường nào bị phân 
biệt đối xử. Các trường học nên được ràng buộc theo một 
tiêu chuẩn khả thi và có thể thay đổi để thích ứng trong suốt 
năm. Tôi tin rằng cần giảm bớt việc đình chỉ học, và có các 
chương trình để điều chỉnh hành vi thay vì loại bỏ khả năng 
đến trường.

Ben Stewart
Lý Lịch: Chồng của Sarah trong 19 năm, 
Cha của Olivia và Piper, Người Phục Vụ 
Cộng Đồng
Học Vấn: Cử Nhân - Hệ Thống Thông Tin 
Địa Lý, Đại Học Texas State University

Trang Mạng Tranh Cử: http://www.StewartforGISD.org
COVID-19 và Sự Công Bằng: Trong năm qua, chúng ta đã 
duy trì các trường mở cho bất kỳ học sinh nào muốn theo 
học trực tiếp. Ngoài việc học trực tiếp, giáo viên và nhân 
viên của chúng ta đã điều chỉnh chương trình giảng dạy 
để mang lại trải nghiệm xuất sắc cho những học sinh cảm 
thấy thoải mái hơn khi học từ xa. Xem học khu của chúng 
ta thích ứng với việc sử dụng các công nghệ học tập từ xa là 
một minh chứng cho nỗ lực của họ để bảo đảm rằng tất cả 
học sinh đều nhận được mọi cơ hội có thể. Tôi khen ngợi tất 
cả những người đã đương đầu với thử thách này một cách 
trực diện!
COVID-19 và Sự An Toàn: Tôi nghĩ rằng hầu hết trẻ em 
được hưởng lợi từ mô hình học tập trực tiếp nhưng cũng tin 
rằng chúng ta đã mở ra cánh cửa cho những cơ hội chưa bao 
giờ được khám phá nếu không có COVID. Sự nghiệp của 

http://www.facebook.com/siggy4gisd7
http://www.facebook.com/siggy4gisd7
http://www.StewartforGISD.org
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KHU HỌC CHÁNH GEORGETOWN
VỊ TRÍ 7

Ben Stewart (tiếp tục)
tôi đã dành hết cho việc thiết kế và triển khai các nền tảng 
cộng tác từ xa và do đó, tôi học rất tốt thông qua các phương 
tiện kỹ thuật số. Tôi đã thấy một số đứa trẻ học tập rất nhanh 
theo những cách không thể đạt được được trong các lớp học 
truyền thống và sẽ tiếp tục nỗ lực để khám phá những cơ 
hội này.
Kết Quả Học Tập Của Học Sinh: Trước khi có COVID 
và thời tiết mùa đông chưa từng có, Khu Học Chánh 
Georgetown đã và đang phát triển các chương trình Sức Khỏe 
Xã Hội Và Tinh Thần. Bản thân tôi và toàn thể hội đồng Khu 
Học Chánh Georgetown tin rằng sức khỏe xã hội và tinh thần 
là điều kiện tiên quyết để các em học tập tốt. Chúng ta có 
những cố vấn tuyệt vời trên toàn học khu và đã hợp tác với 
Care Solace nhằm bảo đảm sự trợ giúp sẵn sàng có cho bất kỳ 
ai cần. https://www.georgetownisd.org /Page /22823

Ngân Sách: Bốn năm làm việc trong hội đồng Khu Học 
Chánh Georgetown đã chứng minh được rằng chúng ta cực 
kỳ bảo thủ về tài chánh. Học Khu này đã duy trì mức xếp 
hạng tài chánh mẫu mực và luôn nhận được ý kiến chấp nhận 
toàn phần của các thanh tra viên bên ngoài. Sự bảo thủ về tài 
chánh của chúng ta đã không chỉ một lần gặp phải những ý 
kiến phản đối nhưng trong tất cả những năm tôi phục vụ cho 
hội đồng này, chúng ta đã duy trì mức ngân sách cân bằng và 
cung cấp chế độ tăng lương cho mọi giáo viên và nhân viên. 
Tôi thực sự tự hào về cách Khu Học Chánh Georgetown 
quản lý tiền bạc cộng đồng của chúng ta!
Kỷ Luật: CLCA (Hành động khắc phục theo vòng lặp kín). 
Không có hệ thống nào là hoàn hảo và khi các vấn đề phát 
sinh, hội đồng này đã nhanh chóng giải quyết những thiếu 
sót trong chánh sách địa phương. Chúng ta đã xem xét nhiều 
khía cạnh trong chánh sách của mình đồng thời tiếp tục tinh 
chỉnh và cải thiện khi có nhu cầu nảy sinh.

KHU HỌC CHÁNH HUTTO
HỘI ĐồNG CHƯởNG QUẢN
Chọn 0, 1 hoặc 2
COVID-19 và Tính công bằng: Với những tác động của 
COVID-19, quý vị sẽ làm gì để đề xướng cơ hội học tập 
bình đẳng và quyền tiếp cận tài nguyên bình đẳng cho mọi 
học sinh?
COVID-19 và Sự an toàn: Quý vị có ủng hộ việc quay lại 
học trực tiếp vào mùa thu không, và nếu có, quý vị sẽ thực 
hiện những biện pháp nào để bảo đảm an toàn cho thầy cô, 
nhân viên và học sinh?
Thành quả của học sinh: Quý vị sẽ làm gì để giải quyết 
những ảnh hưởng lâu dài của đại dịch về mặt học tập, giao 
tế và cảm xúc của học sinh?
Ngân sách: Quý vị sẽ sử dụng sách lược gì để quản lý kinh 
phí của học khu nhằm duy trì hoặc cải thiện phẩm chất 
giáo dục?
Kỷ luật: Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm học đường thực hiện 
các chính sách kỷ luật công bằng và không thiên vị trong 
toàn học khu?

Mina Davis
Lý Lịch: Tôi sống ở Siena với bạn đời 
Anthony và hai chú chó Finn và Toby.
Học Vấn: Tôi có bằng Cử Nhân Phân Tích 
Và Tình Báo Kinh Doanh với chuyên ngành 
Kỹ Thuật Thông Tin.

Trang Mạng Tranh Cử: http://www.minaforhuttoisd.com
COVID-19 và Sự Công Bằng: Bảo đảm kết quả công bằng 
là một phần trong cương lĩnh của tôi, đồng thời tôi cam kết 

làm việc với đội ngũ lãnh đạo tuyệt vời để duy trì những nỗ 
lực đã và đang thực hiện đối với học sinh, nhân viên, giáo 
viên và gia đình. Đối với hoạt động thúc đẩy những nguồn 
tài nguyên sẵn có, tôi muốn làm việc với các thành viên Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên (PTA) của chúng ta và các thành 
viên quan tâm trong cộng đồng khác để luôn cập nhật tình 
hình nguồn tài nguyên sẵn có. Tôi cũng muốn bảo đảm duy 
trì cách thức giao tiếp, trao đổi rõ ràng.
COVID-19 và Sự An Toàn:  Tôi ủng hộ một kế hoạch an toàn 
và hợp lý nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, nhân viên và 
gia đình của chúng ta. Tôi muốn tiếp tục làm việc với các cơ 
quan chức trách liên quan như Khu Y Tế Các Thành Phố và 
Quận Hạt Williamson (WCCHD) để bảo đảm rằng chúng ta 
luôn nắm được thực trạng khi đưa ra quyết định về các vấn 
đề y tế công cộng và mở trường học của chúng ta. Điều này 
cũng có nghĩa là làm việc với các nhóm nội bộ của chúng ta 
tại tòa nhà quản trị để truyền thông về mọi thay đổi sắp tới 
có ảnh hưởng đến học sinh, nhân viên, giáo viên và gia đình.
Kết Quả Học Tập Của Học Sinh: Một trong những điều 
đầu tiên tôi muốn làm là xem các khu học chánh được nhận 
những hỗ trợ gì sau khi phiên họp lập pháp kết thúc do có 
khá nhiều bản dự luật liên quan đến các chuyên gia về sức 
khỏe tinh thần trong trường học cũng như kinh phí liên quan 
đến việc bổ nhiệm các chuyên gia này. Tôi cũng muốn làm 
việc với hội đồng của chúng ta để xem có những lựa chọn 
nào trong việc cung cấp hỗ trợ cho các vấn đề học thuật, xã 
hội và tinh thần của học sinh mà các em có thể đã gặp phải 
trong đại dịch.
Ngân Sách: Tôi muốn thu hút sự tham gia của tất cả các bên 
liên quan cần thiết để bảo đảm chúng ta có đủ ý kiến đóng 
góp về những công việc cần thiết để duy trì hoặc cải thiện 
chất lượng giáo dục. Đây là một phần trong cương lĩnh tăng 

http://www.minaforhuttoisd.com


LI ÊN ĐOÀ N NỮ CỬ TR I: TÀ I LI ỆU H ƯỚ NG DẪ N CHO CỬ TR I — BẦU CỬ ĐỊ A PH ƯƠ NG 2021  39
© Liên Đoàn Nữ Cử Tri Khu Vực Austin 2021

KHU HỌC CHÁNH HUTTO
HỘI ĐồNG CHƯởNG QUẢN

Mina Davis (tiếp tục)
trưởng thông minh của tôi, trong đó chúng ta tiếp tục trở 
thành những người phục vụ tốt cho cộng đồng để hiểu được 
những nhu cầu lớn nhất và lĩnh vực có thể cần cải thiện. 
Chúng ta cũng có một đội ngũ lãnh đạo tuyệt vời ở học khu 
có kinh nghiệm chuyên môn để hướng dẫn chúng ta trong 
việc tạo nên kết quả tốt nhất và tôi sẽ cũng dựa vào chuyên 
môn đó trong quá trình làm việc.
Kỷ Luật: Đây là một phần rất quan trọng trong cương lĩnh 
của tôi. Có một bản dự luật được đệ trình bởi Dân Biểu 
Talarico liên quan đến việc sử dụng các biện pháp kỷ luật 
thay thế cho đình chỉ do một khu học chánh thực hiện và 
việc thành lập hội đồng điều hợp về công lý phục hồi và đó 
là một phần trong số những điều tôi muốn giúp thực hiện nếu 
bản dự luật được thông qua. Với tư cách là cựu thư ký tòa án 
vị thành niên, tôi biết chúng ta có một số đội ngũ điều hành 
tuyệt vời tại mỗi trường học cam kết thực hiện các chánh 
sách kỷ luật công bằng và không thiên vị.

Amy English
Lý Lịch: Cư dân 30 năm của Hutto. Người 
chồng 26 năm của tôi và tôi có 4 người con 
trai. Chúng tôi đã có con học ở Khu Học 
Chánh Hutto được 15 năm. Tôi là một chủ 
doanh nghiệp địa phương và tôi có con tim 

của một người phục vụ
Học Vấn: Giấy Phép Môi Giới Địa Ốc tại trường Champions 
School of Real Estate
Trang Mạng Tranh Cử: http://amyenglishforhutto.com
COVID-19 và Sự Công Bằng: Học tập từ xa làm nổi bật lên 
những bất công trong vấn đề công bằng trong trường học. 
Tôi sẽ cam kết bảo đảm rằng tất cả học sinh đều được tiếp 
cận công bằng tới các nguồn tài nguyên cần thiết để các em 
phát triển. Kế hoạch của tôi trước tiên là đánh giá nhu cầu 
của từng em bằng nhiều phương thức khác nhau. Sau đó, lập 
kế hoạch truyền thông và hỗ trợ tập trung rõ ràng và thường 
xuyên. Các hướng dẫn và tài nguyên nên có sẵn dựa trên các 
khoảng trống được phát hiện và nên có tính linh hoạt sẵn 
sàng vì có nhiều khả năng chúng sẽ tiếp tục thay đổi.
COVID-19 và Sự An Toàn: Với việc thuốc chích ngừa đang 
được phân phối, chúng ta đang đi theo hướng tốt đẹp. Các 
biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu được Khu Học Chánh 
Hutto thực thi cho đến nay, có hiệu quả tốt. Không có bùng 
phát nào trong khuôn viên trường được báo cáo. Tôi ủng hộ 
các biện pháp mà học khu hiện đang thực hiện vì đó dường 
như là cách tốt nhất để giảm khả năng bùng phát hàng loạt 
trong học khu. Tuy nhiên, tôi là người vận động cho việc phụ 
huynh xác định được những điều gì là an toàn cho con cái và 
gia đình của họ, đồng thời tôi sẽ làm việc để bảo vệ quyền lợi 
của họ.
Kết Quả Học Tập Của Học Sinh: Tôi sẽ vận động tiến hành 
kiểm tra chẩn đoán chất lượng để tìm hiểu xem những 
khoảng cách về học thuật nằm ở đâu nhằm xử lý các vấn đề 
đó. Về các tác động xã hội và tinh thần, chúng ta cần nhận 

ra rằng chấn thương ảnh hưởng đến tất cả các đối tượng liên 
quan của chúng ta. Chúng ta cần phải hỗ trợ khi có chấn 
thương cho tất cả để bắt đầu quá trình chữa lành. Là một 
cộng đồng, chúng ta cần hành động với sự hợp tác của tất cả 
những người có liên quan đến đứa trẻ bị nhằm tối đa hóa sự 
an toàn về thể chất và tâm lý.
Ngân Sách: Phần lớn kinh phí tài trợ cho các trường học đến 
từ thuế bất động sản địa phương. Là một Đại Lý Địa Ốc, tôi 
đã tận mắt chứng kiến những người bị đánh thuế đến mức 
bị mất nhà. Gánh nặng về thuế là một vấn đề lo âu nghiêm 
trọng. Nếu được bầu vào hội đồng, tôi sẽ sử dụng kiến thức 
của mình về thuế địa ốc và tác động của những loại thuế này 
nhằm góp phần định hướng cho các quyết định của bản thân 
và của hội đồng về việc chi tiêu. Nếu đắc cử, tôi sẽ ưu tiên 
việc duy trì sự liêm chánh trong chi tiêu trong khi không 
phải hy sinh chất lượng giáo dục của học sinh.
Kỷ Luật: Công việc của tôi về Nhóm Đặc Trách Về Công 
Bằng, Kỳ Thị Chủng Tộc và Bao Hàm của Khu Học Chánh 
Hutto sẽ giúp đặt nền móng cho những thay đổi và cải tiến 
trong tương lai. Chúng ta đang sử dụng dữ liệu chuyên sâu 
lấy trực tiếp từ học khu để góp phần định hướng cho chúng 
ta. Các biện pháp không khoan nhượng cần được loại bỏ đối 
với các hành vi phạm tội phi bạo lực vì những biện pháp này 
thúc đẩy một hình phạt áp dụng chung cho tất cả trường hợp 
đã phần nào làm gia tăng các trường hợp “từ-trường-học-
đến-nhà-tù”. Giáo viên của chúng ta cần thêm hướng dẫn, 
hỗ trợ và công cụ để sửa đổi hành vi nhằm thực hiện kỷ luật 
hiệu quả.

James Matlock
Lý Lịch: Gia đình tôi chuyển đến Hutto 
vào năm 2016. Tôi lớn lên gần đây trong 
Pflugerville. Tôi có 4 người con ở học khu 
và có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý 
nợ và tài chánh thành phố.

Học Vấn: Tôi có bằng cử nhân tài chánh từ đại học 
University of North Texas và bằng thạc sĩ Quản Lý Kế Toán 
Và Tài Chánh từ đại học Keller University.
Trang Mạng Tranh Cử: http://www.matlockforhuttoisd 
.com/
COVID-19 và Sự Công Bằng: Năm học vừa qua đã cho 
chúng ta thấy tầm quan trọng của khả năng tiếp cận công 
bằng cho tất cả các học sinh. Phương pháp học tập và sự 
chênh lệch về khả năng kinh tế đã thể hiện sự chia rẽ trong 
các cộng đồng của chúng ta khi đại dịch COVID-19 xảy ra. 
Cung cấp những lựa chọn cho tất cả các gia đình chính là 
chìa khóa thành công. Chromebook và điểm phát sóng mạng 
là một cách tuyệt vời để giúp học sinh duy trì kết nối. Chúng 
ta cũng phải tập trung vào các nhóm cư dân dễ bị tổn thương 
như các học sinh giáo dục đặc biệt, tiếng Anh Như Ngôn 
Ngữ Thứ Hai (ESL) và học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó 
khăn để cung cấp khả năng tiếp cận công bằng cho tất cả 
học sinh.
COVID-19 và Sự An Toàn: Tôi tin rằng cảnh quan về hoạt 
động học tập đã thay đổi trong cách thức chúng ta tạo ra một 
mô hình học tập hiệu quả trong bối cảnh đại dịch. Chúng ta 
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KHU HỌC CHÁNH HUTTO
HỘI ĐồNG CHƯởNG QUẢN

James Matlock (tiếp tục)
phải tôn trọng quyết định của phụ huynh và con em học sinh 
của họ. Tuy nhiên, trong khi bảo đảm rằng chúng ta cung cấp 
cho học sinh điều kiện giáo dục tốt nhất có thể, chúng ta phải 
thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ nhân 
viên và giáo viên của chúng ta, là những người có nguy cơ 
cao. Tôi thực sự tin tưởng vào việc vận động thực hiện chích 
ngừa cho các nhân viên thiết yếu của chúng ta, bao gồm giáo 
viên và nhân viên và cuối cùng là cho học sinh khi được 
CDC chấp thuận.
Kết Quả Học Tập Của Học Sinh: Theo CDC, 1 trong 5 học 
sinh gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần, kể cả trước khi có 
đại dịch. Tôi tin rằng Khu Học Chánh Hutto sẽ phải đầu tư 
vào nhân sự nhiều hơn, có thể bao gồm bổ sung các cố vấn 
và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác nhằm giải quyết 
nhu cầu cao hơn cho hỗ trợ xã hội và tinh thần cho học sinh. 
Ngoài ra, chúng ta sẽ cần tạo ra một môi trường cho phép 
giáo viên có được sự tư vấn tương đương và chuẩn bị các 
khóa huấn luyện phối hợp để xử lý cách chấn thương có thể 
ảnh hưởng đến các phương pháp giáo dục trong lớp học.

Ngân Sách: Trước tiên, chúng ta cần quản lý tốt tiền đóng 
thuế thông qua việc hành động vì lợi ích giáo dục cao nhất 
của tất cả mọi người. Trách nhiệm tài chánh và các chánh 
sách kinh tế hợp lý sẽ là điểm mấu chốt. Cần hiểu rằng là học 
khu có tốc độ phát triển nhanh nên sẽ có nhu cầu mở rộng 
trong tương lai. Hội đồng cần chú tâm xem xét xem nên sử 
dụng nguồn tài trợ nào. Hội đồng phải thừa nhận rằng trong 
năm tài chánh 2021, các nguồn tài trợ địa phương chiếm hơn 
47% ngân sách, trong đó phần lớn đến từ thuế bất động sản.
Kỷ Luật: Tôi sẽ khuyến khích việc trao đổi mang tính hợp 
tác giữa phụ huynh, giáo viên và học sinh. Sự thông hiểu 
những động lực thúc đẩy của một học sinh có thể giúp xác 
định xem có có các biện pháp kỷ luật thay thế đối với hành 
vi không phù hợp hay không. Để thực hiện chánh sách công 
bằng và không thiên vị, Khu Học Chánh Hutto phải tập hợp 
và xem xét lại bộ quy định hạnh kiểm hiện có của mình để 
bảo đảm rằng quy định đó là công bằng và không thiên vị 
như đã nêu. Cuối cùng, tôi sẽ vận động cho việc huấn luyện 
tập trung vào giảm leo thang căng thẳng và môt hệ thống 
ràng buộc trách nhiệm.

KHU HỌC CHÁNH LAKE TRAVIS
HỘI ĐồNG CHƯởNG QUẢN
COVID-19 và Tính công bằng: Với những tác động của 
COVID-19, quý vị sẽ làm gì để đề xướng cơ hội học tập 
bình đẳng và quyền tiếp cận tài nguyên bình đẳng cho mọi 
học sinh?
COVID-19 và Sự an toàn: Quý vị có ủng hộ việc quay lại 
học trực tiếp vào mùa thu không, và nếu có, quý vị sẽ thực 
hiện những biện pháp nào để bảo đảm an toàn cho thầy cô, 
nhân viên và học sinh?
Thành quả của học sinh: Quý vị sẽ làm gì để giải quyết 
những ảnh hưởng lâu dài của đại dịch về mặt học tập, giao 
tế và cảm xúc của học sinh?
Ngân sách: Quý vị sẽ sử dụng sách lược gì để quản lý kinh 
phí của học khu nhằm duy trì hoặc cải thiện phẩm chất 
giáo dục?
Kỷ luật: Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm học đường thực hiện 
các chính sách kỷ luật công bằng và không thiên vị trong 
toàn học khu?

VỊ TRÍ 1

Phillip E. Davis
Lý Lịch: Phillip chuyển đến học khu vào 
năm 2016. Ông có 11 năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực học thuật và hơn 14 năm 
kinh nghiệm trong các doanh nghiệp về lĩnh 
vực sản xuất và ngân hàng.

Học Vấn: Cử Nhân Kỹ Thuật Công Nghiệp; Thạc Sĩ Kinh 
Doanh Quản Lý Hoạt Động; Tiến Sĩ Quản Lý
COVID-19 và Sự Công Bằng: Khu Học Chánh Lake Travis 
phải thu hẹp khoảng cách học tập giữa học trực tuyến và học 
trực tiếp. Để đạt được điều này, cần phải đưa ra các thiết kế 
đột phá mới về lớp học và cách dạy (dần dần). Để giải quyết 
các vấn đề về truy cập, học khu phải tiếp tục tìm kiếm các 
giải pháp bảo đảm tỷ lệ học sinh trên thiết bị công nghệ là 1:1 
và cung cấp mạng truy cập được cho tất cả người học trực 
tuyến. Ngoài ra, học khu sẽ cần đầu tư vào phát triển chuyên 
môn cho giáo viên và nhân viên để thúc đẩy sự đổi mới trong 
phương pháp sư phạm.
COVID-19 và Sự An Toàn: Với tư cách là một nhà giáo dục, 
tôi ủng hộ việc quay lại để học trực tiếp vào mùa thu, nếu 
khoa học và dữ kiện hỗ trợ điều đó. Tuy nhiên, tôi tin rằng 
phụ huynh và giáo viên nên có quyền được lựa chọn. Nếu 
một cá nhân (giáo viên, nhân viên hoặc phụ huynh) không 
thoải mái với việc quay lại học trực tiếp, cần có chánh sách 
cho phép họ có quyền lựa chọn. Ngoài ra, tôi sẽ khuyến khích 
giáo viên và nhân viên chích ngừa khi có thể. Tôi cũng sẽ 
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KHU HỌC CHÁNH LAKE TRAVIS
VỊ TRÍ 1

Phillip E. Davis (tiếp tục)
tiếp tục thực hiện các biện pháp đang hiện hữu nhằm giảm 
thiểu tiếp xúc và phơi nhiễm với bệnh.
Kết Quả Học Tập Của Học Sinh: Là một nhà giáo dục, kết 
quả của học sinh là một trong những mối quan tâm hàng đầu 
của tôi. Việc theo dõi tình hình học tập, đời sống xã hội và 
sức khoẻ tinh thần của học sinh phải liên tục được tiến hành. 
Tiểu bang theo dõi thống kê về thành tích học sinh và sự tiến 
bộ của trường, nhưng đây là những chỉ số tụt hậu và không 
thể dùng làm thước đo để vận hành học khu theo thời gian 
thực. Cần thiết lập các thước đo hoạt động mạnh mẽ hơn để 
theo dõi các lĩnh vực này trong thời gian thực, điều này sẽ 
cho phép học khu xác định và giải quyết các khuynh hướng.
Ngân Sách: Học khu đã làm rất tốt trong việc đạt được xếp 
hạng trách nhiệm tài chánh cao và tôi sẽ ủng hộ cũng như đưa 
ra các chánh sách để tiếp tục khuynh hướng đó. Tuy nhiên, tôi 
cũng sẽ tìm cơ hội để đưa ra chánh sách khuyến khích và thúc 
đẩy sự tham gia của giáo viên và nhân viên trong việc thiết kế 
lại trải nghiệm học tập cho học sinh và phụ huynh của chúng 
ta. Đầu tư đúng mức vào đổi mới chương trình giảng dạy sẽ 
giúp nâng cao chất lượng giáo dục và đặt ra thách thức cho 
giáo viên và nhân viên ở góc độ phát triển.
Kỷ Luật: Các chánh sách kỷ luật công bằng và không thiên 
vị là nền tảng của học khu chúng ta vì điều này bảo đảm tính 
minh bạch và công bằng. Tôi sẽ làm việc để xem xét lại, đề 
xuất và loại bỏ các chánh sách không thể hiện tinh thần minh 
bạch và công bằng. Tinh thần, cách diễn giải và việc thực 
thi chánh sách phải rõ ràng đối với tất cả (Giáo Viên, Nhân 
Viên, Học Sinh và Gia Đình), nếu không sẽ hiện hữu những 
thành kiến (trong nhận thức và thực tế). Quá trình này bắt 
đầu bằng việc xem xét toàn diện các chánh sách để bảo đảm 
các chánh sách không tự tạo ra thành kiến.

Spike McBride
Lý Lịch: Spike sống tại Bee Cave với vợ 
ông là Jennesa và ba đứa con nhỏ. Họ yêu 
thích các hoạt động tình nguyện trong cộng 
đồng Lake Travis kể từ khi chuyển đến đây 
vào năm 2011.

Học Vấn: Cử nhân, Quản Trị Kinh Doanh, Tài Chánh/Quản 
Lý Rủi Ro & Bảo Hiểm – Đại Học La Salle University
Trang Mạng Tranh Cử: http://www.facebook.com/Spike 
McBride-117512517042370
COVID-19 và Sự Công Bằng: Tất cả học sinh của Lake 
Travis đều có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận với các 
nguồn tài nguyên giáo dục có phẩm chất cao bao gồm nhưng 
không giới hạn bởi các chương trình học thuật và ngoại 
khóa. Học sinh xứng đáng được học cùng những giáo viên 
hàng đầu, nhận cùng một phương pháp hướng dẫn, được sử 
dụng cùng loại công nghệ, cơ sở vật chất và tài liệu bất kể lý 
lịch của họ. Khi tiếp tục cố gắng vượt qua các ảnh hưởng của 
đại dịch, điều quan trọng là chúng ta không nên quên nhu cầu 
của học sinh, cần thiết lập các điểm kiểm soát và biện pháp 
an toàn để không học sinh nào bị bỏ sót.

COVID-19 và Sự An Toàn: Tất cả các quyết định liên quan 
đến việc chuyển đổi trở lại mô hình học trực tiếp toàn bộ 
hoặc các mô hình khác nên được cân nhắc thông qua lăng 
kính của những gì có lợi nhất cho tất cả học sinh, giáo viên, 
quản trị viên và nhân viên hỗ trợ trong cộng đồng. Các tiêu 
chí và cột mốc của các quyết định nên được phổ biến và công 
bố trước để không ai bị bất ngờ với hướng quyết định. Sự 
minh bạch này sẽ cho phép cộng đồng tham gia và hiểu được 
mô hình mà dựa vào đó có các quyết định sẽ hướng dẫn các 
bước đi tiếp theo của chúng ta.
Kết Quả Học Tập Của Học Sinh: Điều tối quan trọng là sử 
dụng cấu trúc hiện có để đưa học sinh trở lại môi trường xã 
hội và tương tác với nhau vì việc này sẽ có những vấn đề 
riêng. Cơ cấu đó bao gồm việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe tinh thần của chúng ta, hỗ trợ giáo dục và dạy kèm 
bổ sung, cũng như tạo thêm các cơ hội hoạt động ngoại khóa. 
Phương pháp tiếp cận nên tập trung vào con người và sự cân 
bằng này sẽ bảo đảm chúng ta thúc đẩy được sự phát triển và 
hạnh phúc trong tất cả những gì con cái chúng ta làm.
Ngân Sách: Đầu tiên, điều quan trọng là phải biết ai đang 
chuyển đến cộng đồng của chúng ta. Nghiên cứu dữ liệu 
thống kê dân số ở thời điểm hiện tại sẽ cung cấp cho chúng 
ta thông tin chi tiết đến mức đó. Chúng ta biết rằng, với sự 
gia tăng số nhà ở, doanh thu thuế cũng sẽ tăng lên. Điều quan 
trọng là chúng ta phân bổ mức tài trợ tương xứng cho tất cả 
các trường để bảo đảm không tạo ra khoảng cách về hiệu quả 
hoạt động và thành tích trong học khu của chúng ta. Chúng 
ta cần thúc đẩy sự cạnh tranh phù hợp để dành lấy các giải 
thưởng kinh doanh của Khu Học Chánh Lake Travis và khi 
có thể, cần nhóm các giải thưởng với nhau để tiết kiệm tối đa.
Kỷ Luật: Các chánh sách về kỷ luật và bộ quy định hạnh 
kiểm nên luôn luôn giữ sự không thiên vị bất kể lý lịch cụ 
thể của bất cứ học sinh nào. Mục đích của bất kỳ chánh sách 
nào cũng nên nhằm duy trì an toàn cho tất cả học sinh và 
tập trung vào thành tích xuất sắc trong học tập và thể thao. 
Tiêu chuẩn chung nên được áp dụng đồng bộ trong mọi 
khuôn viên trường và không được thay đổi dựa trên vị trí 
của một trường học nào. Để thành công, chúng ta cần phải 
giáo dục đầy đủ, kiểm tra mức độ hiểu biết và hàng năm thực 
hiện đánh giá lại chánh sách đối với tất cả những người có 
liên quan.

Todd Taylor
Lý Lịch: Tôi đã hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục trong hơn 15 năm ở nhiều lĩnh vực 
khác nhau bao gồm thử nghiệm, dữ liệu và 
Kỹ Nghệ Thông Tin. Chị tôi dạy mẫu giáo, 
còn vợ tôi có kinh nghiệm 24 năm trong 

lĩnh vực giảng dạy và điều hành.
Học Vấn: Tôi tốt nghiệp Đại Học University of Texas với 
bằng Cử Nhân Chính Trị/Xã Hội Học. Tôi đã nhận bằng 
Thạc Sĩ Khoa Học Chính Trị tại Đại Học Texas State 
University.
Trang Mạng Tranh Cử: http://taylor4tx.com/LTISD
COVID-19 và Sự Công Bằng: Học sinh phải được tiếp cận 
với các cơ hội học tập tốt bất kể nơi cư ngụ. Đây không 

http://www.facebook.com/SpikeMcBride-117512517042370
http://www.facebook.com/SpikeMcBride-117512517042370
http://taylor4tx.com/LTISD
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Todd Taylor (tiếp tục)
phải là vấn đề về công nghệ; mà là vấn đề về phẩm chất của 
giáo dục/nhà giáo dục. Các nhà giáo dục bắt buộc phải có 
khả năng nhận ra nhu cầu của học sinh và phát triển những 
trải nghiệm mạnh mẽ, khác biệt. Giáo viên cần các nguồn 
tài nguyên bổ sung để giúp hỗ trợ học sinh có khoảng trống 
trong năng lực học tập. Những tài nguyên này có thể bao 
gồm cộng thêm nhân lực, và những học sinh có nhu cầu 
cao nhất được ưu tiên đầu tiên đối với bất kỳ nguồn lực hạn 
chế nào.
COVID-19 và Sự An Toàn: Vâng. Tôi sẽ đem trở lại dịch vụ 
trông coi từ một nhà thầu bên ngoài để bảo đảm dịch vụ vệ 
sinh và khử trùng hiệu quả nhằm làm sạch toàn bộ và thống 
nhất các khuôn viên trường. Tôi sẽ bảo đảm rằng các chánh 
sách do ban điều hành ban hành phải phù hợp với hướng dẫn 
về sức khỏe cộng đồng và đưa ra các biện pháp chịu trách 
nhiệm nhằm tuân thủ các chánh sách và thủ tục. Phụ huynh 
và nhân viên sẽ có quyền truy cập vào các cơ chế báo cáo để 
thấy rõ bất kỳ thiếu sót nào. Ý kiến đóng góp của phụ huynh 
là một phần quan trọng trong quá trình này.
Kết Quả Học Tập Của Học Sinh: Chúng ta phải đánh giá học 
sinh để xác định năng lực học tập và sau đó tạo điều kiện cho 
các cơ hội học tập khác biệt và từng phần để bảo đảm năng 
lực phù hợp với cấp lớp hoặc cao hơn mức kỳ vọng. Nghiên 
cứu của Á Căn Đình đã chỉ ra những ảnh hưởng lâu dài của 
việc nghỉ học, và trách nhiệm của chúng ta là bảo đảm không 
để mất thế hệ này. Ban lãnh đạo sẽ cần phải làm việc với phụ 
huynh, giáo viên và học sinh, và điều bắt buộc là tất cả đều 
có thể phát biểu và được hội đồng và lãnh đạo nhà trường 
lắng nghe.
Ngân Sách: Giảm lãng phí và kiểm toán chi tiêu của chúng 
ta. Loại bỏ các hợp đồng bên ngoài cho những công việc mà 
nhân viên nội bộ có thể hoàn thành và phân bổ lại các ngân 
quỹ đó để sử dụng cho việc giảng dạy hoặc học tập chuyên 
môn. Tận dụng Phân Bổ Ưu Đãi Giáo Viên để tăng lương 
cho những giáo viên hiệu quả và nâng cao năng lực thực 
hành của giáo viên thông qua Chứng Nhận Của Hội Đồng 
Quốc Gia. Tạo sự ràng buộc trách nhiệm đến các bộ phận chi 
tiêu quá mức hoặc lãng phí tiền của người đóng thuế. Khu 
Học Chánh Lake Travis nên chịu trách nhiệm trước những 
người đóng thuế.
Kỷ Luật: Để bảo đảm minh bạch, Khu Học Chánh Lake 
Travis cần một bộ phận phụ trách về sự ràng buộc trách 
nhiệm để báo cáo với hội đồng và giám sát các vấn đề/khiếu 
nại. Điều này sẽ loại bỏ thành kiến tồn tại trong quá trình 
khiếu nại mà phụ huynh và nhân viên coi như phương tiện 
duy nhất để giải quyết các vấn đề nghiêm trọng. Chính sách 
của Hội Đồng cần được xem lại và sửa đổi để bảo đảm thực 
hành khách quan và không thiên vị. Cần sự huấn luyện và 
có hậu quả cho hành vi coi thường chánh sách nhằm bảo 
đảm tính nhất quán và công bằng cho học sinh và nhân 
viên. Điều này giúp trao thêm quyền cho phụ huynh và 
nhân viên.

VỊ TRÍ 2

Kara Bell
Lý Lịch: Bán Hàng, Gây Quỹ và Vận Động cho Trẻ Em và 
Môi Trường
Học Vấn: Cử Nhân Tâm lý Học với trọng tâm về Tâm Lý Trẻ 
Em, Đại Học Arizon State University, 1997
Trang Mạng Tranh Cử: http://KaraBellForLTISD.com
COVID-19 và Sự Công Bằng: Cơ hội bình đẳng và quyền 
tiếp cận công bằng các nguồn tài nguyên dành cho tất cả mọi 
người không phải là một tuỳ chọn, mà là điều bắt buộc phải 
có. Nếu có báo cáo về việc điều này không được thực hiện, 
tôi sẽ sử dụng mọi phương án có sẵn để triển khai, bảo đảm 
rằng chúng ta phục vụ tất cả học sinh.
COVID-19 và Sự An Toàn: Vâng, tôi ủng hộ việc quay lại 
học trực tiếp đồng thời nhạy cảm với những nhu cầu đặc 
biệt. SHAC có thể hỗ trợ giảng dạy những phương pháp bền 
vững để giữ gìn sức khỏe và tăng cường hệ miễn dịch mà 
Chúa đã cho đồng thời thực hiện vệ sinh đúng cách và hành 
động có trách nhiệm.
Kết Quả Học Tập Của Học Sinh: Là một người học chuyên 
ngành về Tâm Lý Học, chủ đề này tôi rất quan tâm. Cần có 
thêm các nguồn tài nguyên để hỗ trợ học tập. Tôi sẽ bỏ phiếu 
để có một Nhân Viên Xã Hội Có Giấy Phép tại mỗi trường 
học để giúp đương đầu với những ảnh hưởng xã hội và tinh 
thần. Trẻ em và gia đình cần một tiếng nói và tôi sẽ vui vẻ là 
tiếng nói đó.
Ngân Sách: Nếu thiếu kinh phí, chúng ta có thể gửi kiến nghị 
tới Tiểu Bang nhưng sau khi đã chứng kiến vẻ đẹp của cộng 
đồng này đến với nhau trong nghịch cảnh, nếu chúng ta yêu 
cầu giúp đỡ, họ sẽ xuất hiện. Tôi đã từng gây quỹ rất hiệu 
quả trong công việc trước đây của mình và sẽ gây quỹ để 
phát triển, nếu cần.
Kỷ Luật: Tôi sẽ bỏ phiếu cho việc thực thi Bộ Quy Định 
Hạnh Kiểm của Khu Học Chánh Lake Travis trong tất cả 
mọi lúc và sẽ bỏ phiếu chống lại bất kỳ kẻ bắt nạt hoặc người 
lớn nào cư xử không công bằng hoặc thiên vị. Là người lớn, 
chúng ta cần phải làm gương và huấn luyện trẻ em những gì 
chúng nên làm. Truyền thông là chìa khóa.

Lauren White
Lý Lịch: Tôi đã dạy tiểu học và giáo dục 
đặc biệt trong mười năm. Chồng tôi và tôi 
có ba đứa con, và chúng đều là học sinh của 
Khu Học Chánh Lake Travis. Tôi được bầu 
vào Hội Đồng Chưởng Quản năm 2018.

Học Vấn: Tôi tốt nghiệp Đại Học Vanderbilt University với 
bằng Giáo Dục Tiểu Học và Giáo Dục Đặc Biệt.
Trang Mạng Tranh Cử: http://votelaurenwhite.com
COVID-19 và Sự Công Bằng: Công bằng giáo dục không 
phải là mang lại cho tất cả học sinh trải nghiệm giống nhau. 
Thay vào đó, chúng ta phải bảo đảm rằng mọi học sinh đều 
có thể tiếp cận với những gì các em cần để thành công. Làm 
việc cùng với giáo viên, học khu nên dự đoán các nhu cầu xã 
hội, tinh thần và học tập của mỗi học sinh và nên cung cấp 

http://KaraBellForLTISD.com
http://votelaurenwhite.com
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Lauren White (tiếp tục)
nhân sự và chương trình cần thiết để đáp ứng các nhu cầu đó. 
Công bằng giáo dục trong thời đại này cũng đòi hỏi sự truy 
cập mạng, và chúng ta nên ưu tiên có phương tiện truy cập 
mạng đáng tin cậy cho tất cả học sinh.
COVID-19 và Sự An Toàn: Điều quan trọng là học khu cần 
tiếp tục cung cấp hình thức học trực tiếp đồng thời cũng 
bảo vệ sự an toàn của nhân viên và học sinh. Các giao thức 
COVID đã khiến cho chúng ta có một môi trường học tập 
trực tiếp an toàn và tôi hy vọng rằng khi tình hình được cải 
thiện, chúng ta sẽ có thể giảm bớt các hạn chế trong khi vẫn 
duy trì sự an toàn. Nếu tiểu bang quyết định cho phép tuỳ 
chọn học tập từ xa vào mùa thu, chúng ta nên bảo đảm rằng 
giáo viên không phải dạy trực tuyến và trực tiếp đồng thời.
Kết Quả Học Tập Của Học Sinh: Học sinh học tập tốt nhất 
khi được đáp ứng các nhu cầu về xã hội và tinh thần. Chúng 
ta nên giúp học sinh kết nối lại với các bạn học và cộng đồng 
trường học, đồng thời cung cấp các dịch vụ khuyên bảo mở 
rộng khi cần. Chúng ta có thể phục vụ nhiều nhu cầu học tập 
trong lớp học, vì giáo viên rất giỏi trong việc áp dụng hướng 
dẫn khác nhau cho từng học sinh. Một số học sinh có thể 

phải được dạy kèm hoặc thêm giờ học phụ. Khủng hoảng này 
cũng là cơ hội để sáng tạo và xem xét lại cách để chúng ta có 
thể phục vụ tốt nhất cho học sinh và cộng đồng của mình.
Ngân Sách: Quản lý ngân sách hiệu quả là rất quan trọng để 
bảo đảm chất lượng giáo dục. Khi học khu của chúng ta phát 
triển, chúng ta phải phân bổ cẩn thận số tiền thuế có hạn và 
tập trung vào các khoản chi tiêu có tác động lớn nhất đến 
học sinh. Khi chúng ta thêm các chương trình để đáp ứng 
nhu cầu tiến hoá của học sinh và cộng đồng, chúng ta cũng 
phải tìm cách loại bỏ các khoản chi không đem lại lợi ích cho 
học sinh. Ngân sách của chúng ta phụ thuộc nhiều vào tiểu 
bang, và tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nhà lập pháp để vận 
động cho học sinh ở Khu Học Chánh Lake Travis.
Kỷ Luật: Trường học tồn tại là để giáo dục, và chúng ta phải 
nhìn hành vi từ góc độ giáo dục. Giống như các dữ kiện toán 
học, hành vi tích cực cần được dạy và củng cố. Học sinh sẽ 
mắc lỗi, và chúng ta nên sử dụng những lỗi đó để giúp học 
sinh phát triển. Các chánh sách và cách thực hành của chúng 
ta phải rõ ràng và phải được áp dụng nhất quán cho tất cả học 
sinh. Ngoài ra, kết quả của các chánh sách kỷ luật cần được 
theo dõi theo thời gian để bảo đảm rằng các chánh sách này 
không bị áp dụng không cân xứng lên các nhóm học sinh cụ 
thể nào đó.

KHU HỌC CHÁNH PFLUGERVILLE
HỘI ĐồNG CHƯởNG QUẢN
COVID-19 và Tính công bằng: Với những tác động của 
COVID-19, quý vị sẽ làm gì để đề xướng cơ hội học tập bình 
đẳng và quyền tiếp cận tài nguyên bình đẳng cho mọi học sinh?
COVID-19 và Sự an toàn: Quý vị có ủng hộ việc quay lại 
học trực tiếp vào mùa thu không, và nếu có, quý vị sẽ thực 
hiện những biện pháp nào để bảo đảm an toàn cho thầy cô, 
nhân viên và học sinh?
Thành quả của học sinh: Quý vị sẽ làm gì để giải quyết 
những ảnh hưởng lâu dài của đại dịch về mặt học tập, giao 
tế và cảm xúc của học sinh?
Ngân sách: Quý vị sẽ sử dụng sách lược gì để quản lý kinh phí 
của học khu nhằm duy trì hoặc cải thiện phẩm chất giáo dục?
Kỷ luật: Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm học đường thực hiện 
các chính sách kỷ luật công bằng và không thiên vị trong 
toàn học khu?

VỊ TRÍ 1

David Aguirre
Lý Lịch: Về hưu sau 36 năm phục vụ tại Target. 
Là Giám Đốc Cửa Hàng, ông đã mở 3 Cửa 
Hàng Target. Phục vụ cộng đồng của mình bằng 
cách làm tình nguyện viên trong các tổ chức 
khác nhau. Là thành viên của The Fellowship.

Học Vấn: Trường Trung Học Thomas Jefferson High School, 
San Antonio, TX
Trang Mạng Tranh Cử: http://Facebook.com/David4PfISD
COVID-19 và Sự Công Bằng: Khu Học Chánh Pflugerville 
đã thực hiện các khởi xướng học tập từ xa bằng cách cung 
cấp phương pháp học tập trực tuyến, cho bài tập đến học sinh 
dùng kỹ thuật số, điểm truy cập mạng cho gia đình, cung 
cấp máy tính xách tay cho học sinh, phân phát bữa ăn tại 
các khuôn viên trường; khả năng kết nối tại bãi đậu xe trong 
trường. Với tư cách là ủy viên hội đồng, tôi sẽ vận động cho 
các chương trình lâu dài lấy học sinh làm trọng tâm để hỗ 
trợ đầy đủ cho tất cả học sinh; gắn bó và hợp tác để tìm ra 
những cải tiến cần được thực hiện. Chúng ta phải lắng nghe/
hỗ trợ giáo viên để bảo đảm sự thành công của học sinh.
COVID-19 và Sự An Toàn: Vâng, tôi ủng hộ học sinh quay 
lại lớp học vào mùa thu. Tuy nhiên, chúng ta phải tuân theo 
các giao thức CDC. Khu Học Chánh Pflugerville đã thực 
hiện các biện pháp để bảo đảm cơ sở vật chất, học sinh và 
nhân viên được an toàn. Không thể loại bỏ tất cả các nguy 
cơ làm gia tăng sự lây lan của COVID-19 nhưng Khu Học 
Chánh Pflugerville đã thực hiện các bước để giảm thiểu các 
nguy cơ đó. Tôi khuyến khích chủng ngừa - chi trả tiền một 
lần cho những người đã chủng ngừa và thanh toán tiền một 
lần mua Dụng Cụ Bảo Hộ Cá Nhân cho nhân viên.
Kết Quả Học Tập Của Học Sinh: Tạo ra một môi trường học 
tập an toàn, hiệu quả, nơi tất cả học sinh cảm thấy được chào 
đón, kết nối và an toàn. Hội đồng đã khởi xướng khảo sát, 

http://Facebook.com/David4PfISD
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KHU HỌC CHÁNH PFLUGERVILLE
VỊ TRÍ 1

David Aguirre (tiếp tục)
theo dõi Học Tập Tinh Thần và Xã Hội với nhận thức của 
giáo viên để hỗ trợ tất cả học sinh. Các nguyên tắc cơ bản về 
đọc, viết và toán vẫn là những nền tảng thiết yếu trong học 
tập dù khoảng cách về mức độ thông thạo đã nới rộng ra. 
Giáo viên cũng cần được hỗ trợ; chính nỗ lực của họ sẽ mang 
lại thành công cho học sinh.
Ngân Sách: Là giám đốc cửa hàng của Target trong 36 năm. 
Tôi có kinh nghiệm xử lý ngân sách, hàng tồn kho và lương 
hướng. Tôi đã từng phải đưa ra những quyết định khó khăn 
để đáp ứng các chỉ số cho ngân sách của cửa hàng. Tôi hiểu 
rằng sẽ có những quyết định khó khăn. Tôi sẽ xem xét tất cả 
các khía cạnh của ngân sách và ưu tiên của tôi là giữ ngân 
sách cho lớp học, cân đối giữa mong muốn và nhu cầu với 
một ngân sách cân bằng.
Kỷ Luật: Hầu hết các học khu đều đã có các chánh sách, thủ 
tục và hướng dẫn. Trong nhiều trường hợp, các vấn đề nằm 
ở việc thực hiện, diễn giải và sự phức tạp của vụ việc. Chúng 
ta phải xử lý các trường hợp một cách công bằng và không 
thiên vị thông qua huấn luyện và hỗ trợ từ tất cả các cấp điều 
hành, đồng thời phải đề phòng và rõ ràng với các kỳ vọng ở 
cấp lớp và cấp trường.

Marc Garcia
Lý Lịch: Tôi hiện là cố vấn hướng dẫn học 
đường và có kinh nghiệm làm giáo viên 
(Tiểu Học & Trung Học) và Viên Chức Điều 
Hành (Tiểu Học, Trung Học Đệ Nhất Cấp 
và Trung Học). Tôi cũng có kiến thức về 

quảng cáo/quan hệ công chúng (PR).
Học Vấn: Thạc Sĩ Quản Giáo Dục - Đại Học Concordia 
University - Texas; Cử Nhân, Nghệ Thuật Truyền Thông - 
Đại Học University of the Incarnate Word
Trang Mạng Tranh Cử: http://www.marcforpfisd.com
COVID-19 và Sự Công Bằng: Chúng ta phải hiểu đầy đủ 
những gì học sinh cần. Chúng ta phải liên lạc với học sinh/
gia đình vắng mặt, đi ra ngoài cộng đồng & sáng tạo trong 
cách chúng ta cung cấp dịch vụ, đặc biệt là với những nhóm 
cư dân dễ bị tổn thương nhất. Chúng ta phải đầu tư vào 
công nghệ để cho phép học từ xa với các chỉ số hiện tại về 
COVID. Chúng ta phải nhận thức được trách nhiệm của giáo 
viên, cho phép họ tập trung vào cả việc học trực tiếp hoặc 
trực tuyến. Điều này cho phép họ cung cấp sự hướng dẫn 
trọng tâm và tốt nhất mà học sinh cần.
COVID-19 và Sự An Toàn: Tôi sẽ ủng hộ việc quay lại học 
trực tiếp hoàn toàn nếu chúng ta có thể bảo đảm an toàn cho 
giáo viên, nhân viên và học sinh. Trong khi một số gia đình 
có thể tiếp tục học trực tuyến, đó không phải là một lựa chọn 
cho nhiều gia đình và giáo viên/nhân viên. Là một nhà giáo 
dục trong thời điểm này, tôi chắc chắn hiểu được sự lo lắng 
mà họ phải đối mặt. Đó là lý do tại sao giáo viên cần phải 
nhận được các Dụng Cụ Bảo Vệ Cá Nhân PPE/tấm chắn 
bằng nhựa plexiglass thích hợp và phải có sẵn các phương 
tiện xét nghiệm COVID nhanh cho nhân viên/học sinh. 

Chúng ta cũng phải đầu tư vào các sản phẩm và kỹ thuật vệ 
sinh phù hợp.
Kết Quả Học Tập Của Học Sinh: Điều tôi lo ngại nhất đo là 
những tác động xã hội/tinh thần mà đại dịch sẽ gây ra đối với 
học sinh và sau đó là cộng đồng của chúng ta. Học khu phải 
đầu tư vào các chuyên gia & chương trình sức khỏe tinh thần 
để giải quyết các ảnh hưởng lâu dài có thể xảy ra. Chúng ta 
biết đại dịch đã bắt đầu ảnh hưởng đến trẻ em theo những 
cách sẽ biểu hiện về sau. Phải chủ động và có một lộ trình 
cho học khu sẽ là điều bắt buộc. Những khiếm khuyết trong 
học tập có thể được giải quyết bằng cách xem xét dữ liệu và 
điều chỉnh lịch học một cách thích hợp.
Ngân Sách: Ngân sách phải phản ánh các ưu tiên của học 
khu và phù hợp với các mục tiêu của Kế Hoạch Cải Thiện 
Học Khu. Ngân sách này phải thu hút và giữ chân những 
giáo viên có chất lượng cao với mức lương cao nhất nhì 
vùng Trung Texas. Hội đồng nên kỳ vọng rằng các chương 
trình sáng tạo sử dụng công nghệ sẽ nhận được tài trợ để có 
thể đáp ứng được nhu cầu của học sinh ngày nay. Ngân sách 
nên tiếp tục hỗ trợ các khuôn viên của học khu nơi có nhu 
cầu học tập cao nhất, đồng thời bảo đảm phát triển các cơ hội 
về STEM/GT/AP/CATE.
Kỷ Luật: Không có chỗ cho các chánh sách kỷ luật thiên 
vị trong Khu Học Chánh Pflugerville cho dù học sinh là ai 
hay sống ở đâu. Phụ huynh cần cảm thấy tin tưởng rằng học 
khu sẽ không áp dụng các chánh sách này một cách không 
cân xứng đối với học sinh da màu hoặc học sinh giáo dục 
đặc biệt. Phụ huynh từ tất cả các cộng đồng tại Pflugerville 
phải được mời đến và có vai trò tích cực trong việc tạo lập 
chánh sách. Ngoài ra, học khu cần thường xuyên xem xét dữ 
liệu và thực hiện các chiến lược để giải quyết bất kỳ sự thiếu 
hụt nào.

VỊ TRÍ 2

Tony Hanson
Không Đối Thủ

THAM GIA LIÊN ĐOÀN— 
HãY LÀ MỘT PHẦN CỦA GIẢI PHÁP
Hãy trở thành hội viên của một tổ chức cơ sở được nể 
trọng tầm quốc gia, tiểu bang và địa phương nơi các cá 
nhân như quý vị đang nỗ lực tham gia vào việc tạo ra 
thay đổi tích cực ở tất cả các cấp chính phủ. Hãy góp 
thêm tiếng nói của quý vị cùng với hơn 100,000 thành 
viên và người ủng hộ trên toàn quốc để Trao Quyền 
Cho Cử Tri và Phòng Vệ Nền Dân Chủ. Bất kỳ ai từ 16 
tuổi trở lên đều có thể gia nhập làm hội viên.

Khu vực Austin cần quý vị trở thành một phần của 
giải pháp, để giúp bảo đảm cộng đồng của chúng ta là 
nơi mạnh mẽ, an toàn và sinh động để sống. Tham gia 
trực tuyến tại LWVAustin.org/join-us.

http://www.marcforpfisd.com
http://LWVAustin.org/join-us
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KHU HỌC CHÁNH TAYLOR
HỘI ĐồNG CHƯởNG QUẢN
COVID-19 và Tính công bằng: Với những tác động của 
COVID-19, quý vị sẽ làm gì để đề xướng cơ hội học tập 
bình đẳng và quyền tiếp cận tài nguyên bình đẳng cho mọi 
học sinh?
COVID-19 và Sự an toàn: Quý vị có ủng hộ việc quay lại 
học trực tiếp vào mùa thu không, và nếu có, quý vị sẽ thực 
hiện những biện pháp nào để bảo đảm an toàn cho thầy cô, 
nhân viên và học sinh?
Thành quả của học sinh: Quý vị sẽ làm gì để giải quyết 
những ảnh hưởng lâu dài của đại dịch về mặt học tập, giao 
tế và cảm xúc của học sinh?
Ngân sách: Quý vị sẽ sử dụng sách lược gì để quản lý kinh 
phí của học khu nhằm duy trì hoặc cải thiện phẩm chất 
giáo dục?
Kỷ luật: Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm học đường thực hiện 
các chính sách kỷ luật công bằng và không thiên vị trong 
toàn học khu?

QUậN 2

Todd Gratehouse
Lý Lịch: Todd đã làm việc tại các trường 
học ở Texas được 28 năm. Ông đã dạy âm 
nhạc và công nghệ trong 10 năm và phục vụ 
18 năm trong vai trò lãnh đạo học khu, về 
hưu sau 7 năm làm CTO (Tổng Giám Đốc 

Công Nghệ).
Học Vấn: Todd có bằng Cử Nhân Sư Phạm Âm Nhạc; Thạc 
Sĩ Công Nghệ; Thạc Sĩ Điều Hành Giáo Dục; Todd có Chứng 
chỉ về Âm Nhạc Mọi Cấp Độ, Ứng Dụng Công Nghệ và Hiệu 
Trưởng
Trang Mạng Tranh Cử: http://sites.google.com/view/todd 
tisddistrict2
COVID-19 và Sự Công Bằng: Trong thời gian trường đóng 
cửa do COVID-19, tôi đã chứng kiến các giáo viên gặp khó 
khăn với việc học trực tuyến. Việc học tập bình đẳng phải 
bắt đầu với việc giáo viên có thể phát triển và cung cấp 
những trải nghiệm học tập hấp dẫn và có thể đo lường được 
bất kể là học ở đâu. Điều này đòi hỏi sự tập trung vào việc 
huấn luyện giáo viên để tạo ra nội dung hấp dẫn cho bất kỳ 
môi trường học tập nào. Ở nơi tôi sống, khả năng truy cập 
mạng đáng tin cậy luôn là một vấn đề khó khăn. Quyền truy 
cập mạng liên tục sẽ đồng nghĩa với việc cần tìm kiếm các 
phương pháp sáng tạo để thiết kế mạng kỹ thuật số.
COVID-19 và Sự An Toàn: Nhiều người muốn trở lại bình 
thường. Nhưng chúng ta không biết tình hình vào mùa thu 
sẽ như thế nào. Giáo viên, phụ huynh và học sinh cần sẵn 
sàng để hợp tác với nhau để đáp ứng bất cứ vấn đề nào có thể 
xảy ra. Giáo viên phải sẵn sàng giảng dạy trong bất kỳ môi 
trường nào; học khu phải chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch để 
hỗ trợ cộng đồng. Các trường học phải có quy trình an toàn 
do các chuyên gia nghiên cứu và y tế đưa ra. Tôi sẽ bảo đảm 

các kế hoạch an toàn phù hợp với những gì mà khoa học xác 
nhận là sẽ giữ an toàn cho mọi người.
Kết Quả Học Tập Của Học Sinh: Dữ liệu quốc gia hiện tại 
dự đoán sự sụt giảm đáng kể về thành tích học tập của học 
sinh trong tất cả các lĩnh vực học tập trong đó môn toán là 
sụt giảm nhiều nhất. Cần phải có một chương trình giảng 
dạy mạnh mẽ cho tất cả các hình thức học tập, kể cả học 
trực tuyến. Học sinh cũng đang phải đối mặt với các vấn đề 
xung quanh khả năng tiếp cận thực phẩm, gia đình mất việc 
làm, sự ra đi của các thành viên trong gia đình và nỗi sợ hãi 
về COVID. Điều bắt buộc là phải có các kế hoạch thực hành 
được bao gồm các dịch vụ thực phẩm của học khu và dịch vụ 
khuyên bảo cho học sinh và gia đình.
Ngân Sách: Việc lập kế hoạch ngân sách ngắn hạn và dài hạn 
đòi hỏi phải đánh giá đầy đủ các chi phí nằm ngoài mức bình 
thường và các chi phí phù hợp với năm ngân sách truyền 
thống. Việc kiểm toán đánh giá này sẽ cung cấp thông tin 
về quy trình ngân sách chuyển tiếp để cho phép phân bổ 
ngân sách một cách thích hợp cho các điều kiện linh hoạt 
xảy ra trong thời gian đại dịch và cung cấp cho việc chuyển 
đổi trở lại ngân sách bình thường trong năm tới khi theo dự 
đoán, việc bắt đầu năm học sẽ quay lại một trạng thái bình 
thường hơn.
Kỷ Luật: Các phương pháp kỷ luật phục hồi là phương tiện 
để chuyển đổi trường học sang một hệ thống các chánh sách 
kỷ luật không thiên vị. Khi hành vi thiên vị của nhân viên là 
một phần của chu trình kỷ luật thông qua quá trình phục hồi 
toàn diện thì có thể bắt đầu áp dụng những huấn luyện thích 
hợp cho nhân viên. Với tiếng nói của học sinh là một phần 
của quá trình phục hồi, các thành kiến và tranh giành quyền 
lực có thể được giải quyết một cách an toàn bởi vì các yếu tố 
gây nên sự gián đoạn và các biện pháp hiệu quả có thể được 
ban hành để bảo đảm một chánh sách kỷ luật công bằng và 
chánh đáng.

Anita Volek
Lý Lịch: Tôi đã sống ở Taylor từ năm 1973, 
ngoại trừ 4 năm học đại học. Tôi dạy dương 
cầm toàn thời gian từ năm 1992. Tôi đã là 
Ủy Viên Hội Đồng Trường được 15 năm.
Học Vấn: Tôi tự hào tốt nghiệp trường 

trung học Taylor High School và tốt nghiệp Đại học Baylor 
University vào năm 1982 với bằng Kinh Doanh/Báo Chí.
COVID-19 và Sự Công Bằng: COVID-19 đã đem đến những 
hạn chế khó khăn cho nhiều lĩnh vực giáo dục. Nhân viên 
và học sinh của chúng ta đều phải chịu áp lực rất lớn. Một 
số gia đình đã chọn cách học từ xa trong khi những gia đình 
khác chọn quay lại lớp học truyền thống. Mỗi hình thức giáo 
dục đều có những ưu điểm và khuyết điểm. Chúng ta cần bảo 
đảm rằng các nhà giáo dục của chúng ta được trang bị đầy đủ 
và cảm thấy thoải mái khi giảng dạy cả hai hình thức để học 
sinh có thể nhận được một sự giáo dục công bằng cho dù họ 
chọn cách học nào.
COVID-19 và Sự An Toàn: Học sinh học tập tốt nhất khi các 
em được ở trong lớp học. Tôi hy vọng rằng có thể đạt được 
điều này vào mùa thu. Chúng ta cần chích ngừa cho các nhà 

http://sites.google.com/view/toddtisddistrict2
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Anita Volek (tiếp tục)
giáo dục và càng nhiều học sinh cũng như gia đình của các 
em càng tốt. Những điều cơ bản như đeo khẩu trang, giãn 
cách xã hội và rửa tay/khử trùng tay cần phải tiếp tục để giữ 
cho học khu của chúng ta an toàn cho việc học tập. Hy vọng 
rằng ta sẽ sớm đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng và 
các lớp học có thể trở lại bình thường ở mức độ nào đó.
Kết Quả Học Tập Của Học Sinh: Dữ liệu đã chỉ ra rằng học 
sinh có thể bị thụi lùi đến 1 năm về mặt học tập. Các ảnh 
hưởng xã hội và tinh thần không dễ dàng đo lường được. 
Chúng ta cần chắc chắn rằng giáo viên có khả năng giải 
quyết tình trạng thụt lùi về học tập một cách kịp thời và 
không bị buộc phải dạy để chỉ vì một bài thi mà không quan 
tâm đến tác động của đại dịch. Chúng ta cần bảo đảm rằng 

tất cả học sinh và nhân viên đều được dịch vụ khuyên bảo 
nếu cần. Chúng ta cần bảo đảm rằng các gia đình đều được 
ăn uống và có chỗ ở phù hợp.
Ngân Sách: Ban đầu, chúng ta cần đưa tất cả học sinh trở lại 
trường học. Có một tỷ lệ lớn học sinh không đến lớp hay học 
từ xa. Sự có mặt trong lớp = tiền ADA. Chúng ta cần xem xét 
kỹ tỷ lệ giáo viên trên học sinh và điều chỉnh cho phù hợp. 
Hy vọng rằng chúng ta có thể duy trì một ngân sách cân bằng 
mà không cần phải thực hiện bắt buộc giảm biên chế (RIF). 
Giáo viên không cần phải lo lắng về những điều như vậy 
trong thời gian chưa từng có tiền lệ này.
Kỷ Luật: Học Khu cũng như mỗi trường đều có một bộ quy 
định hạnh kiểm của học sinh cần được tuân thủ và thực thi. 
Không được có một ngoại lệ nào cả. Mỗi học sinh phải tuân 
thủ bộ quy định đó và nếu không, học sinh cần phải bị kỷ 
luật theo chánh sách của học khu.

VOTE411.ORG

Quý vị có thể xem thêm thông tin về ứng cử viên bằng cách truy cập VOTE411.org, một nguồn tài liệu trực tuyến tổng 

thể cho các cuộc bầu cử sắp tới do Quỹ Giáo Dục của Liên Đoàn Nữ Cử Tri thực hiện. Quý vị chỉ cần nhập địa chỉ của 

mình để tìm địa điểm phòng phiếu, xây dựng lá phiếu của mình với Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Cử Tri trực tuyến của 

chúng tôi và so sánh từng ứng cử viên với nhau. Câu trả lời từ ứng cử viên không gửi trả lại trước thời hạn in sẽ được 

phát hành trực tuyến.

PHƯƠNG CÁCH LIÊN ĐOÀN THU THậP THÔNG TIN Về ứNG CỬ VIÊN

Để biên soạn thông tin cho Tài Liệu Hướng Dẫn cho Cử Tri, Liên Đoàn Nữ Cử Tri Khu Vực Austin đã gửi câu hỏi cho 

tất cả ứng cử viên trong các cuộc tranh cử lớn. Thành viên của Liên Đoàn xác minh mức chính xác của thông tin liên 

lạc cung cấp bởi các tổ chức bầu cử khác nhau và văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang Texas. Liên Đoàn biên soạn toàn 

bộ câu hỏi thông qua ủy ban đặt câu hỏi chuyên nghiệp. Câu trả lời của ứng cử viên được in trọn và không hiệu đính 

hay xác minh nội dung. Do hạn chế về khuôn khổ, ứng cử viên chỉ được trả lời với số lượng từ ngữ giới hạn nhất định. 

Biểu mẫu mà ứng cử viên nhập câu trả lời sẽ không cho họ vượt quá giới hạn đó. Ứng cử viên cũng được yêu cầu tránh 

đề cập tiêu cực về đối thủ của họ. Chúng tôi giữ toàn quyền hiệu đính các phần của câu trả lời không đáp ứng quy tắc 

của chúng tôi. Ứng cử viên không có hình kèm là vì họ đã không gửi ảnh. Ứng cử viên phải đệ trình câu trả lời trước 

thời hạn quy định để được đưa vào bản in. Các câu trả lời đăng trên VOTE411.org có thể được cập nhật hoá sau thời 

hạn in.

QUÝ VỊ CÓ THỂ MANG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO CỬ TRI VÀO PHÒNG PHIẾU!

Quý vị không được mang thiết bị điện tử di động vào phòng phiếu, nhưng luật pháp cho phép quý vị mang theo bản in 

Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Cử Tri bên mình. Quý vị cũng có thể sử dụng phiên bản tương tác trực tuyến tại VOTE411 

.org để in các lựa chọn của mình và đem theo.
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